
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ชูกําปนมือขวาขึ้น ภายหลังผูส� อขาวถามวานายกฯ ยังสูหรือไม 

โดยนายกฯ หันมาถามกลับวาวันนี้วันอะไร และกลาวตอวา “ทหารผานศึก” กอนเดินกลับขึ้นตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล เม� อ

วันที่ 3 ก.พ.
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หนา...2หนา...2
กางไทม ไลนกฎหมายเลือกตั้ง
ลากยาวถึงกลางป 65

กางไทม ไลนกฎหมายเลือกตั้ง
ลากยาวถึงกลางป 65

             
|

โชว‘คนละคร่ึง’กระตุนศก.

พท.ขยมมีคนจนเยอะขึ้น

กมธ.ป.ป.ช.ไลงับ‘สุชัชวีร’

ดร.เอลั่นโดนสอบตลอด
กรุงเทพฯ • “วิโรจน” ลาออกจาก ส.ส. 

แลว เปรียบ “กาวไกล” กําลังเขียนโครง 

การเสนอ “เจานาย” คือคนกรุงเทพฯ  ผุด

สารพัดไอเดียดูแลชาว กทม. “ส.ส.กาวไกล-

โฆษก กมธ.ป.ป.ช.” แถลงรับขอรองเรียน 

“สุชัชวีร” ร่ํารวยผิดปกติ จอเรียกมาชี้แจง 

ปดปกธงเลนงานคูแขงผูสมัครผูวาฯ  ดาน 

“ดร.เอ” ลงพื้นที่ออนอยากเปนผูวาฯ กทม.

กอนฝนมาเพ� อแกน้ําทวมเบ็ดเสร็จ ไมหวั่น

ถูกตรวจสอบ ยันสมัยนั่ง “อธิการบดี สจล.” 

เคยถูก ป.ป.ช.-สตง.และหน�วยงานอ� นสอบ

ตลอด 

ที่รัฐสภา วันที่ 3 กุมภาพันธ นาย

วิโรจน ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

กาวไกล ย� นหนังสือลาออกจากการเปน ส.ส. 

กับเจาหนาที่สภา เพ� อไปลงสมัครรับเลือก

ต้ังเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ                                                            

กทม.) จากนั้นนายวิโรจนกลาววา วันนี้ ได

ย� นใบลาออก โดยจะมีผลในวันที่ 4 ก.พ. 

เพ� อที่ตนจะไดไปทํางานรวมกับวาที่ผูสมัคร

สมาชิกกรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของพรรค

กาวไกลอยางเต็มท่ี กอนหนาน้ีพรรคไดประ                                                               

ชุมรวมกัน และคิดวาทีมของพวกเราเปน

ลูกนองที่พยายามจะเขียนขอเสนอโครงการ

ใหกับเจานายคือคนกรุงเทพฯ เพ� อใหเจา                                                            

นายเลือกเรา ตนรูสึกต� นเตนเหมือนกับสมัคร

งานใหม และยืนยันวาพวกเราพรรคกาว

ไกลไมใช CEO หรือกรรมการผูจัดการ แต

เปนเพียงพนักงานคนหนึ่งที่กําลังพยายาม

สมัครงานและอยากใหเจานายเลือก

นายวิโรจนกลาวดวยวา

ไทยโพสต • คลังโตดรามา “คนละครึ่ง”     

ยันกระตุนเศรษฐกิจไดจริง พรอมงัดตัวเลข

โชวอัดฉีดเงินเขาระบบแลว 3.26 แสนลาน

บาท แจงไมใชโครงการแจกเงิน “เพ� อไทย” 

เลนบทศรีธนญชัย แจกเยอะแสดงวามีคน 

จนเยอะขึ้น สะทอนการบริหารประเทศของ

รัฐบาล เศรษฐกิจทรุด แตทุจริตเฟ� องฟู รีด

ภาษีประชาชน

เม� อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565 นาย 

พรชัย ฐีระเวช ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐ 

กิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวง

การคลัง กลาวชี้แจงกรณีที่มีการตั้งขอสัง 

เกตเกี่ยวกับการเริ่มตนใช โครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 2 ที่ระบุวา โครงการดังกลาว

ไมสามารถกระตุนเศรษฐกิจไดจริง เพราะ

ผูมีรายไดนอยไมมีเงินเพียงพอที่จะเติมเงิน

เขาไปในแอปพลิเคชันเปาตัง ทําใหนโยบาย

นี้ ไมไดผลเทาที่ควร รวมถึงประเทศไทยไม 

ใชประเทศท่ีมีรายไดสูง การแจกเงินโดยไม                                                 

สรางรากฐานทางเศรษฐกิจจะไมชวยใหประ 

เทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางย่ังยืน พรอมท้ังเสนอใหรัฐบาลเลิกแจก                                                              

เงินแลวเปล่ียนมาเนนการจางงาน ใหคนเขา

ถึงแหลงทุน เพ� อนําไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศอยางยั่งยืน วาโครงการคนละ

ครึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปลายป 2563 มี

วัตถุประสงคเพ� อฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจ

จนถึงระดับฐานราก 

โดยการที่รัฐบาลเขาไปชวยสนับสนุน

ไทยโพสต • WHO หวงหลายประเทศผอน

คลายมากเกินไป นายกฯ ยันไมประมาท 

ขณะที่ไทยติดเชื้อโควิดพุง 9.1 พันราย หวง

คลัสเตอร โรงเรียน 11 จังหวัด ผวาตลาด

ลามหนัก “อนุทิน” ยังไมเห็นขอเสนอปรับ

คนไมสวมหนากากอนามัย หลังตางชาติไม

คอยรวมมือ ขณะที่ “ภูเก็ต” พบรูรั่วเทสต

แอนด โก-เอกสารปลอม สอลามนําเชื้อเขา

ประเทศ

เม� อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565 พญ. 

อภิสมัย ศรีรังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                          

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 9,172 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

8,889 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 8,855 ราย, มาจากการคนหาเชิง

รุก 34 ราย, มาจากเรือนจํา 61 ราย เปน

ผูเดินทางมาจากตางประเทศ 222 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 7,832 ราย อยูระหวาง

รักษา 84,413 ราย อาการหนัก 517 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 107 ราย เสียชีวิตเพิ่ม

ขึ้น 21 ราย 

พญ.อภิสมัยกลาววา สําหรับ 10 จัง                                                        

หวัดท่ีมีผูติดเช้ือมากท่ีสุด ไดแก กทม. 1,432 

ราย, สมุทรปราการ 854 ราย, ชลบุรี 399 

ราย, ภูเก็ต 395 ราย, นนทบุรี 324 ราย, 

นครศรีธรรมราช 194 ราย,    มหาสารคาม 

193 ราย, ปทุมธานี 179 ราย, ศรีสะเกษ

และระยอง จังหวัดละ 175 ราย สําหรับ

การระบาดเปนคลัสเตอรที่น�าเปนหวง

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ไมยืนยันยุบสภากอน 

กม.ลูกเสร็จ ย้ําชัดไมคิดปรับ ครม. มั่นใจ

เสถียรภาพรัฐบาลรับมือซักฟอก อาง “บิ๊ก

ปอม” บอกกวนธรรมนัสยังหนุนอยู ปดขาว

ตอรองเกาอี้ แทงกั๊กนั่ง “หัวหนา พปชร.” 

ขอเปนเร� องอนาคต ระบุ “พปชร.” แพ

เลือกต้ังซอมไมใชขาลง ไวรอดูเลือกต้ังใหญ                                                     

“ชลน�าน” ดักคอนายกฯ หามเลี่ยงตอบปม                                                      

ปฏิรูปการเมืองลมเหลว “จิรายุ” คึกจอง                                                              

กฐินอภิปราย “บิ๊กนอย” ไขกอก ปธ.ยุทธ 

ศาสตร พปชร.ไปรวมงานเศรษฐกิจไทย 

“ปชป.สายใต” รวมพลจี้ปลด “จุติ” พน พม. 

โทษฐานลอยตัวไมชวยงาน ส.ส. “อุตตม” 

รอ “สมคิด” ตอบรับรวมงานสรางอนาคต

ไทย 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 3 ก.พ. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณครั้งแรกภายหลัง

กักตัวครบ 7 วัน จากการเดินทางกลับจาก

เยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยได                                                     

ทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่ม                                                           

ใสวา “สวัสดีนะจะ ตรุษจีน ปใหม ประเทศ 

ไทยก็ปใหมไดตลอดอยูแลว เพราะเรามีคน

หลายเชื้อชาติในประเทศไทย”

พล.อ.ประยุทธกลาวถึงการเรียกรอง

ใหยุบสภาวา ติดตามสถานการณอยางตอ

เน� อง เปนเร� องท่ีตนตองติดตามสถานการณ 

ปรึกษาหารือกับคนท่ีเก่ียวของทุกคน เพราะ

ฉะนั้นถาจะบอกวานายกฯ ตัดสินใจเพียงผู

เดียวมันตองตัดสินใจบนพื้นฐานเอาขอมูล

ที่มีอยูตอนนี้ ยังไมมีอะไร สิ่งสําคัญที่สุดใน

วันนี้รัฐบาลตองการทํางานใหได 

ตร.บุกทลาย

แกงคอลเซ็นเตอร

สหรัฐสุมฟน

สงทหารเสริมยุโรป

โวยอดขอ BOI ป 64 

โต 59%

สงขลา • วิสามัญฯ โจรใต 3 ศพ!  มอบตัว 

1 ราย หลังเจรจาไรผล เจาหนาที่หน�วย

ปฏิบัติการพิเศษสนธิกําลัง 3 ฝายปดลอม                                                           

กอนปะทะเดือดบริเวณมัสยิดจะนะ กอ.รมน.

ภาค 4 สวนหนายันบังคับใช กม.จากเบาไป

หาหนัก แจงคนรายมีอาวุธครบมือ พรอม

หมายจับคดีมั่นคง 

เม� อวันท่ี 3 กุมภาพันธ เวลา 05.40 น.                                           

เจาหนาท่ีหน�วยปฏิบัติการพิเศษรวม ไดเขา                                                       

ปดลอมจับกุมสมาชิกขบวนการโจรใตระดับ                                                      

ปฏิบัติการ กลุมของนายจิรศักดิ์ เพ็งเลาะ 

ท่ีหลบซอนอยูในบานหลังหน่ึง ในพ้ืนท่ีบริเวณ

มัสยิดบานโคกเค็ด หมูที ่ 6 ต.บานนา 

อ.จะนะ จ.สงขลา จํานวน 3 คน หลังจาก

ไดรับรายงานวาเขามาวางแผนเตรียมกอ

เหตุรุนแรงในพื้นที่ 

โดยขณะเขาปดลอมเจาหนาที่พยา                                                              

ยามเจรจาใหมอบตัว และไดเชิญผูนําศาสนา

และครอบครัวชวยเกลี้ยกลอมอยูนาน แต

ไมเปนผล กลับพยายามยิงฝาวงลอมเพ� อ

เปดทางหลบหนี จึงเกิดการปะทะกันขึ้น ทํา                                                  

ใหสมาชิกขบวนการโจรใตเสียชีวิตในท่ีเกิด                                                               

เหตุจํานวน 3 ราย ประกอบดวย 1.นาย 

ศรัทธา อาแว เปนสมาชิกปฏิบัติการพื้นที่ 

ต.บานนา อ.จะนะ เปนบุคคลเปาหมาย
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‘บ๊ิกตู’โตขาลงม่ันใจเสถียรภาพรบ.

ไมยืนยันยุบสภากอนกม.ลูกเสร็จ

ทารอดูเลือกตั้งใหญ
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2 ในประเทศ

อภิปรายแบบสรางสรรค 

ภาผูแทนราษฎรจะมีการเปดประชุมสภาเพ� อพิจารณา

ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปแบบไมลงมติตามชอง

ทางของรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ที่ ให ส.ส.เขา

ช� อกันเสนอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอ

แนะตางๆ ตอรัฐบาล โดยขอสรุปออกมาแลวคือจะมีการ

ประชุมสภาเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปดังกล่าวในวันที่ 17-18 

ก.พ.นี้ หลังเม� อวันพุธที่ 2 ก.พ.ที่ผานมา มีการประชุมคณะ

กรรมการประสานงานรวมสภาผูแทนราษฎร (วิป 3 ฝาย) 

เพ� อหาขอสรุปเร� องวันและเวลาในการประชุม ที่มี ชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธานการประชุม โดย

ใชเวลาหารือนานกวา 1 ชั่วโมง

ตอมาหลังประชุมเสร็จสิ้นลง ตัวแทนวิป 3 ฝาย นําโดย 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย ในฐานะ

ประธานวิปฝายคาน แถลงวา ที่ประชุมไดขอสรุป มีการเปด

อภิปรายในวันที่ 17-18 ก.พ. วันแรกประชุมตั้งแตเวลา 09.30-

00.30 น. วันที่ 2 ตั้งแตเวลา 09.00-00.00 น. ฝายคานไดเวลา

ในการอภิปราย 22 ชั่วโมง ฝายรัฐบาลไดเวลา 8 ชั่วโมง บวก

กับเวลาอีกนิดหน�อย เพ� อใหไดมีการชี้แจงไดชัดเจน โดยฝาย

คานจะใชเวลาใหคุมคาเปนประโยชน สรางสรรค เปนธรรม

ที่สุด 

สวนฝายวิปรัฐบาลนั้น นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร 

สวรรค พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กลาว

วา รัฐบาลใหเวลาฝายคานเต็มที่ การอภิปรายตามมาตรา 152 

ถือเปนประโยชนกับรัฐบาลที่จะอภิปรายถึงจุดบกพรองจาก

ฝายคาน ในเวลา 8 ชั่วโมง รัฐบาลจะสามารถตอบคําถามจาก

สิ่งที่ฝายคานชี้แนะวากลาวได เพ� อแกไขสิ่งที่ยังไมไดดําเนิน

การ หวังวาการอภิปรายครั้งนี้จะเปนไปอยางสรางสรรค ไม

เกิดการประทวงวุนวาย ขณะที่ นายชินวรณ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย และรองประธาน    

วิปรัฐบาล กลาววา การอภิปรายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 

ฝายคานมีหนาที่ โดยตรงในการดําเนินการตอรัฐบาล ดังนั้น 

ส.ส.พรรครัฐบาลจะไมตอบชี้แจงในการอภิปราย แตจะใหทาง

ฝายรัฐมนตรีตอบชี้แจงใหชัดเจน 

ดาน นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทยและ

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร กลาวถึงเร� องนี้วา เนื้อหา

ในการอภิปรายพรรครวมฝายคานไดกําหนดประเด็นไวชัดเจน

ตามญัตติที่ไดเสนอไว 4 กลุม ไดแก วิกฤตเศรษฐกิจปากทอง, 

วิกฤตโรคระบาด, วิกฤตการเมือง และวิกฤตปญหาเฉพาะ เชน 

เหมืองทองอัครา 

กระนั้นก็ตาม พบวาเม� อวันที่ 2 ก.พ.  พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี หารือเปนการดวนที่หองทํางาน ตึกไทยคู

ฟา ทําเนียบรัฐบาล เพ� อเตรียมการชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไป

ดังกลาว จากนั้นนายวิษณุเปดเผยภายหลังหารือวา นายกฯ 

สอบถามถึงเร� องการอภิปรายทั่วไปที่จะมีขึ้น เพ� อเตรียมความ

พรอมวามีประเด็นใดบาง เน� องจากบางเร� องนายกฯ อานญัตติ

แล้วไม่เข้าใจว่าบางข้อนั้นหมายความว่าอย่างไร และผู้ยื่น

หมายถึงพฤติกรรมอะไร ซึ่งตนก็ไมเขาใจเชนกัน และเปดเผย

วา นายกฯ จะชี้แจงกวางๆ เพราะเปนเร� องของกระทรวงที่

เกี่ยวของ อยางเร� องโรคระบาดเปนของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เร� องราคาสินคาเปนของกระทรวงพาณิชย เร� องเหมือง 

อัคราเปนของกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน 

การอภิปรายทั่วไปแบบไมลงมติดังกลาวที่เปนกระ

บวนการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารอีกรูปแบบหนึ่ง 

ประชาชนจึงคาดหวังวาฝายคานจะอภิปรายดวยเนื้อหาสาระ

ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องที่

อภิปราย เพ� อใหเปนการอภิปรายที่เกิดประโยชนตอสวนรวม

อยางแทจริง. 

ส

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

หัวหนาพรรคภูมิใจไทย

“การเลือกตั้งสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ตั้งแตปแรก 

หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆ ก็ตาม และผูที่มีอํานาจในการ

ยุบสภาคือ นายกรัฐมนตรีคนเดียว ดังนั้นเม� อเรามารวมรัฐบาล 

เราก็ตองพยายามอยาใหมีอุบัติเหตุทางการเมือง แตถาไปไมได 

เราก็ตองพรอม ก็มีเทานี้”.

ไมไววางใจกันอีกซะแลว!!!
มมมม...เห็นวาไดเวลาอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 

กันอีกซะแลว!!! ราวๆ กลางเดือนกุมภา.อะไรประมาณ

นั้น โดยอาจจะแปลกแหวกแนวไปกวาปกติธรรมดา

อยูมั่ง ตรงที่ถือเปนอภิปรายไมไววางใจโดยไมตองลงมติ หรือ

ถาวากันแบบชาวบานๆ ก็ประมาณถือเปนจังหวะและโอกาสที่

จะ ดารัฐบาล ใหหนําอก หนําใจ และหนําปาก ทํานองนั้น...

คือเทาที่ดาๆ มาโดยตลอด 2 ป-3 ป...ก็คงตองยอมรับ

นั่นแหละวา ในแงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของฝายคาน น�า

จะไมถึงกับบรรลุเปาหมายมากมายซักเทาไหร เพราะรัฐบาล

ทานยังอยูไดแบบเร� อยๆ-สบายๆ ไมถึงกับนับสิบ นับแปด กน

เตี้ย คายฟนยาง อะไรมากมายนัก จะดวยเหตุเพราะอาการปาย

ซาย-ปายขวา ประเภทออกไปทาง มวยวัด ของฝายคานหรือ

ไม? อยางไร? ก็แลวแตจะคิด แตถาลองยอนอดีตกลับไปดูเวที

รัฐสภายุคเกาๆ ก็คงปฏิเสธไมไดนั่นแหละวา บรรดาฝายคาน

รุนพระเจาเหายังใสกางเกงหูรูดทั้งหลาย ทานน�าจะดาเกง ดา

แรง หรือเชี่ยวชํานาญในการดากวาฝายคานยุคนี้ ประมาณซักสี่

เทา-หาเทา เปนอยางนอย...

ยิ่งถาหากยุคที่พรรคการเมืองเกาแก อยางพรรค ประ

ชาธิกัด เขาตองรับหนาที่เปนฝายคานดวยแลว ยิ่งตองหรี่แอร 

ตองปรับอุณหภูมิ ไมงั้นมีสิทธิ์ขนหัวลุก ขนคอตั้ง กันไปโดย

ตลอด เพราะแตละคน แตละราย มีทั้งประเภทปากคม ปาก

ตะไกร ปากคีมคีบ ปากใบมีดโกน ปากปงตอสับหมู ฯลฯ ลวน

แลวแตน�ากลัว น�าหวาดหวั่น ขวัญสยอง ไปดวยกันทั้งสิ้น ชนิด

ไมวารัฐบาลใดก็ตาม ถาลองตองเจอกับพรรคฝายคาน อยาง 

ประชาธิกัด ขึ้นมาแลว หนีไมพนตองสวมหมวกกันน็อก สวม

เสื้อกันกระสุนไวซัก 2 ชั้น-3 ชั้น ยิ่งถาหากเปนยุคที่ทาน

ประธานรัฐสภาคนปจจุบัน คุณพี่ ชวน หลีกภัย ของหมูเฮา ยัง

หนุมฟอ หลอเฟยว เสนเลือดหัวใจยังสูบฉีดโลหิตอยางเปนปกติ

ดวยแลว ยิ่งอาจตองไปยืมเสื้อเกราะชาวกรีก ชาวโรมัน มาสวม

ทับเอาเลยถึงขั้นนั้น ไมงั้นอาจถูกดาทะลุหนา ทะลุหลัง เอา

งายๆ...

คือเรียกวา...เลนเอา รวงคาปาก กันไปเปนรายๆ ท้ังๆ ท่ีไม

ไดถึงกับตองเสียเวลารวบรวมขอมูล สถิติ กางแผนชง แผนชารต หรือ

เปดวิดีโอคอนเฟอรง คอนเฟอเรนซ เหมือนกับยุคน้ีสมัยน้ี แตอาศัย

เพียงแคศิลปะ ลีลา ท่ีแอพพลายและดิเวลลอปเมนตมาอยางลงตัว 

จากบรรดาพวก แมคาปากคลองตลาด ท้ังหลาย ก็เลนเอาบรรดาพวก

รัฐมนตรี รัฐมนโท ท่ีถูกจับข้ึนเขียง หรือถูกอภิปรายไมไววางใจ ไมวา

จะลงมติ-ไมลงมติก็แลวแต ลวนแลวแตซีดแลว-ซีดอีก ปานประดุจไก

ตมหอดวยกระดาษทิชชู ปากส่ัน มือส่ัน ถึงข้ัน ไปไมเปน เอางายๆ แม

จะไมถึงกับไปไมกลับ-หลับไมต� น-ฟนไมมี-หนีไมพน ก็ตามที...

อยางไรก็ตาม...จะไปนําเอา มาตรฐาน ของอดีตฝายคานยุค                                                                 

ก่อน มาเทียบกับฝ่ายค้านยุคนี้ ก็อาจไม่ถึงกับถูกเรื่องกันซักเท่า

ไหรนัก ดวยเหตุเพราะผูคนในยุคกอน-สมัยกอนนั้น คงตองยอมรับ

อยางมิอาจปฏิเสธไดวา อยางนอย...ยังพอหลงเหลือสิ่งที่เรียกวา 

หิริ-โอตตัปปะ ติดปลายนวมอยูมั่งไมมาก-ก็นอย หรือยังพอมีความ

อาย ความละอายตอบาปอยูตามสมควร แมจะหนาหนา หนาดาน 

กวาปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไปประมาณซัก 3 สวน 4 สวน ตาม

แบบฉบับ นักการเมือง ที่จําตองเกล็ดแตกลายงา มีเขี้ยว มีปกและ

มีหาง แถมพนไฟไดดวย อะไรทํานองนั้น แตในแง จิตสํานึก หรือ 

จิตไรสํานึก ก็ยังพอหลงเหลือสิ่งที่เรียกวา หิริ-โอตตัปปะ สูงกวายุค

นี้-สมัยนี้ หลายตอหลายเทา...

คือจะดวยเหตุเพราะสภาพแวดลอม ดวย กงลอแหงกาล

เวลา ที่มันหมุนลงไปในทางที่เส� อม ที่โทรม ยิ่งขึ้นเร� อยๆ หรือไม 

ประการใด ก็มิอาจสรุปได แตสําหรับสมัยนี้นั้น...ตอใหคุณพี่ ชวน 

หลีกภัย มาเอง นั่งไทมแมชชีน มาจากสมัยหนุมๆ กลับมากรีด กลับ

มาโกนกลับมาเชือด มาเฉือน ในแบบไหน ในลักษณะไหนก็แลวแต 

อื
โอกาสจะกอใหเกิดความระคายเคือง ตอผิวหนา ผิวหนัง ของ

ผูคนยุคนี้ หรือนักการเมืองสมัยนี้ น�าจะลําบากเอามากๆ เพราะ

สวนใหญ...ตองเรียกวา ดานอยางเปนธรรมชาติ ระดับตอให 

กระสุนเจาะเกราะ ก็อาจเจาะไมเขาเอาเลยถึงขั้นนั้น แคทํา

เฉยๆ ไมรู-ไมชี้ เดี๋ยวเดียว...ฝายดานั่นแหละ ที่จะตองหมดเรี่ยว 

หมดแรง หมดฤทธิ์เดช ลงไปเอง...

ดังนั้น...จะไปสรุปวาฝายคานยุคนี้ ดาสูฝายคานยุคกอน

ไมได ก็อาจจะเปนการ ดวนสรุป จนเกินไป เพราะคงตอง

ยอมรับนั่นแหละวา รัฐมนตรี รัฐมนโทยุคนี้ ทานคอนขาง หนา 

กวายุคกอนๆ เยอะเลย และดูจะสงผลใหการ ดา หรือที่เรียกๆ 

ใหหะรูหะราขึ้นมาอีกซักหน�อยวา การอภิปรายไมไววางใจ ตาม

วิถีทางของรัฐสภา หรือตามครรลองแหงระบอบการปกครอง

ที่เรียกวา ประชาธิปไตย มันเลยกลายเปนสิ่งที่คอนขางไร

ประสิทธิภาพ ไรประสิทธิผล อยางน�าใจหาย!!! หรือกระทั่งทําให

ระบอบการปกครองในลักษณะนี้ ออกจะเปนอะไรที่เส� อมโทรม 

เส� อมศรัทธา ยิ่งเขาไปทุกที ชนิดไมใชเฉพาะสังคมไทย แตไม

วาสังคมไหนๆ ก็เถอะ กระทั่งประเทศแมแบบ ตนแบบ การ

ปกครองลักษณะนี้ ตางออกอาการ เส� อม ไปดวยกันทั้งสิ้น

อันนี้นี่แหละ...ที่ถือเปนสิ่งที่น�าคิด น�าสะกิดใจ มิใชนอย 

คือมันไมใชแคปญหาในเร� อง ระบบ-ระบอบ แตอาจเปนปญหา

ในเร� องระดับ ศีลธรรม-คุณธรรม ของผูคนนั่นเอง ที่ถาหากสิ่งที่

วานี้ดันเกิดอาการ เส� อม ขึ้นมาแลว ไมวาระบบไหนหรือระบอบ

ไหนก็เถอะ อาจ เอาไมอยู ไปดวยกันทั้งสิ้น ชนิดอาจตองหวน

กลับไปฟนฟูคุณธรรม-ศีลธรรม ความละอายตอบาปหรืออาจ

ตองกลับไป เผด็จการโดยธรรม เอาเลยก็ไมแน�!!!

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Plato (อีกครั้ง)... “Virtue 

does not spring from riches, and all other human 

blessings, both private and public, from virtue.- 

คุณธรรมมิไดเกิดจากอํานาจและทรัพยศฤงคาร หรือการ

ออนวอนขอพรใดๆ คุณงามความดีของมนุษยทุกประการไมวา

สวนตัวหรือสาธารณะ มีกําเนิดจาก...คุณธรรม”



















เหมือนวาแคเริ่มตนป 2565 สถานการณทางการ

เมืองก็เริ่มกลับมาเขมขนอีกครั้ง ตั้งแตตนเดือนที่

ผานมาพบวา เกิดความเคล� อนไหวมากมาย เรียก

ไดวาเกิดขึ้นแบบรายวัน ทั้งการเปดตัวพรรคสราง

อนาคตไทย รวมถึงการที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขับกวน                    

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา และ ส.ส. รวม 21 ราย และคะแนน

นิยม พปชร.ที่ยามนี้ติดลบอยางเห็นไดชัด 

ตอกย้ําดวยความพายแพแบบแฮตทริกในสนามเลือกตั้ง

ซอม ทั้งสงขลา ชุมพร และหลักสี่ กทม. ที่ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะหัวหนา

รัฐบาลตองกุมขมับกับหนาฉาก และคล� นใตน้ําเริ่มกอตัวอาจ

กลายเปนสึนามิ จนทําใหหลายฝายตางมองวาอาจถึงเวลาแลว 

“บิ๊กตู” จะตองใช โอกาสนี้ในการยุบสภา เพ� อนําไปสูการเลือกตั้ง

ใหญในเร็วๆ นี้

ขณะที่พรรคเพ� อไทยก็จี้ใหรัฐบาลยุบสภา เพ� อแสดงความ

รับผิดชอบตอความลมเหลวในการบริหารประเทศ

อยางไรก็ตาม ในครึ่งปแรกคงอาจจะไมเกิดเหตุการณนี้

ขึ้นจากปากของกุนซือฝายกฎหมายของรัฐบาล นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ยืนยันวา “ถายุบสภาเกิดขึ้นมันจะเกิด

ปญหาขึ้นมา เพราะยังไมมีกฎหมายลูก ส.ส. และพรรคการเมือง 

สวนการออกพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) เองถาไวใจใหรัฐบาลออก

ก็ออกได แตคงไมมีใครไวใจใหรัฐบาลเขียนกติกา เพราะการ

เขียน พ.ร.ก.นั้นคือการใหรัฐบาลกําหนดกติกาเอง ฉะนั้นมันจะ

เกิดปญหา ทั้งนี้ กกต.จะตองเตรียมในเร� องการเลือกตั้ง การยุบ

สภาเปนอํานาจของรัฐบาล แตการจัดการเลือกตั้งหลังจากยุบ

สภา มันเปนเร� องของ กกต.ทั้งหมด”

จะเห็นไดวาตัวแปรสําคัญอยูที่กฎหมายลูก คือ ราง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และราง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย พรรคการเมือง ซึ่งผูจัดทํา

โดยคียแมนหลักคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่นําโดย 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ไดเตรียมการมาตั้งแต

ป 2564 

โดยการสงสัญญาณลวงหนาไปยังบรรดาพรรคการเมือง 

ใจความสําคัญในหนังสือที่ กกต.สงถึงพรรคการเมือง จะพบ    

4 ประเด็นหลัก คือ 1.การดําเนินการใหมีสมาชิกพรรคการเมือง                                   

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวย

พรรคการเมือง 2560 และตามระเบียบ กกต. 2.การจัดตั้ง  

สาขาพรรคการเมือง 3.การแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจํา

จังหวัด และ 4.การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

และลาสุดไดมีหนังสือดวนถึงผูอํานวยการการเลือก

ตั้งประจําจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร แจง

ประกาศจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร และ

การเตรียมความพรอมในการแบงเขตเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึง

คํานวณ ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้ง ที่แตละจังหวัดพึงมีตามที่

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 2564 กําหนด โดยไดเตรียมแบงเขต

เลือกตั้งไวเปนการลวงหนา 3 รูปแบบ

ซึ่งขณะนี้ ไทมไลนลาสุด กกต.ไดเปดรับฟงความคิดเห็น

เสร็จสิ้นแลว ซึ่งจะตองรวบรวมความคิดเห็นตางๆ เสนอไปยัง

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กอนที่จะสงใหสภา

โดยมีสาระสําคัญ 2 ประเด็น ประเด็นแรก กําหนดให

สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สมาชิกจํานวน 500 คน แก

สัดสวน ส.ส. จากเดิมกําหนดใหมี ส.ส.แบบแบงเขต 350 คน 

ส.ส.บัญชีรายช� อ 150 คน เปลี่ยนใหมใชสูตร ส.ส.แบบแบงเขต 

400 คน ส.ส.บัญชีรายช� อ 100 คน และประเด็นที่สองเปลี่ยน

ระบบเลือกตั้ง จากเดิมใชระบบจัดสรรปนสวนผสม (MMP) บัตร

เลือกตั้ง 1 ใบ เปลี่ยนไปใชระบบเลือกตั้งแบบผสม (MMM) บัตร

เลือกตั้ง 2 ใบ บัตรใบแรกเลือก ส.ส.เขต และบัตรใบที่สองเลือก

พรรคการเมือง นําคะแนนทั้งประเทศไปคํานวณที่นั่ง ส.ส.บัญชี

รายช� อแตละพรรคการเมือง

สําหรับขั้นตอนหลังจากนี้ฝายเกี่ยวของคือ คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) หรือ ส.ส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ตองเดินหนาตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 131 เสนอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ พ.ร.ป.วา

ดวยการเลือกตั้ง ส.ส.ใหมีเนื้อหาสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม

โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 กําหนดเง� อนไข รัฐสภาตอง

ดําเนินการพิจารณาใหเสร็จภายในกรอบ 180 วัน ทําใหไทมไลน

การแกกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญแบงเปน 4 ชวงสําคัญ 

ชวงแรก ฝายเกี่ยวของสงรางกฎหมายลูกใหที่ประชุม

รัฐสภา ชวงสอง ก.พ.-มี.ค.2565 ที่ประชุมรัฐสภาลงมติวาระที่ 

1 และวาระที่ 2 ชวงสาม เม.ย.2565 มีแนวโนมเปดประชุมรวม

กันของรัฐสภาสมัยวิสามัญลงมติวาระที่ 3 ชวงสี่ พ.ค.-มิ.ย. ภาย

หลังลงมติวาระที่ 3 รัฐสภา ตองสงรางกฎหมายลูกไปที่ศาลฎีกา 

ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของเพ� อใหความเห็น 

โดยหากไมมีขอทักทวง ใหรัฐบาลนํารางกฎหมายลูกขึ้น

ทูลเกลาฯ ถวาย หากมีขอทักทวง เห็นวามีขอความที่ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ ใหรัฐสภามีอํานาจแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอ

กอนสงใหรัฐบาลนํารางกฎหมายลูกขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย 

ทั้งนี้ คาดวากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ จะเสร็จสิ้นสมบูรณใน

ชวงครึ่งปหลัง หรืออาจจะเร็วกวานั้นคือเดือน พ.ค.นี้

เม� อกฎหมายลูก 2 ฉบับมีผลบังคับใชแลว เช� อวาเกม

การเมืองจะรอนแรงอีกครั้ง!.  

 

กางไทม ไลนกฎหมายเลือกตั้ง

ลากยาวถึงกลางป 65 
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3บทความ-ในประเทศ

ป็น 1 ใน 21 ส.ส.ท่ีถูกพรรคพลังประชารัฐมีมติขับออก 

สำ�หรับ “ดร.เอ” สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี 

เขต 8 สัตหีบ

ล่�สุดเป็น 1 ใน 18 ส.ส.ที่มีสังกัดใหม่เรียบร้อย หลัง

สมัครเป็นสม�ชิกพรรค “เศรษฐกิจไทย” เมื่อวันก่อน เพื่อ

รักษ�สถ�นะ ส.ส.เอ�ไว้

ตอนเห็นร�ยชื่อถูกขับพ้นพรรคพลังประช�รัฐ หล�ย

คนถึงกับเก�หัว เพร�ะ “ดร.เอ” เป็น ส.ส.รุ่นใหม่ ที่ผ่�นม�

ไม่เคยกระโดดเข้�ร่วมวง

คว�มขัดแย้งกับใคร มีแต่

เอ�ปัญห�ในพื้นที่สัตหีบม�

ขอให้รัฐบ�ลและสภ�ช่วย

ส�งให้

ขณะเดียวกันยังไม่

เคยเห็น “ดร.เอ” สุงสิงกับ 

“ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่� ส.ส.พะเย� และ

อดีตเลข�ธิก�รพรรคแต่

อย่�งใด เพร�ะส่วนใหญ่ทำ�

กิจกรรมกับบ้�นใหญ่ชลบุรี 

“เสี่ยแป๊ะ” สนธย� คุณปลื้ม 

อดีต รมว.วัฒนธรรม 

เพิ่งจะม�ถึงบ�งอ้อกันไม่กี่วันว่� “ดร.เอ” ไม่ได้เป็น

เด็กในก๊วน “ผู้กองนัส” แต่เพร�ะเป็นหล�นรักของ “บิ๊ก 

น้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธย� ที่มีข่�วว่�จะนั่ง

เป็นหัวหน้�พรรคเศรษฐกิจไทย

พ่อของ “ดร.เอ” คือ พล.ร.ท.จำ�รัส เผือกประพันธุ์ 

อดีตน�ยทห�รของหน่วยบัญช�ก�รน�วิกโยธิน กองทัพเรือ 

ผู้ล่วงลับ เป็นเพื่อนซี้นักเรียนเตรียมทห�รรุ่นที่ 11 (ตท.11) 

รุ่นเดียวกับ “บิ๊กน้อย” 

ตอนพ่อของ “ดร.เอ” ยังไม่เสียชีวิต สองบ้�นนี้เจอ

กันทุกปี สนิทถึงขั้นเรียก พล.อ.วิชญ์ ว่� “ลุงวิชญ์-ลุงน้อย” 

ทุกคำ�

ขณะที่ก�รเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปเมื่อปี 2562 “ดร.เอ” ยัง

ได้รับก�รผลักดันและสนับสนุนจ�ก “บิ๊กปุ้ม” พล.ร.อ.ศิษฐ

วัชร วงษ์สุวรรณ น้องช�ย “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี เต็มที่ ที่สำ�คัญทั้งคู่อยู่บ้�นติดกัน

และในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพพ่อของ “ดร.เอ” เมื่อ

กล�งปี 2562 “บิ๊กปุ้ม” ก็เดินท�งไปเป็นประธ�นให้ โดยมี

อดีตน�ยทห�ร ตท.11 ร่วมง�นเพียบ

ในเมื่อ “ลุงวิชญ์” ต้องก�รให้ช่วยง�น คนเป็นหล�น

ก็ต้องกตัญญู.

ฌ.เฌอ

ไปช่วยงาน ‘ลุงวิชญ์’

เ

พีมูฟแยกย้าย‘อนุชา’ลั่นต้องหายจน

เงื่อนไข ‘ยุบ-ไม่ยุบ’ สภา

สะถิระ เผือกประพันธุ์

กข่าวถามนายกฯ เมื่อวาน (๓ ก.พ.๖๕).........

 “เลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.กับเลือกตั้งใหญ่ สน�มไหนจะเกิดขึ้น

ก่อนกัน?”

น�ยกฯ ตอบว่�

“เลือกตั้งใหญ่ ก็ต้องรอดูกฎหม�ยลูก ดูสถ�นก�รณ์

ก�รเมืองต่�งๆ เป็นส่วนประกอบ 

ส่วนเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม. ก็เคยบอกไปน�นแล้วว่�เดือน 

พ.ค. และเป็นเรื่องของก�รเตรียมง�นของมห�ดไทยและ กกต.  

ห�กไม่มีอะไรผิดพล�ดหรือเกิดขึ้นโดยไม่ค�ดหม�ย ก็เป็นไป

ต�มนั้น”

และยังย้ำ�ว่�..........

“กฎหมายลูกก็ไม่มีข้อกังวลอะไร หวังเพียงอย่างเดียวว่า

จะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำาให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็แล้วกัน ก็จะ

เดินไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้เท่าเดิม”

ก็เป็น “คำ�ตอบใหม่” น่�สนใจ

จ�กเดิมที่ย้ำ�ตลอด “ไม่ยุบ-ไม่ปรับ-ไม่ออก” ม�เป็น “ไม่

ยุบ-ไม่ปรับ-ไม่ออก” แบบ “มีเงื่อนไข”!

“อย่าทำาให้มีเหตุการณ์อะไรท่ีทำาให้เกิดปัญหาข้ึนก็แล้วกัน 

ก็จะเดินไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้เท่าเดิม”

แสดงว่�ก�รเมือง “ซีกรัฐบ�ล” ถึงจุด “ย�กว�งใจ” ใน

ปริม�ณมือ ส.ส.ท่ีกำ�หนดเป็น “ตร�ย�ง” ประทับรับรองคว�ม 

“ใช่-ไม่ใช่” ในระบบรัฐสภ�

“เป้�หม�ยเดิม” ของน�ยกฯ คืออะไร?

 คือ เลือกผู้ว่�ฯ กทม.เดือน พ.ค.ก่อน 

ส่วนเลือกต้ังใหญ่ รอให้กฎหม�ยลูก ๒ ฉบับผ่�นรัฐสภ�และ

ประก�ศใช้ร�วๆ เดือนกรกฎ�.ก่อน

รวมท้ังกฎหม�ยสำ�คัญๆ เช่น พ.ร.บ.งบประม�ณ ปี ๖๖ 

เรียบร้อย ประชุม APEC ท่ีไทยเป็นเจ้�ภ�พเดือนพฤศจิก�.

เรียบร้อย

น่ันแหละ......

ถึงตอนน้ัน อย�กยุบ “ยุบเลย” ไปเลือกต้ังใหญ่กันต้นปี ๖๖!

แต่ดูเหมือนตอนน้ี ท้ังฝ่�ยค้�น-ฝ่�ยรัฐบ�ล ริกๆ อย�กให้

ยุบ แล้วไปเลือกต้ังใหญ่กัน เมษ�.-พฤษภ�.น้ีเลย

กฎหม�ยลูกยังไม่ออก ยุบได้ไง?

ก็ให้รัฐบ�ลออกเป็น “พ.ร.ก.” เลยซี  แล้วส่งเข้�สภ� ให้ 

ส.ส.ยกตีน..เอ๊ย..ขอโทษ ยกมือรับรองให้เป็น “พ.ร.บ.” ไปเลย

น่ัน...ฝ่�ยค้�นบ�งคนเสนอขน�ดน้ัน 

ทั้งที่สภ�เปิดอยู่ทนโท่ ก็ไม่สนถูก-ผิดทั้งนั้น เมื่อพวกกู

สินวัฒน์) รวมถึง พล.อ.วิชญ์ หารือกัน 

คาดว่าทุกอย่างลงตัวไม่มีปัญหา ผมจึงขอลาไปพักผ่อนท่ียุโรป 

น้ันถือเป็นการคาดเดาท่ีไม่มีมูลความจริง เพราะไม่เคยมีการ

พูดคุยแบบน้ัน และก็ไม่เคยมีแนวคิดเรื่องการต่อรองเก้าอ้ีใดๆ ท้ัง

ส้ิน....”

“พลังประช�รัฐ” ก็บ๊ิกป้อม “เศรษฐกิจไทย” ก็บ๊ิกป้อม ตีขลุม

ว่�เป็น “คนละพรรคเดียวกัน” ก็แล้วกัน 

ส่วนจะเป็น-ไม่เป็น ไปดูกันตอนมีก�รโหวตนัด “ช้ีเป็น-ช้ีต�ย” 

ในสภ� ว่� ๒๑ เทพโอปป�ติกะ จะชูน้ิวโป้งหรือคว่ำ�น้ิวโป้งให้น�ยกฯ!?

ธรรมนัสพูดเป็นปริศน�นะ

“ทั้งผมและอาจารย์แหม่ม (นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) รวมถึง 

พล.อ.วิชญ์ หารือกัน”

หม�ยคว�มว่� เรื่องแยกไปตั้งพรรคใหม่ นอกจ�กพลเอก

วิชญ์แล้ว ธรรมนัสยังปรึกษ�ห�รือกับอ�จ�รย์แหม่มม�ตลอดด้วย

แล้วแบบนี้ อ�จ�รย์แหม่มจะอยู่หรือจะไป หรือ ๑ ร�่ง ๒ 

พรรค?

ก็เป็นปริศน�เล็กๆ ที่สังคมคงไม่สนใจเท่�ไรนักหรอก 

พูดถึงก�รประชุมสภ� ระยะหลังๆ ประชุมนัดไหน เป็นคว่ำ�

นัดนั้น แล้วฝ่�ยค้�นก็นำ�ม�โหมโรง 

“ยุบสภ�..ยุบสภ�” ส.ส.รัฐบ�ลไม่ม�ประชุม!

เพื่อไทยโพนทะน� “สภ�ล่ม” เพร�ะฝ่�ยรัฐบ�ล ๑๕ ครั้งแล้ว 

เป็นก�รสร้�งบรรย�ก�ศ “รัฐบ�ลง่อนแง่น” ให้ช�วบ้�นที่รู้

ไม่ทันกลเกมก�รเมืองฝ่�ยค้�น หลงเข้�ใจว่� “รัฐบ�ลท่�จะไม่รอด”

โหวตคว่ำ�วันไหน ก็คว่ำ�วันนั้น เพร�ะกะร่อย-กะหริบเต็มทน!

แต่คนที่เข้�ใจลีล� “ข�กถุย” สไตล์ “เด็กเลี้่ยงแกะ” บอกสภ�

ล่ม ๑๕ ครั้ง “องค์ประชุมไม่ครบ”

นั่นใช่..ล่ม

แต่ไม่ใช่ล่มเพร�ะ ส.ส.ซีกรัฐบ�ล “ไม่ม�ประชุม”

คือ ส.ส.ที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้ ๔๗๓  คน กึ่งหนึ่งที่จะครบองค์

ประชุม คือ ๒๓๘ คน

ส.ส.ซีกรัฐบ�ลมี ๒๖๕  ซีกค้�น ๒๐๘ 

แต่ที่ว่� “สภ�ล่ม” แต่ละครั้ง ก็มี ส.ส.อยู่ที่ประชุมกว่� ๒๐๐ 

คนแทบทุกครั้ง จะข�ดกึ่งหนึ่งคือ ๒๓๘ ไม่เกิน ๑๐ คน หรือกว่�

บ้�งในบ�งครั้ง

นั่นแสดงว่�กว่� ๒๐๐ คนในสภ� เป็น ส.ส.ซีกรัฐบ�ลล้วน

คำ�ถ�มคือ แล้ว ส.ส.ซีกค้�น ห�ยหัวไปไหนหมด จึงไม่ม�

ประชุม?

จริงอยู่ เป็นคว�มรับผิดชอบฝ่�ยรัฐบ�ล ที่ต้องทำ�ให้องค์

ประชุมครบ

แต่ถ�มว่� ในคว�มเป็นหน้�ที่ของ ส.ส. ส.ส.ฝ่�ยค้�นก็ต้อง

เข้�ประชุมใช่ไหม  ไม่ใช่ ส.ส.รัฐบ�ลกินเงินเดือนฝ่�ยเดียว  ฝ่�ย

ค้�นก็กินเงินเดือนประช�ชนด้วยเหมือนกัน จริงไหม?

อย่�งล่�สุด ประชุม ๒ ก.พ.

สภ�ล่มครั้งที่ ๑๕ เท่�ที่ฟัง มี ส.ส.ประชุม ๒๓๔ คน ข�ด

กึ่งหนึ่ง “คือ ๒๓๘ คน” ไปแค่ ๔ เสียง

หม�ยคว�มว่� “ฝ่�ยค้�น” ๒๐๘ คน ไม่ม�ประชุมกันเลย

ใช่มั้ยนี่ ถ้�ม�ประชุมซัก ๔ คน สภ�ก็จะไม่ล่ม จริงมั้ย?

ด้วยเลขศ�สตร์ก�รเมืองนี้ คำ�ตอบคือ

“สภ�ล่ม” ทั้ง ๑๕ ครั้ง เพร�ะฝ่�ยค้�นนั่นแหละ ไม่ม�ทำ�

หน้�ที่ของ ส.ส.ในสภ�!

ถ้�บอกว่� ม�....

แต่คอยเล่นเกม พอจะนับองค์ประชุม เห็นซีกรัฐบ�ลน้อย 

ก็พ�กันตบเท้�ออกจ�กห้องประชุม 

หรืออยู่ในห้อง แต่ไม่แสดงตน เพื่อให้ “สภ�ล่ม” จะได้เอ�

ไปขย่มในเกม “ยุบสภ�-ไล่น�ยกฯ” ท�งสังคมข่�วส�ร

ทำ�ได้ แต่ถ�มว่� ด้วยจิตสำ�นึก มันใช่มั้ย?

ถ้�แน่จริง วันโหวตกฎหม�ยลูกว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง ๒ ฉบับ 

ฝ่�ยค้�นตบเท้�ออกจ�กห้องประชุม ทำ�ให้สภ�ล่มซี

หรือไม่ก็ “โหวตคว่ำ�” ให้เห็นซิ 

แบบนั้น จะยกหัวแม่มือ-แม่ตีนให้เลย ถ้�แน่จริงขน�ดนั้น!

เพร�ะเหตุเหล่�นี้แหละ.....

ระหว่�งเลือกผู้ว่�ฯ กทม.กับเลือกตั้งใหญ่ จึงเกิดเงื่อนไข

ขึ้นในประเด็นว่� “อย่�งไหนจะเกิดก่อนกัน” ต�มนัยน�ยกฯ 

ตอบเมื่อว�น ที่ว่�

“กฎหมายลูกก็ไม่มีข้อกังวลอะไร หวังเพียงอย่างเดียวว่า

จะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำาให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็แล้วกัน ก็จะ

เดินไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้เท่าเดิม”

ถ้�สภ�ล่มเพร�ะ “เล่นเกม” อย่�งนี้ ๒๘ กุมภ�.ก็ปิดสมัย

ประชุมแล้ว 

ฉะนั้น อย่�เปิด “สมัยวิส�มัญ” เพื่อเร่งเอ�กฎหม�ยลูก

ไปเลือกตั้งกันเลย!

เปลืองแอร์-เปลืองไฟ เปลืองแรงเจ้�หน้�ที่เช็ดขี้ตีน 

ส.ส.เปล่�ๆ เปิดเพื่อ “เล่นเกมล่ม” จะเปิดห�พระแสงอะไร?

ฉะนั้น ตอนนี้ ให้สภ�ล่ม “ทุกนัด” ได้นั่นแหละประหยัด

ดี ทั้งไม่ต้องได้ยินเสียง ไม่ต้องเห็นหน้�พวก ส.ส.ท�งโทรทัศน์

ชาวบ้านจะได้ “มีความสุข” กันบ้าง!

อย�กได้ รัฐบ�ลต้อง “หักดิบ” ประช�ธิปไตยให้ ต�มใจพวกกู 

เพร�ะอดอย�กป�กแห้งม� ๗ ปี อย�กแลนด์สไลด์เป็นรัฐบ�ล

เต็มแก่แล้วโว้ย  ประม�ณนั้่น!

ในซีกรัฐบ�ล “พรรคร่วม” ครั้งนี้ เข�มีมรรย�ทน่�รักนะ

เห็นพลังประช�รัฐ “พรรคแกน” กล�ยเป็น “แกนสับปะรด”

ลุงป้อมเล่นบท “อุลตร้�แมนแปลงร่�ง” ให้พลเอกวิชญ์ ไป

ตั้งพรรคใหม่รอท่� 

แล้วขับ ๒๑ ส.ส.“แก๊งธรรมนัส” เป็นโอปป�ติกะ ส.ส.เข้�

สิง เรียกว่� “พรรคเศรษฐกิจไทย” เกิดปุ๊บ มี ๒๑ เทพ สิงสถิตปั๊บ! 

เมื่อว�น (๓ ก.พ.) พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธย� ที่ลุง

ป้อมตั้งเป็น “ประธ�นยุทธศ�สตร์พรรคพลังประช�รัฐ” ปีก่อน

ยื่นหนังสือล�ออก .....

ไปเป็น “หัวหน้�พรรคเศรษฐกิจไทย” ให้ ๒๑ โอปป�ติกะ 

ส.ส.เรียบร้อย!

ลุงป้อมนี่ “ขมังเวท” จริงๆ เห็นป้อแป้-เป�ะแปะงั้นเถอะ

แว้บเดียว....

อับดุล “แยกร่�ง-แตกพรรค” ชนิด น้องกล�ง-น้องเล็ก ต�ค้�ง 

อ้�ป�กหวอ!

เอ�กันเห็นๆ จะจะอย่�งนี้แหละ เมื่อเกิดพรรคใหม่ ๒๑ เสียง 

น�ยกฯ จะว่�ไง น�ยกฯ ก็ต้องบอกต�มมรรย�ทผู้ใหญ่ว่� “เป็น

พรรคร่วมรัฐบ�ลกันอยู่แล้ว”

แต่พรรคเศรษฐกิจไทย ธรรมนัส ก็ไม่เห็นเข�พูดอะไรตรงๆ 

แบบนั้น มีแต่ที่พูดกันว่� ต่อรองขอ ๒ เก้�อี้ น�ยกฯ บอกไม่เห็นมี

ใครม�ขอ-ม�ต่อรองอะไร 

ตรงกับที่ธรรมนัสพูดเมื่อว�น ว่�.......

“สุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท้ังผมและอาจารย์แหม่ม (นฤมล ภิญโญ

นั

ซ่ึงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต ดังน้ี 

1.หลักก�รสร้�งคว�มม่ันคงและ 

ย่ังยืนในก�รเข้�ถึงสิทธิในก�ร                                                                  

จัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรธรรม 

ช�ติของประช�ชน และเพื่อให้

คนจนมีคุณภ�พชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.หลักว่�ด้วยก�รทบทวน

และปรับปรุงกฎหม�ยท่ีเป็นอุป                                                    

สรรคต่อก�รเข้�ถึงสิทธิในก�ร

จัดก�รท่ีดิน และ 3.หลักก�รแต่งต้ัง 

กลไกติดต�มก�รแก้ปัญห�ท้ัง

ระดับนโยบ�ยและร�ยกรณี เช่น 

แต่งต้ังคณะกรรมก�รอิสระเพื่อ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข

ปัญห�ชุมชนกะเหร่ียงบ�งกลอย, 

คณะกรรมก�รแก้ไขปัญห�ผู้ท่ีได้

รับผลกระทบจ�กโครงก�รเขต

เศรษฐกิจพิเศษ, คณะกรรมก�ร

กำ�กับขับเคลื่อนก�รฟ้ืนฟูวิถีชีวิต

กลุ่มช�ติพันธ์ุ ช�วเลและกะเหร่ียง 

ท้ังน้ี กลุ่มผู้ชุมนุมยืนยัน

ว่�จะติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�ม

มติ ครม.ดังกล่�วถึงท่ีสุด ห�กไม่

เป็นต�มผลข้�งต้นจะกลับม�ทวง

ถ�มอีกคร้ัง

ต่อม�ช่วงบ่�ย น�ยธีร

ภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี ได้นำ�คำ�ส่ังแต่งต้ังคณะ

อนุกรรมก�รม�มอบให้กับท�ง

กลุ่มพีมูฟ ขณะท่ีกลุ่มผู้ชุมนุมได้

จัดพิธีบ�ยศรีสู่ขวัญก่อนเดินท�ง

กลับภูมิลำ�เน� กระท่ังเวล� 16.00 

น. น�ยอนุช�พร้อมคณะได้เดิน

ท�งม�ยังบริเวณกลุ่มผู้ชุมนุมท่ี

หน้�ทำ�เนียบฯ เพื่อส่งกลุ่มผู้ชุมนุม

ข้ึนรถกลับบ้�นด้วยตัวเอง 

โดยท�งสำ�นักปลัดสำ�นัก

น�ยกรัฐมนตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล

ได้จัดรถบัสจำ�นวน 3 คัน เพื่อ

นำ�ส่งผู้ชุมนุมกลับยังภูมิลำ�เน� 

แบ่งเป็นภ�คใต้ 2 คัน อ.แก่ง

กระจ�น จ.เพชรบุรี อีก 1 คัน 

ส่วนท่ีเหลือจัดเป็นรถตู้ส่งท่ีสถ�นี

ขนส่งหมอชิต เพื่อจัดซ้ือต๋ัวรถทัวร์

ของบริษัท ขนส่ง จำ�กัด (บขส.) ให้

เดินท�งกลับไปยังภ�คเหนือและ

ภ�คอีส�น

รมต.ประจำ�สำ�นักน�ยกฯ 

กล่�วกับผู้ชุมนุมว่� พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ 

รมว.กล�โหม และ พล.อ.ประวิตร 

มีคว�มเป็นห่วง จึงได้มอบหม�ย

ให้ตนม�แก้ปัญห� ขอสัญญ�

ว่�จะทำ�ให้พ่ีน้องประช�ชนทุก

คนมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน ไม่จนอีกต่อ

ไป ส่วนประเด็นปัญห�ต่�งๆ ท่ี

ผ่�นมติ ครม.แล้วน้ัน ท�งคณะ

อนุกรรมก�รจะได้นำ�ม�พูดคุย

ห�รือเพื่อแก้ไขปัญห�ให้กับทุก

คนต่อไป.

ไทยโพสต์ • เมื่อวันท่ี 3 ก.พ. ท่ี

รัฐสภ� น�งรัชนี สุภวัตรจริย�กุล 

แม่ของ พญ.วร�ลัคน์ สุภวัตรจริย�

กุล หรือหมอกระต่�ย พร้อมด้วย

น�ยณัฐพล ชิณะวงศ์ ทน�ยคว�ม 

ยื่นหนังสือต่อน�ยรังสิมันต์ โรม 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคก้�วไกล 

ในฐ�นะโฆษกกรรม�ธิก�ร (กมธ.) 

ก�รกฎหม�ย ก�รยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน ขอให้ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจข่ีรถ

ชน พญ.วร�ลัคน์จนเสียชีวิต โดย

น�ยณัฐพลกล่�วว่� ม�ขอให้ท�ง

คณะ กมธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เนื่องจ�กผู้กระทำ�คว�มผิดเป็น

ตำ�รวจสังกัดสำ�นักง�นตำ�รวจแห่ง

ช�ติ (สตช.) อย�กให้มีก�รตรวจ

สอบอย่�งละเอียดรอบคอบ ให้

ฝ่�ยท่ีมีคว�มเป็นอิสระตรวจสอบ

คู่ขน�นไปด้วย และยังค�ใจเรื่อง

ก�รบังคับใช้กฎหม�ย

ด้�นน�งรัชนีกล่�วว่� ไม่

อย�กให้ลูกส�วต�ยฟรี อย�กให้

สังคมพัฒน�และเปล่ียนแปลง 

ม�ขอคว�มกรุณ�จ�กรัฐสภ�

ช่วยช้ีนำ�สังคมให้ร่วมกันพัฒน�

ประเทศ และอย่�ให้คดีน้ีเป็น

เหมือนคดีอื่นๆ ท่ีมันห�ยไปโดย

ไม่ส่งผลดีต่อประเทศ 

ขณะท่ีน�ยรังสิมันต์กล่�ว

ว่� หลังจ�กน้ี กมธ.จะไปพูดคุย

ร่วมกันและห�รือกันว่�จะเชิญ

หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องใด อ�ทิ 

กรมก�รขนส่งท�งบก สตช. 

กรุงเทพมห�นคร รวมถึงบุคคล

อื่นๆ เพื่อให้ม่ันใจว่�ครอบครัวจะ

ได้รับคว�มเป็นธรรม และม�ร่วม

ห�รือเพื่อแก้ไขปัญห�บ้�ง เพื่อ

ไม่ให้มีเหตุก�รณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนอีก.

แนะฟ้องทส.-เอกชน

ชดใช้ปมน้ำามันดิบรั่ว
รัฐสภา • เมื่อวันพฤหัสบดี น�ย

สุช�ติ ตันเจริญ รองประธ�นสภ�

ผู้แทนร�ษฎร คนที่หนึ่ง ทำ�หน้�ที่

ประธ�นที่ประชุมสภ� ช่วงกระทู้

ถ�มสด น.ส.เบญจ� แสงจันทร์ 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคก้�วไกล 

ตั้งกระทู้ถ�ม พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.กล�โหม ต่อก�รแก้

ปัญห�น้ำ�มันดิบรั่วลงทะเล พื้นที่

ม�บต�พุด จ.ระยอง จ�กท่อใต้

ทะเลของทุ่นรับน้ำ�มันดิบกล�ง

ทะเลของบริษัทสต�ร์ ปิโตรเลียม 

รีไฟน์นิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อวัน

ที่ 25 ม.ค. 

พร้อมเรียกร้องให้รัฐบ�ล

รับผิดชอบคำ�พูดของ 2 รัฐมนตรี 

คือ น�ยวร�วุธ ศิลปอ�ช� รมว.

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่ง

แวดล้อม (ทส.) และน�ยสุริยะ 

จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตส�หกรรม 

ที่ให้สัมภ�ษณ์ว่�ไม่มีผลกระทบ

กับสิ่งแวดล้อมและประช�ชน 

และไม่รักษ�ผลประโยชน์ของ

ช�ติ

โดยน�ยวร�วุธชี้แจงว่�                                         

สิ่งสำ�คัญต้องไม่สร้�งคว�ม

ตระหนก ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

กับส�ธ�รณะ และจ�กข้อมูลเมื่อ

วันที่ 2 ก.พ. ตรวจพื้นทะเลพบ

ว่�ปะก�รังมีสภ�พสมบูรณ์ และ

จะตรวจทุกระยะ ยืนยันไม่มีท�ง

ที่จะปกป้องบริษัท และจะฟ้อง

ร้องเรียกค่�เสียห�ยที่เกิดขึ้นกับ

ก�รใช้งบประม�ณแผ่นดินเพื่อ

แก้ปัญห�

ขณะที่ น.ส.เบญจ�ยังตั้ง

คำ�ถ�มด้วยว่� มีบทเรียนปี 56 

ใช้ส�รเคมีเพื่อกำ�จัดคร�บน้ำ�มัน 

จะกล�ยเป็นส�รปนเปื้อนตกค้�ง

ในทะเลและกระทบต่อจำ�นวน

สัตว์น้ำ�ระยะย�ว และก่อเป็น

ส�รก่อมะเร็ง โดยน�ยวร�วุธ

ได้ตอบคำ�ถ�มดังกล่�วว่� เบื้อง

ต้นส�รที่ใช้ปลอดภัยระดับหนึ่ง 

เพร�ะเป็นฟู้ดเกรด ไม่ต่�งจ�ก

น้ำ�ย�ล้�งจ�นที่ใช้ ในครัวเรือน 

โดยใช้ส�รดังกล่�วไป 8.5 หมื่น

ลิตรกับปริม�ณน้ำ�มันดิบรั่ว 5 

หมื่นลิตร เพร�ะต้องใช้ส�รฉีด

ดักไว้ก่อน

อย่�งไรก็ดี ช่วงท้�ย น.ส. 

เบญจ�ได้นำ�ปูของช�วบ้�นพื้นที่ 

จ.ระยอง ซึ่งข�ยไม่ได้ม�ฝ�กไป

ให้น�ยวร�วุธ ทำ�ให้น�ยวร�วุธ

กล่�วตอบว่� “ขอบคุณสำ�หรับ

ปู และอย่�ลืมน้ำ�จิ้ม เพร�ะผม

ชอบน้ำ�จิ้ม”

วันเดียวกัน ว่�ที่ พ.ต.ดร.

สมบัติ  วงศ์กำ �แหง อดีต

เลข�ธิก�รสภ�ทน�ยคว�ม กล่�ว

ว่� ประช�ชนที่ ได้รับคว�มเสีย

ห�ยจ�กเหตุก�รณ์นี้มีสิทธิที่ ได้

รับก�รชดใช้คว�มเสียห�ยจ�ก

ทั้งหน่วยง�นที่รับผิดชอบ คือ

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม และบริษัท

เจ้�ของระบบที่ก่อให้เกิดคว�ม

เสียห�ยได้ โดยจะเป็นเรียกร้อง

ในท�งแพ่ง ซึ่งห�กเป็นก�รเรียก

ร้องจ�กหน่วยง�นของรัฐจะต้อง

นำ�คดีไปฟ้องยังศ�ลปกครอง 

ส่วนบริษัทเอกชนคงต้องนำ�คดีนี้

ไปยื่นฟ้องยังศ�ลจังหวัดระยอง 

ซึ่งก�รฟ้องเป็นคดีแพ่งนี้ ภ�ระ

ก�รพิสูจน์ในคดีจะตกแก่โจทก์ ที่

จะต้องนำ�สืบถึงพฤติก�รณ์ที่ผู้ทำ�

ละเมิดมีคว�มประม�ทเลินเล่อ.

พึ่งสภ�สอบคดีชนหมอกระต่�ย

เมื่อวันท่ี 3 ก.พ. มีร�ยง�น                                     

ว่� พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะ

ประธ�นกรรมก�รแก้ไขปัญห�

ของขบวนก�รประช�ชนเพ่ือ

สังคมท่ีเป็นธรรม (พีมูฟ) ได้ลง

น�มคำ�ส่ังคณะกรรมก�รแก้

ปัญห�พีมูฟ ท่ี 1/2565 เรื่อง ก�ร

แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะ

อนุกรรมก�รประส�นง�นเร่งรัด

ติดต�มก�รแก้ไขปัญห�ของพีมูฟ

และขับเคลื่อนนโยบ�ย 9 ด้�น 

เพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รเก่ียวกับ

ก�รประส�นง�นแก้ปัญห�และ

ขับเคลื่อนนโยบ�ยเป็นไปอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ต้ังแต่วันท่ี 2 ก.พ. 

คณะอนุกรรมก�รดังกล่�ว

มีน�ยอนุช� น�ค�ศัย รมต.ประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�น

อนุกรรมก�ร และมีรองประธ�น 

ประกอบด้วย น�ยเสกสกล อัตถ�

วงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�น�ยก

รัฐมนตรี น�ยจำ�นงค์ หนูพันธ์ 

ประธ�นพีมูฟ ขณะท่ีอนุกรรมก�ร

มีท้ังหัวหน้�ส่วนร�ชก�รและ

ตัวแทนภ�คประช�ชนหล�ยคน 

โดยในช่วงเช้� น�ยอนุช�

ให้สัมภ�ษณ์ถึงคว�มคืบหน้�ก�ร

แก้ไขปัญห�ของพีมูฟ และกลุ่ม

ภ�คีเซฟบ�งกลอย ว่� ก�รประชุม

จะเลื่อนเป็นวันอังค�รท่ี 8 ก.พ.65 

พร้อมกับระบุว่� หล�ยอย่�งได้

ทำาเนียบฯ • “บ๊ิกป้อม” เซ็นต้ังอนุ กก.แก้ปัญหาพีมูฟ “อนุชา” น่ัง

ประธาน มีตัวแทนประชาชนร่วมเพียบ ผู้ชุมนุมอ่านแถลงการณ์ก่อน

แยกย้ายกลับภูมิลำาเนา ขู่ รบ.เบ้ียวจะกลับมาใหม่ รมต.ประจำาสำานัก

นายกฯ ล่ันจะทำาให้ทุกคนหายจน  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้

แทนพระองค์วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำาปี 2565 ท่ีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อเวลา 

11.00 น. วันท่ี 3 ก.พ.  

ทำ�ข้อตกลงร่วมกันแล้ว อย่�งไร

ก็ต�มได้เห็นถึงคว�มจริงใจถึงก�ร

แก้ไขปัญห� จึงได้รับคว�มพึง

พอใจท้ังสองฝ่�ยในเวล�น้ี ตน

คิดว่�คงไม่มีปัญห�อะไร ส่วนข้อ

เสนอให้ต้ังคณะกรรมก�รอิสระ

น้ันเป็นเรื่องปกติท่ีส�ม�รถทำ�ได้ 

ไม่มีอะไรท่ีพิสด�ร ท้ังในเรื่องของ

กฎหม�ย หรืออะไรก็ต�ม 

ช่วงส�ยวันเดียวกัน กลุ่ม

พีมูฟได้อ่�นแถลงก�รณ์ เร่ือง 

เร่งติดต�มสิทธิต�มมติคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) 1 ก.พ. เรื่อง 

คุณภ�พชีวิตประช�ชนต้องดีข้ึน

กว่�เดิม โดยเห็นว่�มติ ครม.ดัง

กล่�วจะม�นำ�ซ่ึงหลักก�รและ

แนวท�งก�รแก้ไขคว�มเดือด

ร้อนของประช�ชน เชิงนโยบ�ย

และโครงสร้�ง และสร้�งกลไก

กำ�กับติดต�มระดับพ้ืนท่ี อันจะม�
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด                    

Line ID : @thaipost อากาศชวงนี้แปรปรวน ทั้ง

รอนและมีฝนตก ขอใหแฟนๆ ไทยโพสตดูแลรักษา

สุขภาพดวย เชนเดียวกับการเมือง อยูในภาวะไม

แน�ไมนอน สภาพ ส.ส.ฝงรัฐบาลงอนแงน ไรเสถียรภาพ สภาลม

สัปดาหเวนสัปดาห ส.ส.มีสมาธิโฟกัสเร� องอ� นมากกวาประชุมสภา

ผูแทนราษฎร เพราะอาจตองเลือกตั้งเร็วกวาปกติ ทั้งเลือกตั้ง

ใหญ ส.ส. และเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร รอบวันที่ผานมา 

“วิโรจน ลักขณาอดิศร” ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคกาวไกล เจาของฉายา

นักสืบโคนัน ไขกอก ส.ส.เรียบรอย 

เพ� อเดินบนหนทางผูวาฯ กทม.แทน 

ผานไปไมกี่ชั่วโมงในหองไลนกาวไกล

กระเดงขอความสะกิดกระจอกขาววา 

ชวงเย็นวันเดียวกันคณะกรรมาธิการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ สภาผูแทนราษฎร 

จะเชิญผูที่เกี่ยวของมาใหขอมูล เพ� อตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี 

“ดร.เอ” สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครสนามพอเมืองของพรรค

ประชาธิปตย มีเหตุอันควรสงสัยวาทุจริตตอหนาที่ และร่ํารวยผิด

ปกติ แหม “กาวไกล” ออกหมัดแย็บแรกชิงนําไป 1 แตม  

• กลับมาภายในวงงานสภา “สิระ เจนจาคะ” พนจาก

การเปน ส.ส. ทําใหเกาอี้ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย 

การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ที่ “สิระ” เคยครองอยูตองวางลง 

และตองมีการเลือกกันใหม ทวาตําแหน�งหัวโตะนี้อาจไมไดเปน

ของพลังประชารัฐเสียแลว อันเน� องมาจาก 21 ส.ส. พนออมกอด 

สงผลใหสัดสวน กมธ.เปลี่ยนแปลง แตก็ยังมี ส.ส.บางคนของพลัง

ประชารัฐประกาศลั่นเคลมตําแหน�งประธาน วา “ลุงปอม” สงเขา

มาใหเปน แตเพ� อน ส.ส.รวมพรรคกลับไมเช� อ เพราะอาจเปนการ

แอบอาง เชนเดียวกับเพ� อนฝงฝาย

คานที่ไมหลงกลงายๆ แวววาจะไป

สอบถาม “ชวน หลีกภัย” ประธาน

สภาฯ กอนวาจะมีการเกลี่ยสัดสวน 

กมธ.อยางไร เพราะจํานวน ส.ส.ของ

พรรคพลังประชารัฐลดลงแลว 

• วุนวายไมจบเสียที “แกง

เศรษฐกิจไทย” ลาสุด “บิ๊กนอย” 

พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ประธานยุทธศาสตรพรรคพลังประชา

รัฐ โพสตเฟซบุกยาวเหยียด อําลา 

“พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ” ขอไข

กอกจากตําแหน�งและสมาชิก พปชร. เพ� อรับหนาที่หัวหนาพรรค

เศรษฐกิจไทย แตสุดทาย “พล.อ.วิชญ” เปลี่ยนใจลบโพสตดัง

กลาว พรอมระบุวายังไมไดยายไปสังกัดพรรคใด แตไมทันซะแลว 

เพราะเสร็จนักโซเชียลแคปเจอรหนาจอเรียบรอยแลวจา 

• ขามมาที่ฟากวุฒิสภา ปลายสัปดาห “สมชาย แสวง

การ” ส.ว. ออกมาแฉรายช� อ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และ ส.ส.พรรค

พลังปอม ติดโควิด แลวเจอ “ลูกแบด” ภราดร ปริศนานันทกุล 

ส.ส.อางทอง โฆษกพรรคเสี่ยหนู ฟาดกลับไรมารยาท เพราะเปน

ขอมูลสวนบุคคล ควรเปนเร� องที่ตองปลอยใหเจาตัวพูดเอง ลาสุด 

“เอ-สมชาย” ยังไปตอ แจงขาวใหญ ส.ว.ติดโควิด ก็คือ “บิ๊กกี่” 

พล.อ.นพดล อินทปญญา  คูซี้เขานอกออกใน กินขาวรวมโตะ

กับ “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ ที่มูลนิธิปารอยตอฯ อยู

เปนประจําสม่ําเสมอ เลนเอา “ลุงปอม” งานงอก ติด-ไมติดโควิด 

เผอิญมีภารกิจสําคัญกอนเขางานตองตรวจ ATK ซึ่งผลออกมา 

“รอดจากโควิด” จา 

• สงทายควันหลง “พรรคกลา” กอนหนานี้บุคลากร

ของพรรคยายไปอยู “พรรคสรางอนาคตไทย” อยูหลายคน ทํา

คนที่เหลือเกิดความไมแน�ใจ แต

พอผลการนับคะแนนเลือกตั้งซอม 

ส.ส.กทม. เขตหลักสี่ จตุจักร ออก

มา สปอตไลตสองหนา “พรรคกลา” 

ทันที เพราะพรรคเพิ่งตั้งใหม มี

คะแนนแบบหายใจรดตนคอพรรค

กาวไกล โดยมีแตมหางกันเพียงรอย

คะแนนเทานั้น ทํา “กรณ จาติก

วณิช” หัวหนาพรรค “อรรถวิชช 

สุวรรณภักดี” เลขาธิการพรรค ใน

ฐานะผูสมัคร ใจชื้นดวย เพราะได

ความไววางใจจากประชาชนถึงสอง

หม� นคะแนนนิดๆ เปนน้ําทิพยชโลม

ใจ คนที่อยูในพรรคมีแรงกายแรงใจสูตอ พลันปะหนา “บุญ

สืบ จันทรแจมศรี” อดีตซีอีโอซัมซุง ไทยแลนด จึงสอบถามถึง

กระแสเปนอยางไรบาง “ปุ” บุญสืบ ยิ้มแฉง บอกวา แตกอนลง

ไปคุยกับแกนนําในพื้นที่เขาก็ดูไมคอยสนใจเราเทาไหร แตพอ

เสร็จศึกเลือกตั้งซอมรอบนี้ พรรคกลาเปนที่รูจักมากขึ้น เริ่มมี

ประชาชนเคียงขางเรา ไปลงพื้นที่เขตลาดพราว รูสึกวาเขารูจัก

เรา ตอบรับพรรคกลามากขึ้น

• ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปญจาบุตร กับ

การจากไปของ “คุณพนิดา (หน�อย) ปญจาบุตร” โดยมีกําหนด

สวดพระอภิธรรม ระหวางวันที่ 3-5 ก.พ. เวลา 18.00 น. ที่วัด

ธาตุทอง ศาลา 17 (โกศล).

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

อรรถวิชช 

สุวรรณภักดี

w

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอูฮั่น ที่ถูกตีพิมพ ในวารสาร 

BioRxiv ไดคนพบโคโรนาไวรัสชนิดใหมในคางคาวที่ประเทศ

แอฟริกาใต โดยสามารถเขาเซลลมนุษยได และมีลักษณะสาร

พันธุกรรมที่ใกลเคียงมากกับไวรัสกอใหเกิดโรค MERS มาก แต

รุนแรงกวา SARS 3 เทาตัว โดยไวรัสดังกลาวถูกคนพบครั้ง

แรกในป 2555 และ 2558 ในประเทศตะวันออกกลาง ไวรัส

สายพันธุ ใหมที่เรียกวา NeoCoV ซึ่งพบในคางคาวครั้งนี้ ยังมี

โอกาสที่จะถูกตั้งช� อวา MERS-CoV-2 ถากอโรคในมนุษยไดจริง 

และจะเปนไวรัสโคโรนากอโรคในมนุษยลําดับที่ 8.

Neocov

ปราชญศรี

สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ในวันที่นั่ง

เขียนตนฉบับ “ปกธงธรรม” เปนวันพระใหญ ตรงกับวันตรุษจีน

ที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๕ พํานักอยูที่วัดปาพุทธพจนหริภุญไชย (ธ) ในพระ      

ราชูปถัมภฯ จ.ลําพูน

ในชวงเชาของวันดังกลาว.. นอกจากออกไปทํากิจรับบาตรดานหนา

วัดแลว ยังตองลงอุโบสถ ฟงพระสวดปาติโมกข ๒๒๗ สิกขาบท ที่เรียกวา 

ศีลปาติโมกขของพระ ตามภาษาทั่วไปแบบเขาใจกัน..

การฟงสวดสิกขาบท ๒๒๗ แทนการฟงสวดปาติโมกข ที่ทรง

ประกาศการแสดงโดยพระพุทธองคนั้น.. เปนไปตามพระบรมพุทธานุญาตที่

สืบเน� องมาจากสมัยพุทธกาล โดยการนําพระวินัยหรือศีล ๒๒๗ สิกขาบทมา

สวดสาธยาย จึงเรียกปาติโมกขศีล ๒๒๗ สิกขาบท.. และพระผูสวด เรียก

สมมติตนวา ภิกขุปาติโมกข

เม� อจบการฟงสวดปาติโมกขในยามเชากอนจะรับภัตตาหารตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติของวัดปาฯ ที่นิยมฉันมื้อเดียวตามวินัยพระอรัญวาสี จึง

ได มีการอัญเชิญพระพุทธรูปหิน (แกะจากหิน) ที่ศรัทธาชาวเนปาล ได

ถวายอาตมาครั้งสมัยอธิษฐานอยูจําพรรษาที่ นิโครธารามมหาวิหาร แหง

พระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท ชมพูทวีป เม� อพุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปน

แผนดินบานเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจาของเรา ที่เรียกวา.. เขตชาติภูมิ

“นิโครธารามมหาวิหาร” เปนมหาวิหารหรือวัดแหงที่สองใน

พระพุทธศาสนา สมัยพุทธกาลกอนเขาสูพรรษาที่ ๒ ใน ๔๕ พรรษาของ

พระพุทธองค จึงเกิดรวมสมัยกับ เวฬุวันมหาวิหาร ที่เปนวัดแหงแรกใน

พระพุทธศาสนา ณ พระนครราชคฤห แควนมคธ ชมพูทวีป.. มีอายุหางกัน

ประมาณ ๒ เดือนตามระยะเวลาที่พระพุทธองคเสด็จสูพระนครกบิลพัสดุ.. 

เพ� อโปรดพระประยูรวงศาญาติ เหลาศากยตระกูล โดยมีพระเจาสุทโธทนะ 

พระราชบิดาเปนองคประธาน..

ในการจําพรรษาเม� อป ๒๕๕๐ ครั้งนั้น อาตมา.. ไดรับอนุญาตอยาง

เปนทางการจาก LDT หรือ Lumbini Development Trust หน�วยงาน

กํากับดูแลพื้นที่โบราณสถานของพระพุทธศาสนาในเนปาล มีสํานักงานตั้ง

อยูที่พื้นที่สังเวชนียสถานที่ประสูติของพระพุทธองค ณ อุทยานลุมพินี.. หาง

จากพระนครกบิลพัสดุ ที่ปจจุบันชาวเนปาลเรียกวา ติเลาราโกต ประมาณ 

๓๐ กิโลเมตร โดย ติเลาราโกต หรืออดีตพระนครกบิลพัสดุ หางจาก เทาลิ

ฮาวา ๓ กิโลเมตร และหางจาก นิโครธารามมหาวิหาร ในปจจุบันตั้งอยูที่ 

หมูบานคูดาน ๖ กิโลเมตร (โดยประมาณ)

ความเปนอยูของชาวเนปาลในสมัยนั้นลําบากพอสมควร แต

ดวยมีพื้นฐานชีวิตที่ดํารงอยูรวมกับธรรมชาติไดดี จึงอาศัยการทําการ

เกษตรกรรม.. กสิกรรม.. โครักขกรรม เปนตน ในการเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว.. จึงไดเห็นความเปนอยูที่มีความสุขตามอัตภาพ... แมจะลําบาก 

ไมสะดวกสบายแบบชาวเมืองที่เจริญ แตก็มีความสุขสงบ สมกับเปนชุมชน

ที่เจริญรุงเรืองดวยธรรมชาติแถบหิมาลัย...

ในวันแรกกอนจะเขาสูการอธิษฐานจําพรรษา.. ยังจําไดวา ขณะ

ที่เดินสํารวจพื้นที่ภายในเขตโบราณสถานนิโครธาราม.. ที่ไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกของประเทศ พบแตเศษซากปรักหักพังในพื้นที่อันบง

บอกไดวา.. พื้นที่ดังกลาวเคยรุงเรืองทางอารยธรรมทางพุทธศาสนาอยาง

แน�นอน.!!

โดยมีซากสถูป.. และวิหารปรากฏอยูเปนประจักษพยานถึง ๓ แหง 

ที่ทราบวาไดรับการฟนฟูดูแลจากนักโบราณคดีของเนปาล โดยหน�วยงาน 

LDT ที่มีสํานักงานตั้งอยูที่ลุมพินี ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลเนปาล

เม� อมองออกไปโดยรอบพื้นที่ พบวามีบานชาวเนปาลที่ประกอบ

อาชีพการเกษตร.. ฐานะคอนขางยากจน..เรียงรายรอบมหาวิหารดังกลาว 

ซึ่งมีสภาพไมแตกตางไปจากสมัยอยูจําพรรษาที่ถ้ําบําเพ็ญทุกกรกิริยาของ

พระพุทธองคบนภูเขาดงคสิริ ในเขตอุรุเวลาเสนานิคมในอดีต ปจจุบันอยูใน

เขตปกครองของคยา รัฐพิหาร อินเดีย

ภาพในยามเย็นของวันนั้น ยังจําไดติดตาตราตรึงจิตมาจนถึง

ปจจุบัน.. โดยเฉพาะเม� อเดินไปถึงมหาวิหารที่เช� อวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรดพระราชบิดาและพระประยูรญาติชาว

ศากยะตระกูล จึงเกิดความปติยินดีเปนอยางยิ่งตอการไดรับอนุญาตอยาง

เปนทางการ ใหเขาอยูจําพรรษา ณ มหาวิหารอันสําคัญยิ่งของพระพุทธ

ศาสนาดังกลาวได และนับเปนภิกษุรูปแรกของพระพุทธศาสนา.. ที่เดิน

ทางเขาไปอยูจําพรรษาอยางเปนทางการ โดยการรับรองของหน�วยงาน

รัฐบาลเนปาล.. ที่สมัยนั้นนับวายากยิ่งตอการเดินทางเขาไปอยูอาศัยในพื้นที่

ดังกลาว ที่นอกจากทุรกันดาร หางไกลความเจริญแลว ยังเต็มไปดวยภัย

อันตรายหลายดาน โดยเฉพาะจากการทําสงครามกลางเมืองระหวางกลุม

ประชาชนปฏิวัติที่นิยมลัทธิเหมา เจอตง ที่เรียกกันวา กลุม เหมาอิสต กับ

รัฐบาลเนปาล ภายใตการกํากับดูแลของพระราชาธิบดีในขณะนั้น...

จึงไมแปลกที่จะเปนขาวที่แพรไปทั่วในเนปาล.. เม� อพบวามีภิกษุชาว

ตางชาติเดินทางไปอยูในพื้นที่ดังกลาวนั้น ดังตอมาที่ไดมีสถานีโทรทัศนวิทยุ

ของหน�วยรัฐบาลมาขอบันทึกภาพเสียงเพ� อเผยแพรไปทั่วเนปาล.. พอๆ กับ

สถานีวิทยุเสียงประชาชนของกลุมเหมาอิสตที่สนใจเขามาติดตอสัมภาษณ

ไปเผยแพรทางสถานีวิทยุทองถิ่นของกลุมตอตานรัฐบาลเชนเดียวกัน

ในวันแรกที่ไปถึง หลังจากที่ไดเดินตรวจตราพื้นที่.. เพ� อกําหนดเปน

สถานที่อยูจําพรรษาในไตรมาสหรือสามเดือนนั้นแลว.. จึงไดระลึกถึงหลวงปู

มั่นสมัยอยูปาวา.. ทานไดแกะสลักไมเปนพระพุทธรูปไวกราบไหวบูชา.. เปน

คติธรรมเพ� อระลึกถึงพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาในทุกเชา-ค่ํา เม� อไหว

พระสวดมนต.. ทํากิจภาวนาอบรมจิต.. ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอน..

จึงนึกในใจวา.. น�าจะนํากอนอิฐเกาที่วิหารโบราณในนิโครธารามที่

เช� อกันวา.. เปน พุทธวิหาร ไปแกะสลักเปนพระพุทธรูปไวกราบไหวบูชา..

แตดวยระลึกถึงพระวินัยจึงไมกลาที่จะหยิบกอนอิฐเกาๆ ที่ทิ้งไว

เกล� อนพื้นดินไป.. ดวยระลึกไดวา.. เปนสถานที่ของรัฐบาล ดวยการหยิบ

ฉวยสิ่งของใดๆ แมจะเปนเศษซากอิฐปูนก็ไมควร เวนแตจะมีผูถวายดวย

เจตนา.. หรือไดรับอนุญาตจากเจาของ/ผูดูแล...

จึงเดินทางกลับเขากุฏิที่แปลงรูปมาจากบานพักของยามที่เฝาดูแล

สถานที่ดังกลาว ที่ยังพอมีสภาพเปนที่พักอาศัยอยูไดบางและถูกตองตาม 

พระวินัยที่มีพุทธานุญาตไว...

หลังจากผานค่ําคืนนั้นไป.. จนเขาสูรุงอรุณของวันใหม อาตมาก็ได

ออกบิณฑบาต.. ตามหมูบานในละแวก นิโครธารามมหาวิหาร ที่เรียก บาน

คูดาน (Kudan) ซึ่งตั้งหางจากชายแดนสาธารณรัฐอินเดียประมาณกวา ๑๐ 

กิโลเมตร จึงไดยินเสียงรถยนตวิ่งผานถนนดินแบบบานนอกอยูบาง.. เม� อ

สอบถามชาวบานวารถยนตเหลานั้นมาจากไหน.. ก็ไดรับคําตอบวา.. มาจาก

ชายแดนที่ติดตอกับตอนเหนือของอินเดีย..

การบิณฑบาตในยามเชาในวันดังกลาว.. ที่นิโครธาราม.. ยังจํา

บรรยากาศไดดีที่นํามาสู.. ความสุขใจ.. ดวยรอยยิ้มและอาการพยักหนา

ตอนรับจากชาวบานในทองถิ่นแทนภัตตาหาร.. ดวยชาวบานยังไมเขาใจใน

กิจของภิกษุในพุทธศาสนา.. เพราะไมเคยมีพระมาอยูพักปฏิบัติศาสนกิจ จะ

มีบางที่มาเยี่ยมชมสถานที่พุทธสถาน ซึ่งมาแลวก็จะรีบเดินทางกลับ ดวย

สมัยนั้นยังเกรงกลัวการรบกวนจากคนในทองถิ่น.. และอันตรายจากการรบ

ราฆาฟนกัน...

ถึงแมวาจะบิณฑบาตไดเล็กนอย ไมคอยเปนสาระ แตดวยอํานาจ

ธรรมในพระพุทธศาสนา จึงมิไดลําบากเสียทีเดียว เพราะยังมีกลุมผู

สนับสนุนที่เดินทางมาจากลุมพินี เพ� อนําภัตตาหารมาถวาย.. แมจะไม

สะดวกมากนัก แตก็พอดํารงชีวิตอยูได....

ในเชาวันแรกของการอยูจําพรรษา ณ นิโครธาราม จึงมีความสุขกับ

การไดนั่งพิจารณาภัตตาหารในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา ที่

พระพุทธเจาเคยประทับอยูจําพรรษา แวดลอมพระสงฆสาวก ซึ่งลวนแลว

แตเปนพระอรหันตสาวกจํานวนหลายพันรูป...

ที่สําคัญยิ่งในวันนั้น ยังจําไดวา.. ในขณะที่นั่งพิจารณาภัตตาหารอยู

ดานหนาที่พัก ไดเห็นบุรุษชาวเนปาลคนหนึ่งเดินตรงเขามาในนิโครธาราม

มุงมาที่กุฏิ.. โดยมีเด็กผูชายเดินตามมาคนหนึ่ง ในมือถือถาดภัตตาหารแบบ

ชาวเนปาล พรอมกับ.. อีกถาดหนึ่ง.. มีสิ่งสําคัญยิ่งที่อาตมามีความตองการ

ดําริอยูในใจตั้งแตเม� อวานเย็น... คือ พระพุทธรูปที่แกะจากหินกอนหนึ่ง 

ขนาดพอเหมาะ หนาตักประมาณ ๓-๔ นิ้ว ที่นํามาถวายอาตมาในเชานั้น.. 

ดวยการพูดภาษาเนปาลีที่อาตมายังฟงไมรูเร� อง.. แตทราบโดยเจตนาวา

ชายชาวเนปาลผูนี้ตั้งใจนํามาถวาย และทราบในตอมาวา.. ชายผูนี้ ไดแกะ

พระพุทธรูปจากหิน...

เขาไดเลาใหทราบตอมาวา.. เม� อวานขณะที่เขาไดเห็นอาตมาเดินอยู

ในเขตมหาวิหาร.. “เขาไดระลึกถึงพระพุทธเจา.. จึงเกิดความรูสึกที่จะแกะ

สลักพระพุทธรูปหินมาถวาย..” และไดรีบดําเนินการโดยเร็ว.. ในเชาวัน

นั้นจึงไดนํามาถวายแกอาตมา.. ซึ่งตอมาไดมีความสัมพันธกันอยางตอเน� อง

กับชาวเนปาลในทองถิ่น.. จนนําไปสูการมีความศรัทธาเล� อมใสยิ่งขึ้น.. และ

เรียกขานอาตมาวา.. “กูรูจี..” และเปนกูรูจีของชาวเนปาลในพื้นที่ดังกลาว

แมถึงทุกวันนี้..

ดังนั้นในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕.. ตรงกับวันพระใหญ.. และ

ตรงกับวันตรุษจีน จึงไดอัญเชิญพระพุทธรูปหินดังกลาว.. ที่มีอายุยาวนาน

ถึงปจจุบันรวม ๑๕ ป ขึ้นประดิษฐานตรง หนาบรรณดานหลังของอุโบสถ

วัดปาพุทธพจนหริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภฯ จ.ลําพูน เพ� อจะไดเปน  

ธรรมานุสรณ.. เปนธัมมานุสติ.. และเปนบุญกุศลแกพวกเขาเหลานั้น “คณะ

ศรัทธาชาวเนปาล”

พระพุทธรูปเปนคติธรรม.. เปนนิมิตธรรมอันมีคุณคายิ่ง.. ที่จะ

นําพาจิตใจไปสูการระลึกบูชาพระคุณของพระผูมีพระภาคเจา.. ซึ่งทรงพระ

มหากรุณาธิคุณอันไมมีประมาณในการชวยสงเคราะหใหเวไนยสัตวทั้งหลาย 

ไดสดับ.. ไดศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอน เพ� อการดับเพลิงกิเลส.. 

ดับเพลิงทุกขใหสิ้นไป.. ดวยอํานาจแหงพระสัทธรรม..

“ปกธงธรรม” ฉบับนี้.. จึงเห็นควรนําเร� องดังกลาวมาบอกกลาวให

สาธุชนไดรับทราบ.. จะไดมีสวนรวมในบุญกุศลอันสําคัญนี้

..ดวยในยามสังคมวุนวาย.. หมูชนแตกแยกเปนฝกฝาย.. บานเมือง

เรารอนดวยภัยอันตราย โดยเฉพาะจากไวรัสโควิด-๑๙.. คงไมมีอะไรที่ควร

ยิ่งเทากับ.. การเผ� อแผบุญกุศลสรงรดจิตใจใหทุกคนได สงบเย็นใจ ต� น

รู และตั้งมั่น.. อยางมีสติปญญาบารมี.. เพ� อผานพน.. ปลอดภัยจากภัยทั้ง

ปวง!!.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

พระพุทธรูปหินศักดิ์สิทธิ์ .. จากใจชาวเนปาล!!

นชวงเวลานี้จะมีขาวเร� องการเปดอภิปรายไมไววางใจนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีในเร� องการบริหารประเทศ ในวันที่ 

17-18 กุมภาพันธ 2565 นี้ เปนการอภิปรายไมไววางใจใน

กรณีใด ผูเขียนจึงขออธิบายการเปดอภิปรายไมไววางใจภาย

ใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วามี

กระบวนการอยางไรบาง 

การเปดอภิปรายทั่วไปเปนวิธีการควบคุมฝายบริหารโดยฝาย

นิติบัญญัติ เพ� อหวังที่จะใหรัฐบาล (ฝายบริหาร) ชี้แจงขอของใจกับ

นโยบายที่รัฐบาล (ฝายบริหาร) ดําเนินการถูกตองหรือขัดตอเจตจํานง

ของประชาชนอยางไร แบงไดเปน 2 แบบ คือ การเปดอภิปรายทั่วไป

เพ� อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตามมาตรา 151 กับ

การเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติตามมาตรา 152 มาตรา 153 

ดังนี้

การเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไววางใจภายใตมาตรา 151 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติถึง

การเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลแบบลงมติ ดังนี้

“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช� อ

เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนราย

บุคคลหรือทั้งคณะเม� อไดมีการเสนอญัตติตามวรรค 1 แลว จะมีการยุบ

สภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมได

คะแนนเสียงตามวรรค 4

เม� อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผาน

ระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้นไปใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือ

ไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิใหกระทําในวันเดียวกับวันที่การ

อภิปรายสิ้นสุดลง

มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร

รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหน�งเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีใน

ตําแหน�งอ� นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาช� อตามวรรค 

1 หรือพนจากตําแหน�งเดิมไมเกิน 90 วันกอนวันที่สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเขาช� อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหน�งอ� น ให

รัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูกอภิปรายเพ� อลงมติไมไววางใจตอไป”

จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถอธิบายการเปดอภิปรายทั่วไป

เพ� อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี มีได 2 กรณี สามารถ

ดําเนินการไดดังนี้

1.การเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี                                                                            

(เปนการไมไววางใจทั้งคณะ) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดหลักเกณฑในการเปดอภิปรายไมไววางใจ

นายกรัฐมนตรี มีหลักเกณฑและขั้นตอนดังนี้

1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ

จํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรเขาช� อขอเปดอภิปราย

ทั่วไป เพ� อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎร

2) การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไววางใจนายก

รัฐมนตรีตองทําเปนหนังสือ โดยระบุเร� องที่ขอเปดอภิปรายและเสนอช� อ

ผูสมควรดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีคนตอไปไวในญัตติดวย

3) ในการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไววางใจ

นายกรัฐมนตรี ถาเปนเร� องเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มี

พฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือ

จงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และตองย� นเร� อง

สงไปใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) พิจารณาดําเนินไตสวนวามีมูลความผิดหรือไม ถามีมูลความ

ผิดก็สงเร� องใหอัยการสูงสุดเพ� อดําเนินการสงฟองตอศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองตอไป

4) เม� อประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป

เพ� อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีแลว ใหทําการตรวจสอบ หากมีขอ

บกพรอง ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงผูเสนอทราบภายใน 7 วัน 

นับแตวันที่ไดรับญัตติ เม� อประธานสภาผูแทนราษฎรไดตรวจสอบความ

ถูกตองของญัตติแลวใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร� องดวน

และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ

5) เม� อไดมีการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไว

วางใจนายกรัฐมนตรีแลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรไมได เวนแตจะ

มีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร

6) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง ใน

การชี้แจงจะชี้แจงคําอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีละคนเปน

ลําดับหรือจะรอรวมชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได

7) เม� อการอภิปรายสิ้นสุดลง ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจ

หรือไมไววางใจนายกรัฐมนตรี โดยการลงมติในกรณีเชนวานี้ มิใหกระทํา

ในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง

8) มติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร

9) ในกรณีมีมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีมีคะแนนเสียงไม

มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาเสนอช� อญัตติขอเปดอภิปราย

ทั่วไปนั้น เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาช� อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป 

เพ� อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น

10) ในกรณีที่มีมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีมีคะแนนเสียง

มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน

ราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําช� อผูที่ไดรับการเสนอช� อเปน

นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเพ� อทรงแตงตั้งตอไป

2.การเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี (การเปดไมไววางใจเปน

รายบุคคล) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได

กําหนดหลักเกณฑในการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี มีหลักเกณฑ

และขั้นตอน ดังนี้

1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 6 ของ

จํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรเขาช� อขอเปดอภิปราย

ทั่วไป เพ� อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตอสภาผูแทนราษฎร

2) การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไววางใจ

รัฐมนตรีเปนรายบุคคลตองทําเปนหนังสือโดยระบุเร� องที่ขอเปดอภิปราย

3) ในการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไววางใจ

รัฐมนตรีเปนรายบุคคล ถาเปนเร� องเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่มี

พฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจ

ฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะตองแสดงหลักฐาน

การย� นคํารองขอตอประธานวุฒิสภาเพ� อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนออก

จากตําแหน�งดวย

4) เม� อประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป

เพ� อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลแลว ใหทําการตรวจสอบ 

หากมีขอบกพรอง ใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงผูเสนอทราบภายใน 

7 วันนับแตวันที่ไดรับญัตติ เม� อประธานสภาผูแทนราษฎรไดตรวจสอบ

ความถูกตองของญัตติแลวใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมเปนเร� อง

ดวนและแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ

5) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง ใน

การชี้แจงจะชี้แจงคําอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีละคนเปน

ลําดับหรือจะรอรวมชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได

6) เม� อการอภิปรายสิ้นสุดลง ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจ

หรือไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล โดยการลงมติในกรณีเชนวานี้ มิ

ใหกระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง

7) มติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตองมีคะแนนเสียง

มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน

ราษฎร

8) ในกรณีมีมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลมีคะแนน

เสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

สภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาเสนอช� อญัตติขอ

เปดอภิปรายทั่วไปนั้น เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาช� อเสนอญัตติขอเปด

อภิปรายทั่วไป เพ� อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลอีกตลอด

สมัยประชุมนั้น

การเปดอภิปรายทั่วไปไมไววางใจโดยไมมีการลงมติภายใตมาตรา 

152 มาตรา 153 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มีบทบัญญัติถึงการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล เปนการเปดอภิปราย

ทั่วไปโดยไมมีการลงมติ 

ซึ่งการเปดอภิปรายโดยไมลงมติเปนการเปดอภิปรายในลักษณะ

ที่เตือนใหคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทราบวา ไดบริหารประเทศที่ไม

เหมาะสมอยางไร ควรมีการแกไขอยางไรหรือไมควรบริหารประเทศใน

ลักษณะนั้นตอไป เม� อมีการอภิปรายเกิดขึ้นแลว ก็ถือเปนอันยุติยกเลิก

กันไป แยกออกได 2 กรณีดังนี้

1.กรณีที่ 1 ภายใตมาตรา 152 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560

“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จะเขาช� อกันเพ� อ

เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อซักถามขอเท็จจริงหรือเสนอแนะ

ปญหาตอคณะรัฐมนตรี โดยไมมีการลงมติก็ได” สรุปไดวากรณีสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา 1 ใน 10 ขอเปดอภิปรายไมไววางใจโดย

ไมมีการลงมติตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลเปนการสอบถาม

การบริหารราชการแผนดินเพ� อเตือนสติรัฐบาลหรือการใหเสนอแนะแนว

ทางการบริหารงานของรัฐบาล

2.กรณีที่ 2 ภายใตมาตรา 153 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560  

“สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาช� อขอเปดอภิปรายทั่วไปใน

วุฒิสภาเพ� อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญ

เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ” สรุปไดวากรณีี

สมาชิกวุฒิสภา ไมนอยกวา 1 ใน 3 ขอเปดอภิปรายไมไววางใจโดยไมมี

การลงมติตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลเปนการสอบถามการ

บริหารราชการแผนดินเพ� อเตือนสติรัฐบาลหรือการใหเสนอแนะแนว

ทางการบริหารงานของรัฐบาล

ดังนั้น สรุปไดวาการเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2565 นี้ เปนการเปดอภิปรายนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีภายใตมาตรา 152 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 กลาวคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไม

นอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทน

ราษฎร จะเขาช� อกันเพ� อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อซักถามขอ

เท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี โดยไมมีการลงมติก็ได”.

รองศาสตราจารยสิทธิกร ศักดิ์แสง 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เ

การเปดอภิปรายไมไววางใจฝายบริหาร

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

ใ



ามข้อมูลท่ี “เส่ียไก่” วัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคไทย

สร้างไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัง 

คมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก

ส่วนตัวเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีทุจริตโครงการบ้าน

เอ้ืออาทร ภายหลังได้อุทธรณ์คดีในช้ันวินิจฉัยอุทธรณ์ของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาผู้ดำารงตำาเเหน่งทางการเมือง ซ่ึงศาลนัดฟังคำาพิพาก 

ษาวันที่ 4 มี.ค.2565 นั้น

ในวันที่ 4 ก.พ.2565 “เสี่ยไก่” มีกำาหนดขึ้นศาลอีกครั้ง 

เพื่อแถลงการณ์ด้วยวาจาให้องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ตามโพสต์ของ “เสี่ยไก่” บอก

“ผมได้รับความกรุณาจากองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้

ไปแถลงการณ์ด้วยวาจาในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 

09.30 นาฬิกา ตามหมายท้ายโพสต์นี้ เดิมผมเคยชักชวนให้ท่าน

ที่สนใจไปฟังผมแถลงการณ์

ที่ศาลฎีกา แต่ผมเพิ่งทราบ

จากทนายว่าหากบุคคลอื่นที่                         

ไม่ใช่คู่ความจะไปรับฟังการ

แถลงการณ์จะต้องได้รับอนุ 

ญาตจากศาลก่อน ซึ่งผมคง                                        

ไม่อาจระบุชื่อทุกท่านที่ประ 

สงค์จะไปรับฟังได้ ผมจะสรุป

รายละเอียดของคดีที่ผมจะ

ไปแถลงต่อศาลให้ทุกท่านได้

ทราบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เมื่อ

ได้ฟังอย่างครบถ้วนแล้ว ผม

เชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจว่าเหตุ

ใดผมจึงยังยืนหยัดต่อสู้คดีโดย                                                  

ไม่เคยคิดจะหลบหนี ท้ังท่ีมีแต่

คนแนะนำาให้ผมหลบไปตั้งหลักก่อน เพราะหากผมหลบหนีก็จะ

เป็นการช่วยให้การปั้นน้ำาเป็นตัวทั้งหลายที่ คตส. ทำามาทั้งหมด

กลายเป็นเรื่องจริง”

นอกจากน้ีเจ้าตัวยังได้โพสต์อีกคร้ัง กราบเรียนพ่ีน้องประชาชน...

“หลายท่านคงแปลกใจว่าทำาไมผมจึงยังไม่หนีไปไหนหลัง

การยื่นอุทธรณ์คดีบ้านเอื้ออาทร ขอแจ้งกำาหนดการให้ทราบว่า

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผมจะแถลงปิดคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง และจะไปฟังคำาพิพากษาในวัน 

ที่ 4 มีนาคม 2565 คดีนี้เป็นคดีที่ 12 ที่ผมได้มาทั้งหมดหลังการ

รัฐประหารปี 2549 และการรัฐประหารปี 2557 ในขณะที่คดีอื่นๆ 

ยกฟ้องไปหมดแล้ว นี่คือคดีสุดท้ายที่มิได้มีความซับซ้อนอะไร แต่

กลับใช้เวลากว่า 12 ปีในการพิจารณา หากท่านได้รับฟังพยาน

หลักฐานข้อเท็จจริงท้ังหมดด้วยความใส่ใจ ก็จะทราบว่าเพราะเหตุ

ใดผมจึงไม่เคยคิดหนี และจะเป็นคนแรกท่ีไปถึงศาลในวันนัดอ่าน

คำาพิพากษา หลังจากที่ต้องอดทนต่อการถูกตัดสินโดยศาลเตี้ยใน

สังคมมายาวนานนับแต่วันแรกที่มีข่าวคดีนี้บนหน้าสื่อ

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำาให้ศาลกำาหนดให้ส่งรายชื่อผู้

ร่วมรับฟังการแถลงปิดคดีในห้องพิจารณาท่ีจำากัดท่ีน่ังล่วงหน้า ผมจึงขอ

ใช้พ้ืนท่ีตรงน้ีสื่อสารประเด็นสำาคัญในคดีต่อพ่ีน้องประชาชนครับ” 

วันท่ี 4 ก.พ.2565 น่าจะเป็นอีกหน่ึงท่ีคอการเมืองต้องติด 

ตาม ต้องสนใจ เพราะหลายคนก็อยากจะรู้ข้อมูล อยากรู้เน้ือหาท่ี 

“วัฒนา” จะเอามาแก้ต่าง แก้ตัว สู้คดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทร 

หลังจากเมื่อ 24 ก.ย.2563 ศาลฎีกาฯ อ่านคำาพิพากษาคดี

ทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรเสร็จสิ้น โดยสั่งให้จำาคุกนายวัฒนา 

จำาเลยที่ 1 เป็นเวลา 99 ปี ตามกฎหมายให้จำาคุกได้สูงสุด 50 ปี 

พร้อมจำาคุกเสี่ยเปี๋ยง จำาเลยที่ 4 เป็นเวลา 66 ปี ให้จำาคุกได้สูงสุด 

50 ปี จำาคุกจำาเลยที่ 5 เป็นเวลา 20 ปี จำาเลยที่ 6 เป็นเวลา 44 

ปี จำาเลยที่ 7 เป็นเวลา 32 ปี ปรับจำาเลยที่ 8 กว่า 2 แสนบาท 

และจำาคุกนายอริสมันต์ จำาเลยที่ 10 เป็นเวลา 4 ปี ยกฟ้องจำาเลย

ที่ 2, 3, 9, 11-14.

คุณสมชาย ที่วันนี้กรรมตามสนองแล้ว เพราะต้องทะเลาะกัน 

เองแบบไม่มีกติกา หักเหลี่ยมการเมืองกันตลอดเวลา ใครจะ

อยู่ใครจะไปยังไม่รู้ แต่นี่แหละผลแห่งกรรมที่ได้กระทำาไว้ตั้งแต่ 

๒๒ พ.ค.๕๗ (มาเพราะประชาชนทะเลาะกัน ก็ต้องไปเพราะ

ทะเลาะกันเอง) ถึงจะไม่เชื่อกฎแห่งกรรม แต่กฎของฟิสิกส์ 

“Action = Reaction” นั้น ผู้ที่มีปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตต้อง

ยอมรับไม่ว่าจะจบจากสถาบันใด

ผมไม่ได้ซ้ำาเติมคณะคุณสมชาย เพียงจะช้ีให้เห็นว่า “กรรม

ใดใครก่อ กรรมนั้นต้องรับ” ถึงคุณจะมีอำานาจวาสนามากแค่

ไหน แต่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อ วจีกรรม มโนกรรม กายกรรม ที่คุณ

กระทำาว่าจะมีผลตามมาในภายหลัง โดยเฉพาะเมื่อคุณมี “มอต

โตประจำาตัวว่า ลับ ลวง พราง”

ถ้ายังใช้เวลาที่เหลือน้อยเต็มทีแก้ไขปัญหาเพื่อความถูก

ต้อง มีธรรมาภิบาล เอาประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ก็จะเป็น

กรรมดีมากที่จะช่วยชะลอกรรมตัดรอนได้ แต่ดูเหมือนว่าปีขาล                                                                              

ที่กำาลังจะมาถึงนี้ดุมาก เริ่มต้น พ.ศ.ใหม่ก็หมูแพง สร้างปัญหา

มากมาย เพราะคนไทยช่วยซ้ำาเติม ห้องเย็นก็กักตุนเพื่อให้หมู                                                                              

แพงย่ิงข้ึน พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็ต่างถือโอกาสข้ึนราคา แรงงาน

ขั้นต่ำาก็ถือโอกาสขอเพิ่มค่าแรงงาน วันนี้คนไทยมีแต่จะเอาเข้า

ตัว น้อยคนนักที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่เดือดร้อน แถมยัง

ถือโอกาสโปรโมตตัวเอง เช่น ก๋วยเตี๋ยวชามละบาท

แต่วันนี้โรคซ้ำากรรมซัดอีกระลอก ส.ต.ต. ขี่ดูขี้ตา (ดูคาติ                    

แบรนด์อิตาลี ท่ีไม่รู้ว่าถูกหมวยเทกโอเวอร์ไปแล้วหรือยัง) ราคา

เป็นแสน ชนแพทย์หญิงรามาฯ เสียชีวิตที่ทางม้าลายหน้า รพ. 

รามาฯ ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์เช้านี้ นายตำารวจที่ทำาคดีสร้าง

วีรเวรซ้ำาเติมความเคียดแค้นของประชาชน ด้วยการไม่จัดให้ต้อง

มีการประกันตัว อ้างว่าเพราะมีที่อยู่ที่แน่นอน ซึ่งก็ต้องถามว่า

มาตรฐานนี้ใช้กับคนไทยทุกคนหรือเปล่า วันนี้ศรัทธาประชาชน

ที่มีต่อคุณสมชายติดลบแล้ว เพราะคนไทยส่วนใหญ่มั่นใจแล้ว

ว่าคุณสมชายไม่ได้ทำารัฐประหารเพื่อประชาชน ปฏิรูป สตช.

เป็นความต้องการของมวลมหาประชาชนนับสิบล้าน แต่คุณสม 

ชายเลือกที่จะไม่ทำาตาม กว่า ๗ ปีที่ผ่านมา ผลงานของ สตช.

ยิ่งทำาร้ายจิตใจประชาชนอย่างยิ่ง เพราะ สตช.จัดให้ประชาชน

เป็นคนชั้นสอง ตำารวจ ผู้มีอิทธิพล นักการเมือง เป็นคนชั้น

หนึ่ง ถ้านำาเรื่องปล่อยคนโกงทุจริตจำานำาข้าวพ้นคุกพร้อมกับคุณ

สมชายลงจากหลังเสือ ย่ิงจะเป็นการประจานว่าไม่ได้ทำาเพื่อประ 

เทศและประชาชน

คีย์บอร์ดเหลือง 

5บทความ

ลกมันไปไว...! 

วินาทีนี้ใครไม่รู้จัก “เดียร์ลอง” ถือว่าเชย 

แรกก็งงอยู่เหมือนกัน คิดว่าคงเป็นดาราเวียดนาม 

เปล่าหรอกครับ ไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

สรุปคร่าวๆ ก็น่าจะเป็นภาคต่อ “น้องไข่เน่า” 

เป็นเรื่องของสาวๆ ท่ียึดอาชีพเซ็กซ์ครีเอเตอร์ (Sex Creator) 

มีการนิยาม “เซ็กซ์ครีเอเตอร์” เอาไว้ว่า คือ ผู้ที่สร้าง

เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ 

โดยการถ่ายภาพตัวเองใส่ชุดโชว์สัดส่วน โชว์แนวเซ็กซี่  

หรือคลิปวิดีโอการร่วมเพศ เพื่อเชิญชวนผู้ที่อยากเห็น อยากดู 

ยอมเสียเงินเพื่อเข้ามาเสพภาพที่ว่านี้  

ก็คล้ายๆ แฟนคลับนั่นแหละครับ จะมีผู้ติดตามสมัครสมา 

ชิกเป็นรายเดือน หรือรายปี แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคน 

“เซ็กซ์ครีเอเตอร์” เขาสร้างสรรค์ผลงานผ่าน OnlyFans 

OnlyFans คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่ง เปิด

ให้เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Content Creator) มาสร้างสรรค์

คอนเทนต์เพื่อให้คนติดตาม โดยผู้ติดตามจะต้องเสียค่าบริการ

นั่นคือช่องทางที่เขาทำามาหากินกัน ส่วนคนเสพก็เชี่ยว 

ชาญแพลตฟอร์มพวกนี้อยู่แล้ว ฉะนั้นการเข้าถึงจึงกว้างขวาง

พอสมควร 

กรณีน้องไข่เน่า รายได้เขาระดับล้านบาทนะครับ 

ระดับโลกก็มีกรณี  “เบลลา ธอร์น” (Bella Thorne) อดีต

นักแสดง เปิดแอคเคาต์ สร้างรายได้ไปกว่า ๓๐-๔๐ ล้านบาท

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

อาชีพนี้จึงยั่วยวนใจเป็นธรรมดา 

มาที่กรณี “เดียร์ลอง” หรือชื่อที่รู้จักในวงการคือ “กวาง-

อาริศา เสียงลือชา” 

“เดียร์ลอง” เริ่มเป็นที่รู้จัก เพราะเคยเข้าแข่งขันรายการ 

Thailand Got Talent Season 4 ได้รับฉายาว่า “เจ้าหญิงดิสนีย์

เมืองไทย” 

ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ  

“เดียร์ลอง”  

มีทั้งการสตรีมเกมและการสตรีม ASMR เพื่อให้ผู้ฟังผ่อน

คลาย รวมถึงเป็น Sex Creator บนแพลตฟอร์ม OnlyFans ตาม

ที่กล่าวข้างต้น 

ตามอ่านกรณี “เดียร์ลอง” เพื่อทำาความเข้าใจว่าไปไงมา

‘ไข่เน่า-เดียร์ลอง’

ไง แรกๆ ก็งงๆ เหมือนเริ่มทำาความรู้จักกับ “คริปโตฯ” ใหม่ๆ 

ไล่อ่านสักพักก็เข้าใจ 

ตามเพจสามนิ้วเขาพูดเรื่องนี้กันเยอะครับ เขาฟันธงว่าเป็น

เรื่องสิทธิเสรีภาพ 

เอาที่เขาโพสต์กันมาให้อ่าน ๑ ตัวอย่างครับ 

“...เดียร์ลองกับเคสของไข่เน่า มันมีอะไรเหมือนกันตรงที่มี

คลิปหลุดออกมา แล้วพวกเขาถูกเรียกตัว ถูกตั้งข้อหา 

ในขณะเดียวกัน ก็มีคนละเมิดลิขสิทธิ์ของพวกเขา ด้วยการ

ดูดคลิปเขาออกมาแชร์ เผยแพร่กันข้างนอก แต่คนพวกนี้กลับลอย 

นวล ลอยตัว เหมือนไม่ได้ทำาผิดอะไร

ท้ังๆ ท่ีไปทุบหม้อข้าวคนอื่นท่ีเขามาทำามาหากิน ไม่ได้ไปปล้น

ฆ่า ก่ออาชญากรรม สร้างความเดือดร้อนให้ใคร

เขาขายคลิป สร้างรายได้จากงานตรงนั้น มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

ที่จ่ายเงินแลกกับการบริโภคคอนเทนต์ มันไม่ใช่คลิปโป๊ที่เผยแพร่

สาธารณะฟรีๆ 

แต่มันหลุดเพราะมีคนขโมยมาปล่อย 

ตำารวจไทยไร้น้ำายา จ้องจะจับแต่ sex content creators ใน 

OnlyFans อย่างเดียว แต่พวกที่คัดลอกคลิปมาขายมาปล่อย กลับไม่

โดน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ข้อหาเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร แต่อย่าง

ใด...”

คนรุ่นใหม่เขาคิดกันแบบนั้นครับ 

เรื่องมันคือว่า เมื่อไม่ก่ีวันท่ีผ่านมาน่ีมีใครไม่รู้ นำาส่ิงท่ีเรียกว่า 

“งาน” ของ “เดียร์ลอง” บน OnlyFans ไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม

อื่น 

ก็ดูฟรีกันซิครับ 

แต่ทางตำารวจเขาไม่ได้คิดแบบนั้น  

ตำารวจก็มีหน้าที่ของเขา เห็นคลิปที่ผิดกฎหมาย เขาก็ต้อง

เข้าไปตรวจสอบเพื่อดำาเนินคดี 

มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ มีคลิปเรตเอ็กซ์ เรตอาร์ โดยไม่มี

ใครเข้าไปจัดการอะไรเลย 

และตำารวจเขาก็บอกแล้วว่า กำาลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

และรวบรวมหลักฐานว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้าง 

หากพบว่าเข้าข่ายความผิดก็จะต้องมีการเรียกตัวให้ปากคำา 

พร้อมดำาเนินคดีตามกฎหมายทั้งผู้ที่โพสต์และผู้ที่เผยแพร่  

ก็เหมือนกรณีที่ตำารวจไซเบอร์เข้าจับกุมตัว “ไข่เน่า” กับแฟน

หนุ่ม ถูกตั้งข้อหา ทำาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

ผลิตสื่อลามกอนาจารและเผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์มออน 

ไลน์ 

กฎหมายไม่ได้แยกนะครับว่า ถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่เก็บตังค์

ไม่ผิด 

มีความพยายามเรียกร้องว่า OnlyFans เป็นแพลตฟอร์มส่ง

เสริมงานสร้างสรรค์ จึงเป็นแพลตฟอร์มท่ีถูกกฎหมายในอเมริกา และ

ยุโรปหลายประเทศ 

ฉะนั้นไทยต้องทำาให้ถูกกฎหมายด้วย 

มีอยู่คนหนึ่งที่ออกตัวล้อฟรีหนุน “เดียร์ลอง” คือ “ธัญวัจน์ 

กมลวงศ์วัฒน์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ให้เหตุผลแบบนี้ครับ 

“...หากเราเปล่ียนมุมมองจากสังคมท่ีเป็นอยู่ขณะน้ี จริงๆ แล้ว 

“เดียร์ลอง” ผู้สร้างคอนเทนต์ ๑๘+ ต่างหากที่ถูกละเมิด 

เพราะผลงานของเธอถูกดูดนำาไปเผยแพร่โดยเจ้าตัวไม่ยิน 

ยอม และเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อเธอโดยตรง ทั้งที่เธอทำางานสุจริต 

และไม่เดือดร้อนใคร แต่กลับกลายเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมาย และเรื่อง

ราวนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับ #ไข่เน่า ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว...”

“...วิธีคิดเพื่อป้องปรามเป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้ สังคม

ควรเปล่ียนมุมมอง น่ีคืออาชีพท่ีสุจริตและควรได้รับการคุ้มครอง เรา                                                                               

ไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่ ไม่ใช่ปัญหาได้ เพราะเรื่องเพศเป็น                                                                                

เรื่องของเราทุกคน การออกกฎหมายไม่ใช่ป้องปราม Sex Creator 

แต่ต้องเพื่อ ‘คุ้มครอง’...”

ถ้าตีความว่าอาชีพ “เซ็กซ์ครีเอเตอร์” คืออาชีพสุจริต 

อย่างน้อยมันก็ต้องมีกฎหมายรองรับ ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับ มัน

ก็ต้องไม่ผิดประเพณี วัฒนธรรม ของสังคม 

แต่ก็ไม่แปลกใจอะไรครับ ก่อนนี้พรรคก้าวไกลสนับสนุน

คนรุ่นใหม่ ในมุมมองใหม่ๆ มาพอสมควรแล้ว

เช่น เด็กนักเรียนหญิง ม.ปลาย ปราศรัย ปลดแอกโสเภณี 

ขายบริการทางเพศเสรี เพราะเป็นเสรีภาพในเรือนร่าง กะเทย

บวชพระได้ เป็นเสรีภาพทุกเพศที่จะบวช รวมไปถึงการปลุกกระ 

แส “ไม่มีศาสนา” เป็นต้น 

ประเด็นของเรื่องนี้คือ คนรุ่นใหม่พยายามตัดขาดจากราก

เหง้าของสังคมที่สร้างโดยบรรพบุรุษ 

ต้องการความหอมหวานของเสรีภาพอย่างประเทศในตะวัน

ตกมากกว่า เพราะล้ำาสมัย ต่างจากไทยที่คร่ำาครึ เป็นโลกล้าหลัง 

วัฒนธรรมและประเพณี ในความหมายของพระยาอนุมาน 

ราชธน คือความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือเป็น

แบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและสืบต่อกันมา 

ถ้าใครประพฤติออกนอกแบบ ก็ผิดประเพณีหรือจารีตประ 

เพณี

หรือในความหมายของ เสฐียรโกเศศ ความประพฤติสืบ

ต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของส่วนรวม สิ่งใดเมื่อประพฤติซ้ำาๆ 

กันอยู่บ่อยๆ จนเป็นความเคยชินก็เกิดเป็นนิสัยขึ้นมา ความประ 

พฤติเหมือนๆ กันเป็นส่วนใหญ่ในหมู่คณะ เรียกว่า ประเพณีหรือ

นิสัยสังคม

หรืออาจกล่าวได้ว่า ประเพณีคือ ความประพฤติของคน

ส่วนรวมที่ถือกันเป็นธรรมเนียม หรือเป็นแบบแผนและสืบต่อกัน

มาจนเป็นพิมพ์เดียวกัน

ครับ...คนรุ่นใหม่กำาลังจะสร้าง วัฒนธรรมและประเพณี ใหม่ 

อีก ๑๐-๒๐ หรือ ๓๐ ข้างหน้า เมื่อคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็น

ผู้บริหาร ประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าจนแทบไม่น่าเชื่อว่า

คือ ประเทศไทยที่เคยรู้จัก

จะมีคนอย่าง “ไข่เน่า-เดียร์ลอง” มาสร้างสรรค์ผลงาน

เป็นดอกเห็ด

และอาจเป็น น้องสาว ลูกสาว หลานสาว ในหมู่มวลคน

รุ่นใหม่ 

คนซื้อผลงานก็อาจเป็นคนในครอบครัว 

ขอให้ โชคดีครับ.

สัลเลขธรรม

ผู้ตำาหนิผู้อื่นอย่างยืนหยัด

ผู้ย้ำาเน้นเห็นชัดในความชั่ว

ผู้กล้ารับผลกระทบไม่หลบตัว

ผู้ไม่กลัว ด่ากลับ กล้ารับกรรม

ผู้วิพากษ์วิจารณ์=ผู้หาญกล้า

ผู้ไม่มัว หลับตา เข้าป่าเข้าถ้ำา

ผู้ยาดีมักขมปากฝากจดจำา

ผู้นิยมปรุงต้มยำาสติปัญญา

โจทย์ผิดกำาลังจะเป็นบูมเมอแรง

กลับมาตัดคอคุณสมชาย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ชนใดไม่เชื่อกฎแห่งกรรม ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับ

ผลของกรรม (มโนกรรม-กายกรรม-วจีกรรม) กรรมนั้นจะมา

ถึงเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีกรรมดีมาช่วยปกป้องทันหรือไม่ 

แต่ไม่มีวิธีใดๆ ที่จะสามารถแก้กรรมได้ไม่ว่าจะไสยศาสตร์หรือ

แก้กรรมด้วยวิธีใดๆ จะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็ใช่ว่า

เจ้ากรรมนายเวรจะรับได้หรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเป็นอนันตริยกรรม

ก็ต้องรับกรรมนั้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เทวรูปหรือพระ

เครื่องเต็มคอก็ไม่สามารถแก้กรรมได้       

ดังน้ันจะเช่ือปรัชญาของศาสนาหรือเช่ืออำานาจของพระ

เครื่องท่ีห้อยเต็มคอก็ต้องรับกรรม เจ้าพ่อใหญ่ถูกยิงตายในสนาม

มวย ห้อยสมเด็จวัดระฆังฯ ที่ถูกกระสุนปืนกลแตกละเอียด ก็

เพราะกรรมมาตัดรอนแล้ว ผมตั้งชื่อบทความว่า โจทย์ผิดกำาลัง

จะเป็นบูมเมอแรงวกกลับมาตัดคอคุณสมชายก็เพราะผมมี

สมมุติฐานดังนี้ 

กปปส. มวลมหาประชาชนไม่ได้ทะเลาะกับ นปช.หรือ

กลุ่มคนเสื้อแดงที่สนับสนุนโทนี่ แต่ออกมาขับไล่รัฐบาลระบอบ

โทนี่ที่นำาโดยยิ่งลักษณ์ เหตุผลที่ออกมาขับไล่ก็คือ ใช้อำานาจ

นิติบัญญัติที่รัฐบาลมีเสียงข้างมากออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้

นักการเมืองชั่วที่สร้างความเสียหายให้ประเทศ ด้วยการลงมติ

ของ ส.ส.ตอนตีสี่ ซึ่งถ้ามวลมหาประชาชนไม่ออกมาต่อต้านก็

สามารถผ่านออกมาเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว แต่รัฐบาล

ยิ่งลักษณ์ไม่ยอมถอย 

ดังนั้นการต่อต้านจึงเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ต่อมายิ่ง                                                                         

ลักษณ์ยุบสภาเพราะมีปัญหาเรื่องการจัดตั้งการเลือกตั้งทั้งๆ ที่

ไม่มีอำานาจ ทำาให้ไม่สามารถกู้เงินมาซื้อใบประทวนคืนให้ชาว 

นาได้ ผลที่ตามมาก็คือเกิดการต่อต้านเพิ่มมากขึ้นอีก เพราะ

ชาวนาฆ่าตัวตายประท้วงหลายชีวิต ฟางเส้นสุดท้ายก็คือ ศาล

รัฐธรรมนูญเพิกถอนสถานภาพนายกฯ รักษาการของยิ่งลักษณ์ 

ทำาให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ซึ่งประธานวุฒิสภาในขณะ

นั้น, ลุงกำานัน, คุณสมชาย เลือกที่จะหาทางออกด้วยรัฐประหาร 

๒๒ พ.ค.๕๗

หลังจากนั้นคุณสมชายประกาศเหตุผลที่ต้องทำารัฐประ                                                                           

หารเพราะประชาชนทะเลาะกัน ดังนั้นจึงเป็นความผิดของประ 

ชาชน ไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ส่งผลให้ประชาชน

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับหนี้สินเกือบล้านล้านบาทที่รัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์ใช้นโยบายท่ีผิดพลาดร่วมกับมีการทุจริตคอร์รัปชันมาก 

มาย นอกจากน้ันคุณสมชายยังไม่ต้องการยึดทรัพย์จากนายกฯ                                                                                    

ที่มีส่วนสร้างความเสียหาย อ้างว่าไม่ต้องการรังแกผู้หญิง ทั้ง 

หมดก็คือที่มาของ “โจทย์ผิด” ที่บิ๊กสงค์เป็นผู้นำาใช้เป็นคนแรก

ถ้าจะให้ขยายความของโจทย์ผิด ก็จะได้ว่าประชาชนคือ

แพะรับบาปแทนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งเป็นอนันตริยกรรมของ

‘เสี่ยไก่’สู้คดีบ้านเอื้อฯ

“คุณสมชาย” ล่วงลับไปแล้วครับ วันนี้มีแต่คณะ “๓ ป.” 

ฮ่าๆๆๆ

รัฐประหารไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เช่น

เดียวกัน คนโกงอ้างตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ก็เป็นการทำาลาย

ประชาธิปไตยให้ย่อยยับไม่ต่างกัน. 

ยุบสภา-ลาออก

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ฝ่ายค้านฝ่ายแค้นบอกว่าให้นายกฯ ลุงตู่ยุบสภา หรือไม่                               

ก็ลาออก เพราะข้าวยากหมากแพง ประชาชนเดือดร้อนทั้งแผ่น 

ดิน โรคโควิดก็ระบาด ประชาชนล้มตาย แต่รัฐบาลไม่รับผิด

ชอบ ผมคิดว่าฝ่ายค้านพูดเกินจริงไปครับ ราวกับว่าถ้าพวกเขา

เป็นรัฐบาลจะไม่มีโควิด จะไม่มีคนตาย 

ประชาชนรู้ทันครับ เพราะเศรษฐกิจตกต่ำาทั่วโลก มีโรค

โควิดทั่วโลก ได้รับผลกระทบเหมือนๆ กันทั่วโลก ฝ่ายค้านอย่า

มักง่ายสร้างสถานการณ์เลยครับ รอให้ครบ ๔ ปี ไปเลือกตั้งกัน

ใหม่ สร้างประเพณีทางการเมืองให้เหมือนฝรั่งเขา ไม่ดีกว่าหรือ

ครับ ท่านไล่เขา เดี๋ยวเขาก็มาไล่ท่าน แล้วมันจะจบหรือครับ

นับถือ 

เลือดสุพรรณ

 

ก็ตามนั้นครับ ถ้าลุงตู่ยุบสภา-ลาออก เพื่อไทย ก้าวไกล ก็

เข้ามาเป็นรัฐบาลแทน โควิดมันจะหายไปหรือเปล่า เศรษฐกิจ

มันจะดีขึ้นทันตาเห็นหรือ ไม่ต้องการคำาตอบหรอกครับ แค่จะ

บอกว่าฝ่ายค้านเลิกเล่านิทานหลอกเด็กเสียที หันมาดูความเป็น

จริงบ้าง. 

ไม่มีอีกแล้วคนชื่อไอ้ธรรม

 เห็นลีลาปราศรัยใจจะขาด

เหมือนภูตผีปีศาจเข้าสิงสู่

ทั้งแสบเสียวเปรี้ยวสะเด็ดเผ็ดน่าดู

เหวี่ยงหางหูชูหมัดอัศจรรย์

 เคยเล่นของต้องขังยังต่างถิ่น

ใช่ซุกผงส่งฝิ่นอะไรนั่น

ที่จริงแค่สัปดนขน “แป้งมัน”

ดันต้องทัณฑ์ขั้นอุกฤษฏ์หวุดหวิดตาย

 เข้าสังกัดพลพรรคสำานักไหน

เจ้าสำานักไม่ตักษัยก็ฉิบหาย

บริวารล่มจมล้มละลาย

ต่างเคราะห์ร้ายหายหดชดใช้กรรม

 ต่อหน้าท่านท่าทีอาจดียิ่ง

เห็นน้ำานิ่งก้าวพลาดอาจถลำา

เหมือนคบคนโลกลือชื่อ “ไอ้ธรรม”

แท้ใจดำาอำามหิตผิดแผกนาม

     เฉินซัน

วัฒนา เมืองสุข
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เหมือนว่า ผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์จะค่อน

ข้างมองบวกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นี้จะยังคง

เติบโต และมีผลกำาไรต่อเนื่องในอีก 5 ปีข้างหน้า 

โดยที่ส่วนแบ่งตลาดจากยานยนต์ไฟฟ้า (Electric 

Vehicles - EV) จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญภายในปี 2573 

แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อน่ากังวลในด้านห่วงโซ่อุปทาน

และการขาดแคลนแรงงานเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าจากรายงาน Annual Global Automotive 

Executive Survey ครั้งที่ 22 ของเคพีเอ็มจี ที่ได้ทำาการ

สำารวจผู้บริหารในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม

เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 1,118 ราย พบว่า 53% มั่นใจว่าอุตสาห 

กรรมยานยนต์จะมีผลกำาไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเพียง 

38% ที่มีความกังวลเรื่องการทำากำาไร ขณะเดียวกันผู้บริหาร

สูงสุดขององค์กร หรือ CEO จำานวน 372 ราย มีความ

มั่นใจในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความสามารถในการทำา

กำาไร เช่น ความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์ในการ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในเรื่องนี้ นายแกรี ซิลเบิร์ก หัวหน้าฝ่ายยานยนต์ เค

พีเอ็มจี ระบุไว้ว่า ผู้ผลิตยานยนต์แทบจะไม่เคยเผชิญการ

เปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจที่มากเช่น

นี้มาก่อนตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 

130 ปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่บินได้ บริการเช่ารถระยะ

ยาว สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีอยู่

อย่างแพร่หลาย อีกทั้งบริษัทเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นผู้เล่น

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งหมดนี้คือการพัฒนาบางส่วนที่

จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 10 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่น ผู้บริหารยังคง

มีข้อกังวลในอีกหลายประเด็นที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน ทั้ง

ในด้านราคา และความสามารถในการจัดหาส่วนประกอบ

ในการผลิตยานยนต์ที่สำาคัญต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำากัด โดยผู้

บริหารกว่า 50% มีความกังวลมากถึงมากที่สุดเกี่ยวกับการ                                                            

จัดหาส่วนประกอบท่ีสำาคัญท่ีมีอยู่อย่างจำากัดเหล่าน้ี ผู้บริหาร

ประมาณ 55% ยังมีข้อกังวลมากถึงมากท่ีสุดในด้านการขาด 

แคลนแรงงานอีกด้วย 

องค์กรมีความพร้อมในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มี

ความยืดหยุ่น และเตรียมรับมือกับการขาดแคลนแรงงาน

แล้วหรือไม่ คำาถามเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องเร่งหา

แนวทางในการดำาเนินการ โดยผู้ประกอบการต่างแข่งขัน

กันเพื่อช่วงชิงพนักงานที่มีศักยภาพสูงทั้งจากภายในและ

ภายนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยอีกหลายปีนับจากนี้จะ

ได้เห็นผู้บริหารทุ่มเทเวลาเพื่อเร่งแก้ปัญหาที่เกิดจากความ

เสี่ยงเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่ว่า ส่วนแบ่งตลาดของ EV 

จะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะ                                                   

มีส่วนแบ่งตลาดเป็นเท่าใดแต่ความนิยมในการใช้ EV ส่วน

หนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการลงทุนในสถานีชาร์จไฟฟ้า ซึ่งผู้บริหาร 

77% คาดการณ์ว่าผู้บริโภคจะต้องการสถานีชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้าที่ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาทีในการชาร์จไฟระหว่าง

การเดินทาง ซึ่งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่า 3 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ ผลการสำารวจยังพบว่าความนิยมในการ                                                                                  

ใช้ EV ขึ้นอยู่กับราคา EV ที่จะเท่ากับราคารถยนต์เครื่อง 

ยนต์สันดาปท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปในปัจจุบันในช่วงใด ซ่ึงโดยส่วน 

ใหญ่เชื่อว่าจะมีการใช้งาน EV อย่างแพร่หลายได้แม้ว่าจะไม่                                                                                 

ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคิดเป็น 77% แต่เกือบท้ังหมด 

ยังคงสนับสนุนให้มีโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐคิดเป็น 91%

แน่นอนว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 

ยานยนต์กำาลังหล่อหลอมรวมกัน ซึ่งนำาไปสู่พันธมิตรและ

ผู้เล่นรายใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผู้บริหารเชื่อ                                                                              

ว่าบริษัทเทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นผู้เล่นสำาคัญในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ โดยผู้บริหาร 78% เห็นด้วยว่าในอีกไม่กี่ปีที่จะ                                                                  

ถึงวิธีการซื้อขายรถยนต์จะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเชื่อ                                                                    

ว่าภายในปี 2573 รถยนต์ส่วนใหญ่จะถูกซื้อขายผ่านระบบ

ออนไลน์ และประมาณ 3 ใน 4 คาดการณ์ว่ารถยนต์มาก 

กว่า 40% จะถูกซื้อขายโดยตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดย

ไม่ผ่านคนกลาง และจากการก้าวเข้าสู่อี-คอมเมิร์ซจะทำาให้

ผู้ผลิตรถยนต์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มี 

โดย 43% คาดการณ์ว่าผู้ผลิตรถยนต์จะขายข้อมูลเหล่านี้

ให้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์.

เกาะติดสัญญาณธุรกิจยานยนต์

เศรษฐกิจ

ดู

รุ่งนภา สารพิน

าหรับ บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) 

จัดเป็นหุ้นต้นน้ำาของโครงการก่อสร้างเมกะโปรเจ็กต์

ระดับประเทศที่ต้องเกาะติดไว้เลย โดยเฉพาะปีนี้แม่ 

ทัพใหญ่ พรลภัส ณ ลำาพูน 

ประกาศปักธงลุยงานภาครัฐ

และเอกชนไม่ยั้ง แว่วๆ มาว่า                                            

มีลุ้นคว้างานใหม่ๆ เข้าพอร์ต

เพียบ! แถมเล็งผุดธุรกิจใหม่ต่อ 

ยอดธุรกิจเดิม เพื่อสนับสนุน

เป้ารายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำากว่า 20-                                     

25% งานนี้บอสใหญ่สั่งเดิน

เครื่องเต็มสูบ ลุยสร้างผลตอบ 

แทนดีๆ ให้ผู้ถือหุ้น แบบนี้มีหุ้น

ติดพอร์ตไว้ ไม่ผิดหวังแน่นอน 

คร้าา!.

สำ

สั่งลุย

พรลภัส 

ณ ลำ�พูน

เอกชนจี้รัฐเคาะมาตรการหนุนอีวี

ไทยโพสต์ • เอกชนดันอีวีเต็ม

สูบ หวังเกิดการผลิตในประเทศ 

ด้านกระทรวงอุตฯ จ่อเข็นแพ็ก

เกจอีวีเข้า ครม. ก.พ.นี้ จัดส่วน 

ลดสูงสุด 1.5 แสนบาท คาด

ใช้เงิน 4 หมื่นล้านโปะหนุนทั้ง

ระบบ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประ                          

ธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ                               

เทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า                        

ต้องการให้รัฐบาลเร่งออกมาตร 

การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี)                         

ออกมาให้ชัดเจน เนื่องจากอุตสาห 

กรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรม

หลักของประเทศ เพื่อให้เติบโต

อย่างแข็งแรง โดยเฉพาะการ                                    

เน้นสนับสนุนให้ผลิตในประเทศ

อย่างจริงจัง หากยิ่งช้าจะทำาให้                                         

เสียโอกาสการแข่งขันกับประ 

เทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ที่

กำาลังมาแรง ที่เน้นการส่งเสริม

อย่างจริงจัง มีแบรนด์รถยนต์อีวี 

วินฟาสต์ เป็นของตัว

ร ายงานข่ า วจากกระ 

ทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า 

ภายในเดือน ก.พ.นี้ จะมีการ

เสนอแพ็กเกจและมาตรการส่ง

เสริมการใช้อีวี ที่ประชุม ครม.

เห็นชอบอย่างแน่นอน หลังจาก             

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ

ปรับปรุงมาตรการมาอย่างชัด                                            

เจนแล้ว โดยเฉพาะความไม่เท่า

เทียมของภาษีนำาเข้า จากเดิม                                    

กำาหนดรถยนต์ ไฟฟ้าจากประ 

เทศญี่ปุ่นจะต้องเสียภาษีนำาเข้า 

20% ยุโรป 80% เกาหลีใต้ 40% 

ขณะที่จากจีนไม่เสียภาษี เป็น

ไปตามข้อตกลงกรอบเขตการค้า

เสรีอาเซียน (อาฟตา) ทำาให้มี

ความเหลื่อมล้ำากันสูง

สำ าหรับแพ็กเกจหลักๆ 

เบื้องต้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน

แรกให้ส่วนลดแก่ประชาชน 

เพื่อจูงใจให้ซื้อรถไฟฟ้า 100% 

หรือบีอีวี เช่น ส่วนลดสำาหรับรถ    

จักรยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ 

18,000 บาทขึ้นไป และส่วนลด

สำาหรับรถยนต์ ไฟฟ้าทั้งรถยนต์

นั่งและกระบะ ตั้งแต่ 70,000 

บาทขึ้นไป โดยส่วนลดสูงสุดทุก                                       

ประเภทจะไม่เกิน 1.5 แสนบาท 

ซึ่งจะให้กับค่ายรถยนต์ โดยตรง 

รวมวงเงินงบประมาณใช้ประ 

มาณ 40,000 ล้านบาท.

เปิดแผนธุรกิจ • นายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายเชน เหล่าสุนทร 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH นำาเสนอข้อมูลในงานแถลง

ข่าว “เปิดแผนธุรกิจปี 2565” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยตั้งเป้ารายได้กลุ่มลูกค้าทั่วไปเติบโต 33% หลัง

การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว มั่นใจปี 2565 จะสามารถสร้างสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้า

สร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดเปิดให้บริการได้ในปี 2566 และเตรียมลุยขยาย

การลงทุนในธุรกิจ Health Care รูปแบบใหม่. 

โวยอดขอBOIปี64โต59%
บอร์ดเร่งเครื่องกลุ่มเกษตร

ผุดแผนดันไทยขึ้นไบโอฮับ

ทำาเนียบฯ • บี โอไอโชว์ปี 64 ยอดขอส่งเสริมทะลุ 6.4 แสนล้านบาท 

โต 59% ชี้ FDI หนุนเพิ่มขึ้นกว่า 163% ด้านบอร์ดไฟเขียวมาตรการ

ส่งเสริมภาคเกษตร หนุนไทยสู่ไบโอฮับภูมิภาคอาเซียน

นางสาวดวงใจ อัศวจินต

จิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่ง

เสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผย

ว่า สถิติการขอรับการส่งเสริม 

การลงทุนในปี 2564 ที่ผ่านมา                                          

มีมูลค่ารวม 642,680 ล้านบาท      

เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน จำานวนโครง                                           

การรวม 1,674 โครงการ เพิ่มขึ้น                                                   

5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ                                                      

ปีก่อน โดยกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ 

นิกส์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ 

มีอัตราการขยายตัวสูง จาก                                                                               

นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ เป็น

กลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยในอนาคต 

ขณะที่ การลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศ (FDI) มีโครง 

การยื่นขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนรวม 783 โครงการ มูลค่า

เงินลงทุนรวม 455,331 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 163% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

ประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริม

ที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด 3 

อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น มีมูลค่า

เงินลงทุน 80,733 ล้านบาท รอง

ลงมาคือ จีน มีมูลค่าเงินลงทุน 

38,567 ล้านบาท และสิงคโปร์ 

มีมูลค่าเงินลงทุน 29,669 ล้าน

บาท ตามลำาดับ 

นางสาวดวงใจกล่าวถึง

ผลการประชุมคณะกรรมการส่ง

เสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) 

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่

ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุง

มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาค

เกษตร และเปิดประเภทกิจการ

ใหม่ ได้แก่ กิจการศูนย์การค้า

ผลิตผลทางการเกษตรระบบ

ดิจิทัล และกิจการนิคมหรือเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร และทบทวนสิทธิประโยชน์ 

และเงื่อนไขสำาหรับผลิตภัณฑ์

สมุนไพร เพื่อขับเคลื่อนประเทศ 

ไทยก้าวสู่ไบโอฮับ ตามแผนยุทธ 

ศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ขณะเดียวกันยังเห็นชอบ

ให้เปิดประเภทกิจการใหม่ที่จะได้

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล 5 ปี ได้แก่ กิจการ

ศูนย์การค้าผลิตผลทางการเกษตร

ระบบดิจิทัล ที่ต้องมีแพลตฟอร์ม

สำาหรับให้บริการเกษตรกรและผู้

ประกอบการ โดยจะต้องจำาหน่าย

ผลิตผลทางการเกษตรในรูปแบบ 

B2B เท่านั้น รวมถึงประเภท

กิจการนิคมหรือเขตส่ง เสริม

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

โดยจะต้องมีสิ่ งอำานวยความ

สะดวกภายในโครงการ โดยมี

เงื่อนไขพื้นที่นิคมหรือเขตไม่น้อย

กว่า 200 ไร่ และห้ามตั้งในเขต

กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ. 

BAYทุ่ม8พันล.ปั้นดิจิทัลบุกอาเซียน

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์

ไทยโพสต์ • “กรุงศรี” ชู 3 หัวใจ

บุกตลาดอาเซียน เดินหน้าเชื่อม

พันธมิตรอีก 8 ประเทศ เตรียม

ทุ่ม 8 พันล้าน ปั้นดิจิทัลเสริม

แกร่ง ปักหมุด 2 ปีโกยตลาด

อาเซียนโตเพิ่มเป็น 10%

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรม                                             

การผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) หรือ 

BAY กล่าวถึงกลยุทธ์การดำาเนิน

ธุรกิจปี 2565 ว่า เป็นการเดิน

ตามแผนระยะกลางของธนาคาร 

(2564-2566) ภายใต้แผนเดิน

หน้าสู่อาเซียนกับกรุงศรี หรือ 

Go ASEAN with Krungsri มี 

3 หัวใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ 

คือ การเดินหน้าเชื่อมโยงตลาด

ในภูมิภาคอาเซียน การจับมือกับ   

พันธมิตรเพื่อขยายการเติบโตของ

ธุรกิจและการพัฒนาด้านดิจิทัล

และนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ลูก 

ค้าท้ังในประเทศและอาเซียน

โดยในปีนี้ตั้ ง เป้าลงทุน

ด้านการพัฒนาดิจิทัลอินโนเวช่ัน                      

อีก 7-8 พันล้านบาท โดยจะ

เน้นขยาย API เชื่อมโยงกับธนา       

คารพันธมิตรในอาเซียน รวมถึง

ร่วมกันสร้าง AI Tech lab ร่วม

กับ MUFG รวมถึง Grab เพื่อ

นำาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

แพลตฟอร์มต่างๆ ตอบโจทย์ลูกค้า                                     

พร้อมทั้งตั้งเป้าการขยายตลาด

สู่ 8 ประเทศในอาเซียน จากปัจจุ                                   

บันดำาเนินการแล้ว 5 ประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงจากแผนการ

ขยายตลาดในอาเซียนอย่างต่อ

เนื่องทำาให้กรุงศรีฯ ตั้งเป้าสัดส่วน                                                                          

รายได้จากอาเซียนเพ่ิมเป็น 10% 

ใน 2 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่ 6%

อย่างไรก็ดี ปี 2565 ธนาคาร

ต้ังเป้าด้านสินเชื่อโต 3-4% โดยคาด

ว่าสินเชื่อเอสเอ็มอีโต 4-5% ขณะท่ีลูก                                                           

ค้ารายย่อยคาดว่าอยู่ท่ี 3-4% พร้อมท้ัง                                                       

บริหารจัดการหน้ีเสียไม่ให้เกิน 2.6%.

เป็นปกติทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน บรรดานักลงทุนที่มี                                                                      

เชื้อสายจีนจะหยุดพักการลงทุนไปชั่วขณะหนึ่ง ทำาให้ตลาดจะมี                                                                        

วอลุ่มที่เบาบาง ซึ่งบางปีตลาดจะอ่อนตัวลง แต่มาปี 2565 นี้

เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นออกในช่วงปีกลายค่อนข้าง

มาก จึงกลับมาซื้อหุ้นในช่วงต้นปี ทำาให้ดัชนีตลาดแทนที่จะอ่อน

ตัวลงกลับค่อยๆ ขยับสูงขึ้น ขณะเดียวกันทางด้านกองทุนในประ 

เทศที่ได้ขายหุ้นออกค่อนข้างมากนับจากปีใหม่เป็นต้นมา และได้

ขายออกในปริมาณที่มากเท่ากับหุ้น LTF ที่ครบอายุ 7 ปีไปแล้ว 

ทำาให้แรงหมดไปกลับต้องเข้ามาซื้อหุ้นคืนเพราะมีความชัดเจน

มากว่า ธุรกิจและเศรษฐกิจในปี 2565 นี้จะดีกว่าปีกลายค่อนข้าง

มาก จะมีผลให้การลงทุนก่อน จะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะต่อไป 

และการที่ตลาดสามารถขยับขึ้นมาอยู่เหนือแนวต้านเดิมที่ 1,650 

จุดได้ ก็ทำาให้มีการมองว่าตลาดจะขยับเดินหน้าได้ต่อไป และ

ระดับ 1,650 จุดก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวรับไปโดยอัตโนมัติ จึงพบ

ว่าดัชนีตลาดค่อยๆ ขยับสูงขึ้น

มาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่ ง ก็ มี ก ารหมุน เวี ยน

เ ป ลี่ ย น มื อ กั น ซื้ อ ข า ย ขอ ง

นักลงทุนรายใหญ่ มองเป็น

สัญญาณที่ดีกับตลาด หมายถึง

ตลาดจะมีแนวโน้มเดินหน้าได้

ต่อไป ที่อาจจะมีการสะดุดอยู่

บ้างก็คงเป็นเรื่องโรคระบาด

ซึ่งยังไม่จบ ยังเป็นปัจจัยกดดัน

ทางจิตใจกับนักลงทุนค่อน

ข้างมาก แต่จากการฉีดวัคซีน

แล้วจำานวนมากในประเทศ

ทำาให้มองว่าความรุนแรงของ

โรคระบาดจะมีน้อยลง โดย

เฉพาะการเสียชีวิตจากโรคจะ

มีจำานวนไม่มากจึงลดความตื่นตกใจไปได้มาก และมีการออกมาบอก

ว่าโรคจะเป็นโรคประจำาท้องถิ่นไปในที่สุด ซึ่งจะไม่มีผลกับการต้องใช้

มาตรการเข้มงวดเหมือนที่ผ่านมา ทำาให้ไม่มีการล็อกดาวน์ ธุรกิจก็จะ

สามารถดำาเนินการได้ตามปกติ เท่ากับธุรกิจจะกลับมาเติบโตได้มาก

ขึ้น เศรษฐกิจก็จะกลับมาขยายตัวได้มากไปด้วย ยิ่งไทยมีมาตรการ

กระตุ้นการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มั่นใจได้

มากว่าธุรกิจจะกลับมาเติบโตสูงแน่นอน ตลาดก็จะมีแนวโน้มขยับสูง

ขึ้นได้ จึงยังมองเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มไอซีทียังน่ามองที่ ILINK, INET 

และ JMART กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจมีการฟื้นตัวมากขึ้น ทำาให้

คาดหวังผลกำาไรท่ีดีได้มาก น่ามองท่ี BRI, CI และ MJD กลุ่มพลังงาน

ในเมื่อราคาน้ำามันยังหนุนธุรกิจ ทำาให้น่ามองท่ี ACE, BGRIM และ 

CV กลุ่มพาณิชย์ยังรับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายมาก น่า                                                                                 

มองที่ COM7, DOHOME และ RS หุ้นรายตัวที่น่ามองมี AH, 

AMANAH และ KKP เป็นต้น

แม้ในช่วงเทศกาลท่ีนักลงทุนชะลอการลงทุนไปมาก แต่ตลาด

ยังสามารถขยับสูงข้ึนได้ แสดงออกชัดเจนว่ายังมีแนวโน้มท่ีจะเดิน

หน้าต่อไป จึงควรทยอยลงทุนก่อนท่ีนักลงทุนกลับเข้าตลาดท้ังหมด.

ยังอยู่ในช่วงพักเทศกาล

อนุมัติ 31 บริษัทโอนประกันอาคเนย์-ไทยประกันภัย

รายงานข่าวจากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย และไทย

ประกันภัย เปิดเผยว่า ได้รับการอนุมัติจากสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ประสาน 31 บริษัท

ประกันวินาศภัยที่เตรียมรับโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์

ประกันภัยทุกประเภท เพื่อเร่งดูแลลูกค้าประกันภัยอื่นๆ คาด

ว่าจะสามารถเริ่มดำาเนินการโอนกรมธรรม์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังคงให้บริการตามปกติ 

สำาหรับผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์กับอาคเนย์ประกันภัยสามารถ

เข้ารับบริการกับอู่ในเครือ รวมถึงเคลมค่าสินไหมได้ โดยไม่

ต้องสำารองจ่ายเงินค่าซ่อมก่อน

กสอ.จับมือ มธ.ลำาปางอัปเกรดสินค้าชุมชน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

(กสอ.) หรือดีพร้อม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์ (มธ.) ศูนย์ลำาปาง ผ่านการลงนามข้อตกลง (เอ็มโอยู)                                                                       

ความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาวัสดุอุตสาห 

กรรมสร้างสรรค์และหัตถอุตสาหกรรมในการส่งเสริมพัฒนา

อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการ

สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี 

รวมถึงสถานที่ในการฝึกภาคปฏิบัติ การวิจัยและพัฒนาการ

ออกแบบและการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งจะมุ่งเน้นการสนับ 

สนุนแผนพัฒนาจังหวัดลำาปางและภูมิภาค ท้ังยังให้ภาคอุตสาห                                                                                  

กรรมในพื้นที่ภาคเหนือเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อินโนพาวเวอร์ตั้ง ‘อธิป ตันติวรวงศ์’ นั่ง CEO

รายงานข่าวจากบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำากัด แจ้ง

ว่า ได้แต่งตั้งนายอธิป ตันติวรวงศ์ ดำารงตำาแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง                                                                                    

บริษัทม่ันใจด้วยประสบการณ์การทำางาน และความสามารถ 

ในการบริหารงานเชิงธุรกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่                                                                                     

เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมพลังงานและเทคโน 

โลยี ขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับบริษัทผู้ถือหุ้น 

พร้อมสนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมพลังงานในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม อินโนพาวเวอร์เป็นบริษัทนวัตกรรมพลังงาน 

มีผู้ถือหุ้นร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง                                                                          

ประเทศไทย (กฟผ.) ถือหุ้น 40% บมจ.ราช กรุ๊ป และ บมจ.                                                                                     

ผลิตไฟฟ้า ถือหุ้นรายละ 30% ด้วยวงเงินลงทุนรวม 2,960 ล้าน

บาท มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยี. 

‘คมนาคม’ลุย

ถกความพร้อม

สนามบินเบตง
ราชดำาเนิน • นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคมเปิดเผยว่า 

ในวันที่ 5 ก.พ.2565 จะเดินทาง

พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่

ตรวจราชการติดตามการเตรียม

ความพร้อมในการเปิดให้บริการ

ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา เพื่อ

ตรวจสอบความพร้อมของอาคาร

ที่พักผู้ โดยสาร รวมถึงสิ่งอำานวย

ความสะดวกภายในท่าอากาศยานฯ 

พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ

ภาคเอกชน สายการบิน และ

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่า มี

ความต้องการอะไรบ้าง และยัง

มีอุปสรรคในการเปิดให้บริการ

อย่างไร เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน  

ท้ังน้ี เพื่อเตรียมความพร้อม                       

ในการเปิดให้บริการท่าอากาศ 

ยานเบตงสำาหรับเที่ยวบินแบบ

ประจำาเชิงพาณิชย์อย่างเป็น

ทางการต่อไป ส่วนเงินกองทุน

หมุนเวียนที่ ทย.จะนำาไปใช้รอง 

รับการเปิดใช้ท่ าอากาศยาน

เบตงนั้น ศอ.บต.จะเป็นผู้ดูแลใน

ส่วนดังกล่าว โดยในการเปิดให้

บริการท่าอากาศยานเบตงเชิง

พาณิชย์นั้นจะต้องพิจารณาถึง

จำานวนผู้ โดยสาร ซึ่งในขณะนี้

มีการรับประกันว่าผู้ โดยสารใน

แต่ละเที่ยวบินจะมีไม่น้อยกว่า 

75% ของจำานวน 86 ที่นั่ง โดย

ให้แนวทางกรมท่าอากาศยาน

ไปดูปริมาณความต้องการบินใน

แต่ละวันของผู้ โดยสารให้ชัดเจน 

หากไม่พิจารณาอย่างละเอียดจะ

ทำาให้สายการบินมีผลประกอบ

การมีปัญหา หรือรายรับไม่คุ้ม

รายจ่ายเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้การเปิด

ท่าอากาศยานเบตงจะช่วยแก้ไข

ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ที่มี

สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน 

ไม่สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึง

ส่งเสริมการท่องเที่ยว. 

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.70 33.42
ยูโร 36.76 37.76
ปอนดสเตอรลิง 44.04 45.24
เยน (100 เยน) 28.36 29.20
หยวนจีน 4.89 5.29
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,250 28,350
ทองรูปพรรณ 27,742 28,850
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

68,034.20

3/2/65

1,669.05
+1.30

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,245.08 5,323.47 921.61
 6,216.15 6,176.17 39.97
 28,468.11 28,522.20 -54.09
 27,104.86 28,012.36 -907.49
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babaranoi@hotmail.com

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก กับ N Health ด้วยส่วนลด

สูงสุด 20% ในโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก มอบเป็นของขวัญ

วาเลนไทน์ในราคาสุดพิเศษ! เริ่มต้นที่ 799 บาท/คน ในโปรแกรม

ตรวจพื้นฐาน 12 รายการ และจัดหนักกับโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ก่อนแต่งงาน ที่มาในราคา 2,880 บาท/คู่ โดยในโปรแกรมนี้จะมี

การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาเชื้อไวรัส

ตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี ตรวจคัดกรองโรค

ซิฟิลิส ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย และตรวจหาภูมิคุ้มกันหัด

เยอรมันในผู้

หญิง พร้อม

รับคำาปรึกษา

จากนักเทคนิค

การแพทย์ด้วย 

และโปรแกรม

ตรวจหาความ

เสี่ยงต่อ

มะเร็ง รวมทั้ง

โปรแกรมตรวจ

ที่ลูกๆ สามารถ

มอบเป็นของ

ขวัญให้คุณ

พ่อคุณแม่ได้

อีกด้วย เริ่ม

ตั้งแต่วันนี้ถึง 

28 กุมภาพันธ์ 

2565 ที่ N 

Health แล็บเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ นัดหมายล่วงหน้า

เพียงอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายได้ที่ 0-2762-4000 หรือที่อีเมล 

customerservices@nhealth-asia.com ...•

สายเปย์บิลต้องอินเลิฟเมื่อ ShopeePay (ช้อปปี้เพย์)      

ผู้ให้บริการด้านการชำาระเงินผ่าน Mobile Wallet แบบครบวงจร

บนช้อปปี้ ส่งโปรจ่ายบิล ลดโหด กระตุ้นความคึกคักในมหกรรม

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน   

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความ

ดีๆ ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ 

โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต 

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการ

เงินก่อนและหลังวัยเกษียณ เพื่อให้ท่าน

มีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและ

ไม่เป็นภาระของลูกหลาน 

ในโลกปัจจุบันที่เกิดความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กาลเวลา

สุขภาพดีพิชิตวัย...เกษียณ

ส

หมุนผ่านไปอย่างไม่รีรอ มนุษย์ส่วนหนึ่ง

เติบโตขึ้น มนุษย์อีกส่วนก็แก่ลง หลายๆ 

คนเมื่ออายุมากขึ้นมักจะกังวลในเรื่องของ

สิ่งต่างๆ ที่ตนเองอยากทำาในอนาคต หรือ

อีกแง่หนึ่งคือ ทำาในสิ่งที่ตนเองไม่มีโอกาส

ได้ทำาในอดีต หากให้เรียงลำาดับขั้นของ

ความต้องการก็จะเป็น การท่องเที่ยว การ

ใช้ชีวิตกับครอบครัว การลุงทน และการ

ดูแลสุขภาพ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนส่วน

ใหญ่มักจะให้ความสำาคัญในเรื่องการดูแล

สุขภาพเป็นอันดับท้ายสุด ในขณะที่แท้จริง

แล้วผู้สูงอายุหรือคนวัยเกษียณควรจะคำานึง

ถึงสุขภาพของตนเองเป็นสำาคัญ เพราะยิ่ง

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ประสิทธิภาพของ

ร่างกายก็มีแนวโน้มที่จะถดถอยลง ระบบ

อวัยวะต่างๆ เริ่มเสื่อมสภาพลง ดังนั้น วัน

นี้ผมจึงมีวิธีการดูแลสุขภาพง่ายๆ มานำา

เสนอให้ผู้อ่านทุกท่านครับ

1.กินอย่างไรให้เหมาะกับวัยเกษียณ

ระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุจะ

มีประสิทธิภาพที่ถดถอยลงกว่าเมื่อตอน

ตนเองยังเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำางานอย่างเห็น

ได้ชัด ดังนั้น อาหารสำาหรับคนวัยเกษียณ

ควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่าย เป็นอาหารที่

เปื่อยหนุ่มเคี้ยวง่าย เพราะฉะนั้นควรหลีก

เลี่ยงเนื้อสัตว์ที่เคี้ยวยาก หรือผักที่มีลักษณะ

แข็ง รวมทั้งอาหารที่เป็นรสจัด ไม่ว่าจะ

เค็ม เผ็ด หรือหวาน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระ

ทบของโรคต่างๆ ที่อาจตามมา แต่อย่างไร

ก็ตาม สิ่งสำาคัญที่สุดคือจะต้องรับประทาน

อาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอ

ต่อความต้องการของร่างกายตนเอง

2.ออกกำาลังกายพร้อมสู้วัยเกษียณ

ผมเชื่อว่า ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน 

การออกกำาลังกายมักจะเป็นส่ิงท่ีหลายคน

เลือกตัดสินใจทำาน้อยท่ีสุด แต่ลักษณะของ

การออกกำาลังกายระหว่างผู้สูงอายุและวัย

อื่นๆ กลับต่างกันออกไป เพราะเนื่องจากท่ีได้

กล่าวไปข้างต้นว่าประสิทธิภาพร่างกายของ

นสามาร�ออกกำาลังกายใน�ณะสามาร�ออกกำาลังกายใน�ณะ

ที่มี COVID ได้หรือไม่?” เป็น

คำาถามที่ผู้ติดเชื้อโควิดใคร่หา                                           

คำาตอบ ซึ่งล่าสุด ดร.วิเวก เชอเรียน 

แพทย์อายุรกรรมในชิคาโก บอกว่า “หาก

คุณมีผลตรวจเป็นบวกว่าติดโควิด แต่คุณ

มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ คุณ

อาจรู้สึกอยากออกกำาลังกาย ขอแนะนำา

ให้งดการออกกำาลังกายเป็นเวลา 7 ถึง 

10 วัน เพราะคุณต้องการให้ร่างกายมี

โอกาสต่อสู้กับการติดเชื้ออย่างเต็มที่ และ

การออกกำาลังกายในขณะที่มีการติดเชื้อ

อยู่จริง อาจทำาให้สิ่งต่างๆ แย่ลงได้ หาก

คุณมีอาการผิดปกติของปอด เช่น หายใจ 

ลำาบากหรือคัดจมูก คุณควรงดการออก

กำาลังกายโดยเด็ดขาด จนกว่าคุณจะรู้สึก

ดีขึ้น 

ศ.คาแซนดรา ปิแอร์ ผู้อำานวยการ

ด้านการแพทย์ของโครงการสาธารณสุข

ที่ Boston Medical Center บอกว่า “คำา

ตอบส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอาการของคุณ 

ดังนั้นอย่าลืมปรึกษาแผนการเอกเซอร์ไซส์

ของคุณกับแพทย์ ก่อนกลับเข้าไปพักผ่อน

ที่บ้าน ผู้ให้บริการส่วนใหญ่แนะนำาให้คุณ

รออย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ หลังจากที่อาการ

ของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่จะออก

กำาลังกายต่อ แต่อาจเป็นได้ว่าเกือบ  2 ถึง 

3 สัปดาห์ คนกลุ่มนี้จะสามารถออกกำาลัง

กายได้ เพราะพวกเขาอาจต้องการเวลาพัก

ผ่อนให้มากขึ้น”

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค แนะนำา

ให้ผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก กักตัว

เป็นเวลา 10 วัน แม้ว่าจะไม่มีอาการ

‘‘ฉั

ก็ตาม และคุณควรออกกำาลังกายด้วย

ความระมัดระวังในระดับเดียวกัน แม้ว่า

คุณจะไม่มีอาการ หรือมีอาการป่วย

เพียงเล็กน้อย และวางแผนที่จะออก

กำาลังกายที่บ้าน จนกว่าคุณจะหายจาก

การแยกตัวอย่างเป็นทางการ อย่างน้อย

คุณควรรอ 10 วันเต็ม ก่อนออกกำาลัง

กายอีกครั้ง” ดร.ปิแอร์กล่าว “นั่นเป็น

เพราะว่ากลุ่มย่อยของผู้ที่เป็นโควิด-                                                           

19 มีอาการทางคลินิกแย่ลง ระหว่าง 5 

ถึง 8 วันหลังจากการติดเชื้อ ดังนั้น คุณไม่

จำาเปน็ตอ้งออกกำาลงักายในชว่งเวลาทีก่ำาลงั

ติดโควิดนี้ เพราะนั่นจะยิ่งทำาให้คุณละเลย

การดูแลสุขภาพในขณะที่คุณกำาลังติดเชื้อ             

แม้ว่าจะไม่มีอาการอะไรก็ตาม และ                                                         

นั่นจะยิ่งกระตุ้นให้คุณออกกำาลังกายมาก

เกินไป

ด้าน “ดร.ซูจานา เอส จันทร์ทราเสก

ขาร์” บอกว่า “หากคุณเคยป่วยด้วยโรคโควิด- 

19 อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก

คุณเป็นโรคปอดบวม หรือมีอาการทางหัวใจ 

คุณควรเข้ารับการตรวจจากแพทย์ ก่อน

หนึ่ง ก็ยังพบว่าต้องใช้เวลานาน กว่าจะ

กลับสู่ระดับการออกกำาลังกายตามปกติ หาก

ออกแรงมากเกินไป คุณอาจจะเสียใจได้”

คุณหมอระบุว่า แพทย์ที่รักษาอาการ

ของคุณ สามารถช่วยให้คุณประเมินวิธีการ

ผ่อนคลาย เพื่อกลับเข้าสู่กิจวัตรประจำาวัน

ของคุณได้อย่างปลอดภัย “ล่าสุด ดร.ไมเคิล 

ริชาร์ดสัน” กล่าวว่า “ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจ

ที่จะเริ่มการออกกำาลังกายที่มีแรงกระแทก

ต่ำา หรือเข้มข้นสูง หลังจากฟื้นตัวจาก             

โควิด-19 จะขึ้นอยู่กับความสามารถใน

การออกกำาลังกายก่อนหน้าของคุณ และ

ระดับของอาการปัจจุบันของคุณ หากคุณมี

อาการค่อนข้างน้อย คุณสามารถกลับไปใช้ 

กิจวัตรด้วยการออกกำาลังกายแบบเดิมได้

ภายใน 1 หรือ 2 สัปดาห์ หากคุณมีอาการ

ในระดับปานกลางถึงรุนแรง คุณควรปรับ

การทำากิจกรรมออกกำาลังกายออกไปก่อน 

หรือลองใช้กิจวัตรที่ออกแรงน้อยลง เพื่อดู

ว่าคุณสามารถจัดการกับการออกแรงได้ดี

แค่ไหน ไม่ว่าอาการของคุณจะรุนแรงแค่

ไหน สิ่งสำาคัญคือต้องฟังร่างกายของคุณ 

และอย่าออกแรงมากเกินไปหากคุณรู้สึกไม่

สบาย”.

ออกกำ�ลังหลังติดโควิด-19ถูกวิธี

ช่วยฟื้นฟูสุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง

ช้อปปิ้ง Shopee 2.2 Cashback 

Sale คืน คอยน์ คุ้ม มอบส่วนลด

สูงสุดถึง 222 บาท ครอบคลุมบิล

ทุกประเภท พร้อมส่วนลดอื่นๆ แบบ

จัดเต็มตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

เพลิดเพลินกับการใช้จ่ายที่ดียิ่งขึ้นกับ 

ShopeePay เพียงกดอัปเดตแอปพลิ

เคชันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หรือดาวน์

โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีจาก App 

Store Google Play Store และ 

App Gallery ...•

ด้าน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เวิลด์ และเซ็นทรัล แกรนด์ 

พระราม 9 จับมือพันธมิตรธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จัดแคมเปญพิเศษ “กิน

ข้าวกันมั้ย” กับบัตรเครดิต มอบสิทธิ

พิเศษต้อนรับเทศกาลตุรษจีน ด้วย

อั่งเปาเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท 

ให้กับลูกค้าผู้ถือ

บัตรเครดิต SCB 

ทุกท่าน ที่ใช้จ่าย

อิ่มอร่อยเพื่อรับ

พลังความโชค

ดีได้ทุกมื้อ จาก

ร้านอาหารชั้นนำาตั้งแต่ร้านดังระดับมิชลินสตาร์ 

จนถึงร้านสตรีทฟู้ดยอดนิยมระดับโลก กว่า 200 

ร้าน อยู่ภายในศูนย์การค้าทั้ง 2 สาขา ตั้งแต่

วันที่ 28 มกราคม–28 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อม

ยืนยันทุกร้านได้ปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้ม 

“เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ...•

เริ่มแล้ว! กับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เฟส 4 เที่ยวสนุกแบบสุดคุ้ม ได้ที ่โรงแรมโนโว

เทล เมอร์เคียว ไอบิส เอราวัณ ในราคาสบาย

กระเป๋า ที่ให้คุณท่องเที่ยวและพักผ่อนได้อย่าง

สบายใจ ราคา เริ่มต้น 751 บาท/ห้อง/คืน (ไม่

รวมอาหารเช้า) ที่คุณสามารถเลือกได้กว่า 15 

โรงแรมในเครือ ที่กรุงเทพฯ หัวหิน พัทยา กระบี่ ภูเก็ต พิเศษยิ่ง

ขึ้น! รับสิทธิ์สุดคุ้ม 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับส่วนลดห้องพัก 20% เมื่อ

สำารองห้องพักผ่านเว็บไซต์ all.

accor.com เลือกเรต “We Travel 

Together” ภายในระยะเวลาของ

โครงการ ต่อที่ 2 ส่วนลดห้อง

พักจากโครงการเราเที่ยวด้วย

กัน 40% ตามเงื่อนไขที่กำาหนด 

(ราคาดังกล่าวจะเป็นราคาก่อน

หักส่วนลด 40%) สำารองห้องพัก

ได้ตั้งแต่วันนี้-24 พฤษภาคม 65 

เข้าพักได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์-31 

พฤษภาคม 65 จองได้ที่เว็บไซต์ 

https://bit.ly/3rdpHRA ...•

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์            

ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

เริ่มการออกกำาลังกาย และแพทย์จะให้คุณ

เริ่มต้นด้วยการดูแลของนักกายภาพบำาบัด 

ที่ได้รับการฝึกอบรมซึ่งสามารถมองเห็น

สัญญาณของปัญหาก่อนตัวคุณเองได้ ดัง

นั้น ไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร 

คุณต้องอดทนกับร่างกายของคุณ และจำา

ไว้ว่าไวรัสชนิดนี้มีพฤติกรรมที่ร้ายกาจ ใน

ผู้คนจำานวนมาก แม้ว่าการติดเชื้อจะหาย

ไปแล้วก็ตาม และคุณต้องฟังร่างกายของ

ตัวเอง และอย่าดันทุรังออกกำาลังกายเกิน

ระดับที่เหมาะสม แม้แต่นักกีฬาที่เก่งอันดับ

รุษจีนทั้งที…เสื้อสีแดงต้องมี 

Guess จัดเต็มกับคอลเลกชัน

เสื้อผ้าและเครื่องประดับสีแดง 

ให้การแต่งตัวรับตรุษจีนของทุกคนมี

ลูกเล่นสุดชิกมากขึ้น เริ่มตั้งแต่เสื้อยืด 

โลโก้สีแดง เนื้อผ้าคอตตอน 100% 

กระเป๋าทรง Satchel สีแดง ที่มา

พร้อมกับการเย็บแบบ Quilt ให้เกิด

ความสวยงาม และฮาร์ดแวร์ตกแต่ง

กระเป๋าสีบรอนซ์เสริมความหรูหรา ไป

จนถึงนาฬิกาข้อมือสีแดง โดดเด่นด้วย

กรอบเรือนสีเหลืองทองประดับคริสตัล 

ช่วยคอมพลีตลุคส์ได้เป็นอย่างดี. 

คนเราจะถดถอยลงแปรผันตรงกันข้ามกับอายุ 

หากคนวัยเกษียณออกกำาลังกายอย่างหนัก

หรือหักโหมเกินไป ก็จะทำาให้เกิดการบาดเจ็บ

ของร่างกายได้ง่าย ดังน้ัน การออกกำาลังกาย

ท่ีเหมาะสมกับคนวัยเกษียณคือการออกกำาลัง

กายเบาๆ เช่น เดิน โยคะ เต้นลีลาศ และรำา

ไทเก๊ก 20-30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน 

3.นอนหลับให้ดีในวัยเกษียณ

จากงานวิจัยพบว่า เมื่อคนเราอายุ

เพิ่มขึ้น ปัญหาในเรื่องการนอนไม่หลับ

ก็เพิ่มขึ้นตามมา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูง

อายุ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดในเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง และหากผู้สูงวัยนอน

ต

จัดโปรพิเศษเอาใจสายมู                   

กับแคมเปญ “คอนโดเสริม 

LUCK” คัดห้องสวยปัง

จาก 6 คอนโดฯ พร้อมอยู่

แบรนด์มาเอสโตร และ

เมทริส (Metris) หลาก

หลายทำาเลศักยภาพ มา

เสริมงาน เสริมเงิน เสริม

โชค เสริมรัก ด้วยเบอร์

ห้องมงคล สีห้องมงคล             

สีถูกโฉลกกับผู้อาศัย มีให้

เลือกทั้งแบบ 1 ห้องนอน 

และ 2 ห้องนอน พร้อม

โปรลดสูงสุด 36% ฟรี

เฟอร์นิเจอร์แบบ Fully 

Fitted ฟรีทุกค่าใช้จ่าย 

ราคาเริ่มต้นเพียง 2.69 

ล้านบาท จองด่วนตั้งแต่ 

7-28 ก.พ.65 พิเศษ! เมื่อ

จองและทำาสัญญาใน

ระยะเวลาที่กำาหนด รับ

สิทธิ์ PROMOTION ON 

TOP อีก

มากมาย อาทิ 

Gift Voucher IKEA สูงสุด 100,000 บาท Voucher 

โรงแรม Centra by Centara Maris Resort Jomtien 

จำานวน 2 คืน และทองคำามูลค่าสูงสุด 5 บาท ...•

น้ำาผลไม้แบรนด์ดังจากแคลิฟอร์เนีย 

Jamba Juice หรือแจมบาร์ จูซ ฉลองการ                                             

กลับมาเปิดร้านอีกครั้งกับสาขา แอม ไชน่า ทาวน์ 

(I’m ChinaTown) พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษให้ทุก

คู่รักสร้างกายให้แข็งแรงแบบแพ็กคู่ตลอดเดือน                                 

แห่งความรักด้วยเมนูเครื่องดื่มจากน้ำาผลไม้                                             

แท้ 100% เพียงสั่งซื้อเครื่องดื่มหมวด All Fruit 

Smoothies รสชาติใดก็ได้ ขนาด 12 ออนซ์ จำานวน 

1 แก้ว รับเครื่องดื่มอีก 1 แก้วไปเลย ทันที!! ในราคา

เพียง 115 บาทเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 

2565 ที่ร้านแจมบาร์จูซ สาขา I’m ChinaTown เท่านั้น 

และติดตาม

ความเคลื่อนไหว

ของแจมบาร์ 

จูซ ได้ที่ www.

facebook.com/

jambajuicethailand 

และ #Jam 

baJuiceTH ...•

โรงพยาบาล

พระรามเก้า 

ฉลองความสำาเร็จ 

ทะยานสู่ความ

นิยมกับการตอบ

รับของผู้บริโภค 

ไม่หลับหรือนอนไม่พอติดต่อกันเป็น

เวลานานก็จะส่งกระทบทำาให้เกิดโรค

ต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้น ผมจึงมีเคล็ด

ลับการนอนสำาหรับผู้สูงวัยมาแนะนำา

กันคือ กำาหนดการเข้านอนและการตื่น

นอนให้เป็นเวลา ไม่ควรงีบหรือนอนใน

เวลากลางวัน หากนอนไม่หลับหลังนอน

ไปแล้วประมาณ 20 นาที ควรลุกหา

กิจกรรมอย่างอื่นเพื่อช่วยทำาให้ตนเอง

รู้สึกง่วงอีกครั้ง เช่น การอ่านหนังสือ 

และควรงดเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนเป็น

ส่วนประกอบเช่น ชาและกาแฟ

ผมเชื่อว่าหากทุกท่านได้ทำาตามคำา

แนะนำาของผมแค่เพียง 3 ข้อนี้ สุขภาพ

ชีวิตวัยเกษียณของทุกท่านก็จะดีขึ้นและ

สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียว 

อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันนะครับ.

บนออฟฟิเชียลสโตร์ Praram 9 Hospital บน Shopee Mall มิติ

ใหม่บริการของรูปแบบดิจิทัลเฮลท์แคร์ จับมือ ช้อปปี้ จัดโปรฯ 

2.2 ฉลอง เฮง เฮง เฮง มอบ 8 แพ็กเกจสุขภาพสุด Exclusive 

เริ่มต้นเพียง 888 บาทสูงสุดไม่เกิน 1,188 บาท พร้อมรับอั่งเปา

ส่วนลดสูงสุด 500 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2565...•

บัตรเครดิต ทีทีบี มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าช็อปปิ้งได้

อย่างคุ้มค่า เมื่อใช้จ่ายที่ศูนย์การค้า The Emporium และ The 

EmQuartier รับบัตรกำานัลรวมสูงสุด 11,500 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 

28 กุมภาพันธ์ 

2565 โดย

รับบัตรกำานัล

สตาร์บัคส์

สูงสุด 8,500 

บาท สำาหรับ

บัตรเครดิตทุก

ประเภท เมื่อ

มียอดใช้จ่าย

ตั้งแต่ 20,000 

ขึ้นไป พิเศษ

เฉพาะบัตร

เครดิต ttb 

reserve รับ

เพิ่มบัตรกำานัล

ศูนย์การค้า 

3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 300,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป ภายใน

วันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น โดยนำาบัตรเครดิตและเซลสลิปมาแลกรับบัตร

กำานัล ณ จุดลงทะเบียนที่กำาหนด พร้อมรับสิทธิพิเศษบริการแบ่ง

จ่ายรายเดือนกับ ttb so goood อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน 

เมื่อมียอดขั้นต่ำา 1,000 บาท/เซลสลิป เพียงทำารายการก่อนวันสรุป

ยอดบัญชีด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ttb touch สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 ...•

ปิดท้ายด้วย “เจเล่” ส่งเยลลี่ พร้อมดื่ม “Jele x NESTEA” 

เยลลี่พร้อมดื่มสไตล์ใหม่ 2 รสชาติ แจ้งเกิดในตลาดได้อย่าง

สวยงามและครองใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุด “เจเล่” 

ผู้นำาอันดับ 1 ในตลาดเยลลี่ ได้ออกรสชาติใหม่ “Apple Honey” 

วิตามินซีสูง แคลอรีต่ำา เพิ่มทางเลือกและเอาใจผู้บริโภคที่ชอบ

ความอร่อยสดชื่น วางจำาหน่ายเฉพาะที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

เท่านั้น ...•
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงศึกษาวิชาการที่
วิทยาลัยอีตัน ประเทศอังกฤษ ขณะ

พระชนมพรรษา ๑๓ พรรษา

พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทรง
สำาเร็จการศึกษาวิชาทหาร
ปืนใหญ่ม้าจากโรงเรียน

นายร้อยเมืองวูลิช ประเทศ
อังกฤษ แล้วเสด็จฯ ไป
ประจำากรมทหารปืนใหญ่
ม้าอังกฤษ เพื่อทรงศึกษา
หน้าที่นายทหาร ณ เมือง 

ออลเดอชอต

พุทธศักราช ๒๔๕๗ เมื่อเกิดภาวะ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ขึ้นในยุโรป 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว โปรดให้เสด็จนิวัตประเทศไทย

ทรงเข้ารับราชการใน
ตำาแหน่งนายทหาร
คนสนิทของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์
ภูวนาถ กรมหลวง

พิษณุโลกประชานาถ 
เสนาธิการทหารบก

ทรงผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดย
มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ เสด็จฯ ไป
ประทับจำาพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

พระสมณฉายา “ปชาธิโป”

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช 
๒๔๖๑ ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้า

หญิงรำาไพพรรณี สวัสดิวัตน์

โปรดเกล้าฯ ให้นำาแบบอย่างพิธีสมรสแบบ
ตะวันตกมาปรับใช้ในบางขั้นตอน คือมีการ

ถามความสมัครใจของคู่สมรส
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9กีฬา

‘ปูนทอง-เมลิสสา’ แชมป์ 18 ปี ‘PTT-NSDF มาสเตอร์’

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-NSDF 

ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำาปี 2564 ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ภายใต้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 เป็นวัน

สุดท้าย โดย นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิส

แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการ

อำานวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประ 

ธานในพิธีมอบรางวัลประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิง

ชนะเลิศ “ปูน” ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ นักเทนนิสชาวกรุงเทพฯ ดีกรี

เยาวชนทีมชาติไทย พบ เมษา สุราวุธ นักหวดจากสงขลา ปรากฏ

ว่า ปูนทองที่พยายามรักษาเกมเสิร์ฟและเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของ

ตนเอง เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 6-4, 6-2 คว้าแชมป์ไปครองทางด้าน

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ เมลิสสา เซ 

นักหวดลูกครึ่งไทย-เยอรมัน จากกรุงเทพฯ เก็บชัยชนะเหนือ แพรวา 

จงจิตร จากสงขลา ในเซตแรก และยังชนะการดวลไทเบรกในเซต

สอง ทำาให้เมลิสสาชนะ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-2, 7-6 (6) ได้แชมป์

ไปครอง สำาหรับแชมป์ในรุ่นอื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย

เดี่ยว อเล็กซานเดอร์ ซาดัฟ (ชลบุรี), หญิงเดี่ยว ณวรรญา ณภาส 

วรรณ (ปทุมธานี)/ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายเด่ียว คุณานันท์ พันธราธร 

(ปทุมธานี) หญิงเดี่ยว พรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ (นครปฐม) 

พีพีทีวีถ่ายทอดสด 2 คู่บิ๊กแมตช์ศึกบุนเดสลีกา

กรุงเทพฯ • สุดสัปดาห์นี้ ศึกบุนเดสลีกา เยอรมัน เป็นศึกแห่ง 

บิ๊กแมตช์ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดเริ่มกันที่คืนวันเสาร์ที่ 

5 ก.พ. เวลา 00.30 น. “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก แชมป์เก่าที่ยังคง

ยึดบัลลังก์จ่าฝูงเอาไว้แบบลอยตัว จะเปิดบ้านต้อนรับ “กระทิงหนุ่ม” 

แอร์เบ ไลป์ซิก อีกคู่ปรับตัวฉกาจที่หาญกล้าขึ้นมาท้าชิงแชมป์กับบา

เยิร์นในช่วงหลายฤดูกาลหลัง ดูกันที่ฝั่งเจ้าบ้านเสือใต้ ลูกทีมของ ยู

เลียน นาเกลส์มันน์ ยังคงลงเล่นได้อย่างดุดัน 5 นัดหลังสุดคว้าชัยได้

ถึง 4 นัด แถมยังเป็นการไล่ถล่มคู่แข่งไม่ต่ำากว่า 4 ประตู ทั้งหมดอีก

ด้วย ในขณะที่ผู้มาเยือนไลป์ซิก หลังการเข้ามาทำาทีมของ โดเมนิโก 

เตเดสโก ก็ดูเหมือนว่ากำาลังจูนเครื่องติด คว้าชัยมา 3 นัดต่อเนื่องใน

ลีก ยึดอันดับ 6 และหวังขึ้นไปถึงท็อปโฟร์อีกด้วย เจอกันคราวก่อน 

บาเยิร์น มิวนิก เป็นฝ่ายบุกไปขย้ำาไลป์ซิกคาถิ่น 4-1 ครั้งนี้ ได้เล่นใน

บ้าน ต้องติดตามว่าเสือใต้จะย้ำาแค้นกระทิงหนุ่มที่กำาลังคึกได้หรือไม่ 

ต่อที่บิ๊กแมตช์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ. เวลา 21.30 น. “เสือเหลือง” 

โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ รองจ่าฝูงที่กำาลังเครื่องร้อน ไล่บี้จ่าฝูงอย่างไม่

ลดละ ต้องเปิดบ้านรับ “ห้างขายยา” ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ทีมอันดับ 

3 ที่นำาโดย พาทริค ชิค กองหน้าสุดอันตรายที่ฤดูกาลนี้ซัดไปแล้ว 18 

ประตู เป็นรองดาวซัลโวอยู่ในขณะนี้ ในขณะที่ เออร์ลิง ฮาแลนด์ 

ดาวยิงตัวเก่งของเสือเหลืองเจ้าบ้าน อยู่อันดับที่ 3 ซัดไป 16 ประตู 

แมตช์นี้จึงเหมือนเป็นศึกแห่งดาวยิงไปในตัว ส่วนความกดดันน่าจะ

อยู่ที่ฝั่งทีมเยือนมากกว่า เพราะสถานการณ์การลุ้นท็อปโฟร์เข้มข้น 

และมีแต้มสูสีกันมาก

ได้นักตบลูกเด้ง 15 ปีชุดใหม่ลุยศึกอาเซียน

กรุงเทพฯ • สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศราย

ชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุ

ไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง ประจำาปี 2565 ซึ่งได้คัดเลือกเสร็จไปเมื่อ

วันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส โจลา เซ็นทรัล 

บางนา และตัวแทนนักกีฬาชุดนี้จะได้สิทธิ์ไปร่วมการแข่งขัน 2 ราย 

การ ได้แก่ เทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์อาเซียน 2022 และเซต 

เทเบิลเทนนิส จูเนียร์ แอนด์ คาเดท ในช่วงกลางปีนี้ สำาหรับการคัด

เลือกนั้น ผลที่ออกมาจะแบ่งนักกีฬารุ่น 15 ปี ตัวแทนทีมชาติไทย

เป็นทีมชุด A และทีมชุด B ชาย-หญิง โดยทีมชุด A จะได้สิทธิ์ไป

แข่งทั้ง 2 รายการดังกล่าว แต่ทีมชุด B จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันเพียง

รายการเซต จูเนียร์ แอนด์ คาเดท เท่านั้น โดยรายชื่อผู้ผ่านการคัด

เลือกมีดังนี้ นักกีฬาชาย ทีมชุด A 1.วศพล ยะทวานนท์ (สโมสรกีฬา

เซ็นทรัล) 2.สิทธิพล อรรฆเดชชัยกุล (เทเบิลเทนนิสบ้านปู) 3.นิมิตร 

สร้อยพวง (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 4.ญาณเมธี วีระสุวรรณ (บีพี), ทีม

ชุด B 1.เอกภพ คงศักดิ์ศรีสกุล (ไทยรุ่ง) 2.ปภินวิช กิตติรักษ์วรกุล (บี

พี) 3.ปูญวัฒน์ ก้าวหน้าชัยมงคล (บีพี) และ 4.ภีมภพ ศรีถาวร (กีฬา

เซ็นทรัล), นักกีฬาหญิง ทีมชุด A 1.เขมิสรา ดีรุจิเจริญ (กีฬาเซ็นทรัล) 

2.กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล (กีฬาเซ็นทรัล) 3.ภัตศราภรณ์ วงละคร 

(ธารสุวรรณ) 4.วิรัญชนา ศรีจักร (กีฬาเซ็นทรัล), ทีมชุด B 1.พชรพร 

ชาญวานิชบริการ (ธารสุวรรณ) 2.กุลชา อภินันรุ่งเรือง (เมืองทอง) 

3.ชิสา คชมิตร (บีพี) และ 4.ณัฏฐณิชา บัวสุวรรณ (เอสไอเอสบี).

‘โค้ชวัง’ลุ้นหนองบัวชนะเกมเยือนนัดแรก

หัวหมาก • ‘ธัญญะ วงศ์นาค’ ผู้จัดการทีมของโปลิศ เท

โร เอฟซี ยอมรับลูกทีมเป็นของหนองบัว พิชญ เอฟ

ซี ของ “โค้ชวัง” ที่จะดวลกันเสาร์ที่ 5 ก.พ.นี้ แต่

มั่นใจการทำาทีมของ “โค้ชอ้น” ส่วนเป้าหมายขอพา

ทีมรอดตกชั้นก่อน ขณะที่ “โค้ชวัง” ยืนยันหนองบัวฯ 

หมุนเวียนนักเตะ แต่ยังไม่มีแผนพักทาร์เดลีกับแฮ

มิลตัน และหวังพาทีมชนะในเกมเยือนนัดแรก  

ความพร้อมของการแข่งขันฟุตบอล       

รีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 นัดที่ 20 คู่

ระหว่าง โปลิศ เทโร เอฟซี พบ หนองบัว 

พิชญ เอฟซี ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2565 เวลา 18.00 น. จากสนามบุณ

ยะจินดา ถ่ายทอดสดทาง ททบ.

5 และ AIS PLAY นั้น เมื่อวัน

ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 

13.00 น. บริษัท ไทย

ลีก จำากัด ร่วมกับ                 

บริษัท โตโยต้า มอ 

เตอร์ ประเทศไทย 

จำากัด จัดงานแถลงข่าว

ออนไลน์ Revo Thai League Meet the press ก่อน

เกม โดยมีนายธัญญะ วงศ์นาค ผู้จัดการทีมของ โปลิศ 

เทโร เอฟซี และ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำารงอ่องตระกูล 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ หนองบัว พิชญ เอฟซี เข้าร่วมพูด

คุยความพร้อมนัดนี้

โดย ธัญญะ วงศ์นาค ผู้จัดการทีมของ โปลิศ เท

โร เอฟซี กล่าวว่า “เกมนี้สนุกแน่ครับ แน่นอนว่าเราเป็น

รอง แต่เราเล่นในบ้าน และนักเตะก็เล่นตามแท็กติกของ

โค้ช เราก็อยากให้ไทยลีกมีเกมคุณภาพแบบนี้เรื่อยๆ ครับ 

มันจะทำาให้ฟุตบอลเดินไปข้างหน้า และกำาไรก็จะถูกส่งให้คน

ดูครับ”

“ทุกๆ เกมต่อจากนี้มันยากอยู่แล้ว เราต้องมองทีละ

เกม แต่การเล่นในบ้านก็เป็นข้อได้เปรียบหนึ่ง สำาหรับการ

เล่นต่อหน้ากองเชียร์ เราก็หวังว่าจะเก็บคะแนนให้ได้ทุก

เกมที่เล่นในบ้าน”

“ปีนี้เรายังมีโปรแกรมในบอลถ้วยด้วย นี่ถือเป็น

เดือนหฤโหดของเรา เกมกับบุรีรัมย์เราก็ใส่เกินร้อย แต่ผม

เชื่อว่าโค้ชอ้นจะเลือกนักเตะที่พร้อมที่สุดลงสนามในเกม

วันเสาร์นี้ครับ”

“เกมนี้จะไม่มีเฉลิมศักดิ์ และวันชัยก็ได้

รับบาดเจ็บจากเกมก่อน ต้องเช็กความฟิตของ

เขา อย่างไรก็ตาม เราต้องโรเตชั่นนักเตะอยู่แล้ว

ครับ เราคงเลือกนักเตะที่ฟิตที่สุดลงสนาม 

เพราะการเจอหนองบัวฯ เป็นเกมที่หนัก

แน่ นี่คงเป็นโอกาสที่ดีของตัวสำารองที่จะ

ได้ลงเล่นบ้าง ผมเชื่อว่าพวกเขาพร้อมลง

เล่น และก็รอคอยโอกาสจากทางโค้ชอ้น

อยู่ครับ”

“ฤดูกาลนี้การเล่นใน

บ้านเป็นจุดแข็งของเรา ก็

เหลือแค่จูนนักเตะต่างชาติ

ให้เข้ากับตัวไทย เพราะ

เรามีการเปลี่ยนนักเตะ

ต่างชาติ ถ้าเข้ากันได้เรา

ก็น่าจะเล่นได้ดีขึ้น แต่

ตอนนี้เราต้องโฟกัสเกม

ต่อเกมครับ เพราะ

มันน่าจะหนักทุกเกม

แน่นอน”

“ เ ป้าหมาย

ของทีมตอนนี้ คื อ                                         

การอยู่รอดในไทยลีก อันดับเรายังไม่ปลอด

ด                                              ภัยเท่าไร แต่เราก็หวังทำาอันดับให้ดีที่สุด

ครับในฤดูกาลนี้ เพราะนักเตะทุกคน

ตั้งใจจะทำาแบบนั้น นักเตะเข้าใจแท็กติก

ของโค้ชมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เรามีการ

เปลี่ยนแปลงนักเตะเยอะ เราต้องขายบาง

คนออกไปเพื่อนำาเงินเข้ามา แต่รูปแบบการเล่นเรายังเหมือน

เดิม เพราะเรามีโค้ชอ้นคุมอยู่ เราพยายามทำาทีมด้วยรูปแบบนี้

ครับ”

“ถ้าดูผลงานของหนองบัวในเลก 2 เขาเสริมผู้เล่นได้

ลงตัวมากขึ้น ผมเชื่อว่าทุกคนในทีมของพวกเขาเข้าใจแท็กติก

โค้ชวัง ทุกคนเห็นว่าผลงานของพวกเขาในเลก 2 น่ากลัว แต่

เกมนี้เราได้เล่นในบ้าน ช่วงที่ผ่านมานักเตะมั่นใจมากขึ้น 

คนที่ได้ลงสนามก็ทำางานได้ดีครับ เราก็อยากให้แฟนบอลมา

เชียร์เราในเกมนี้ครับ”

“จริงๆ แล้ว สินทวีชัยได้รับการติดต่อจากเราตั้งแต่

ต้นฤดูกาล แต่เรื่องของงบประมาณเราสู้ไม่ไหว แต่พอ

เลก 2 เรามีโอกาสได้ตี๋เข้ามา มันก็เป็นโอกาสที่ดีของ

เรา เพราะเขามีประสบการณ์ เราได้รับความเป็นมือ

อาชีพจากเขา เป็นผู้นำาในเกมรับให้ทีม และช่วยให้

แผงหลังเรามั่นใจมากขึ้นด้วย”

“เป็นเรื่องดีที่อาทิตย์ทำาประตูได้ เพราะทุก

คนในทีมเป็นกำาลังใจให้เขา ก่อนหน้านี้เขายิงไม่ได้เลย 

ซึ่งเขาได้ปลดล็อกเมื่อวานนี้ เขาบอกโค้ชอ้นเสมอว่าเขาพร้อมสู้ และ

เมื่อเขาทำาได้ก็เป็นเรื่องที่ดีของเขาเองครับ”

ส่วน “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำารงอ่องตระกูล กุนซือ “พญาไก่ชน” 

หนองบัว พิชญฯ กล่าวว่า “เรามีนักเตะติดโทษแบน แต่เราก็เตรียมตัว

สำารองไว้ และเราก็ต้องหมุนเวียนนักเตะด้วย เพราะเรามีโปรแกรมบอล

ถ้วยอยู่ เราคงต้องหมุนเวียนนักเตะบ้างครับ เราพร้อมพอสมควรในเกม

นี้ครับ”

“เรายังไม่มีแผนพักทาร์เดลีกับแฮมิลตัน แต่อาจมีสลับตำาแหน่ง 

หรือเปลี่ยนระบบบ้าง เพื่อรักษาพละกำาลังของพวกเขาไว้ด้วย”

“เกมเยือนในลีกของเรายังไม่เคยได้ชัยชนะ มันเป็นโจทย์

ใหญ่ของทีมเรา แล้วเกมวันเสาร์นี้เราไปเยือนเทโร พวกเขามีนักเตะ

ประสบการณ์สูง ผสมกับนักเตะวัยรุ่น บวกกับวินัยการเล่นของพวกเขา 

ที่เราก็เห็นอยู่ และได้ศึกษากันแล้ว เราก็เห็นเลยว่าพวกเขามีวินัยสูง

มาก”

“ตอนนี้เราต้องมองเกมต่อเกมครับ ในลีกเราพยายามจะทำา

คะแนนให้ได้มากที่สุด เส้นทางในบอลถ้วยเราก็ยังอยู่ทั้ง 2 ถ้วย ตอนนี้

โปรแกรมเราแน่นมาก เราก็พยายามหมุนเวียนนักเตะเพื่อความเหมาะ

สมครับ”

“เรื่องอันดับท็อป 3 ก็อย่างที่บอกว่าผมมองเกมต่อเกมครับ เราก็

อยากจะเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดครับ แล้วค่อยมาดูอีกทีว่าเราจะเก็บ

คะแนนได้มากน้อยแค่ไหนครับ”

“ทาร์เดลีอาจยังต้องจูนกับทีมอีกนิดหน่อยครับ แต่โดยรวมผมว่า

เขามีความสามารถอยู่แล้วครับ”.

หัวหมาก • คณะวินัยฯ สมาคมติดตาม ความคืบหน้าคดีแฟนบอล 

“ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี-พัทยา ดอลฟินส์ ยูไนเต็ด” ก่อเหตุวิวาท

ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 โซนภาคตะวันออก 

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท 

พิจารณากรณีที่กองเชียร์ของสโมสรฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี และ

พัทยา ดอลฟินส์ ยูไนเต็ด ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ในการแข่งขันฟุตบอล 

ไทยลีก 3 โซนภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่สนาม

กีฬาเทศบาลฉะเชิงเทรา

สำาหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่ 82 ของการ

แข่งขัน ที่กองเชียร์ทีมพัทยา ดอลฟินส์ ยูไนเต็ด และกลุ่มชายฉกรรจ์ 

5-6 คน ที่นั่งอยู่บนรถน้ำาได้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง

บริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ทีมเยือน ซึ่งไม่ทราบว่ากลุ่มชายฉกรรจ์ที่

นั่งอยู่บนรถน้ำาที่เกิดการปะทะเป็นใคร เพราะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ตะโกน

ด่าทอกับกองเชียร์ทีมพัทยา ดอลฟินส์ ยูไนเต็ด

ในเบื้องต้น ทางกองเชียร์ทีมพัทยา ดอลฟินส์ ยูไนเต็ด ได้เข้า

แจ้งความไว้กับทาง สน.ท้องที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้บาดเจ็บเป็นกอง

เชียร์ทีมพัทยา ดอลฟินส์ ยูไนเต็ด ทั้งหมดจำานวน 4 ราย หนึ่งในนั้น

ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงกับแขนหัก

สำาหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ทางคณะวินัยได้ติดตามความคืบ

หน้าของคดี รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานและบุคคลทั้งหมดเพื่อ

ประกอบคำาพิจารณา พร้อมกันนี้ยังมีคำาชี้แจงจากทั้ง 2 สโมสร

โดยทาง พลตำารวจโทอำานวย นิ่มมะโน ประธานคณะกรรม 

หรือ อาแอส ปีร์แอ จากตาฮิติ

ทูเคิลกล่าวว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้คว้าถ้วยรางวัล

ที่สุดพิเศษ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากภารกิจประจำาวันของเราเป็นอย่าง

มาก ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไมพวกเราถึงได้ทำาทุกอย่างเพื่อสร้าง 

สรรค์ให้ โอกาสดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงๆ”

พัลไมรัส ซึ่งเป็น 1 ใน 9 สโมสรจากบราซิลที่เคยเข้าร่วมการ

แข่งขันรายการนี้ที่นับว่ามากที่สุดในทุกประเทศจะเป็นคู่แข่งขันที่

น่าสนใจที่สุดของเชลซี โดยพัลไมรัสได้เข้ามาเล่นหลังป้องกันแชมป์

ลิเบอร์ตาโดเรสคัพสำาเร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

การแข่งขันเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศจีนต้องถูกยกเลิกไป 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบาเยิร์น มิวนิก เป็นทีม

ล่าสุดที่คว้าแชมป์รายการคลับ เวิลด์คัพ เมื่อปี 2020 กาตาร์ ส่วนยู

เออีจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 4 หนหลังสุดที่จัดมียู

เออี เรอัล มาดริด เป็นทีมที่คว้าแชมป์ไปครองเมื่อปี 2018.

อาบูดาบี • โธมัส ทูเคิล หัวหน้าโค้ชของ 

“สิงโตน้ำาเงินคราม” เชลซี ลุ้นพาทีมคว้าแชมป์

สโมสรโลก คลับ เวิลด์คัพ เป็นครั้งแรก ในการ

แข่งขัน 7 ทีมที่อาบูดาบี ในสหรัฐอาหรับเอมิ

เรสต์ หรือยูเออี

เชลซี ทีมแชมป์สโมสรยุโรปเตรียมบินสู่                                                       

ยูเออีหลังการแข่งขันเอเอฟคัพกับพลีมัธ ทีม

ระดับดิวิช่ัน 3 ในวันเสาร์น้ี โดยหวังจะกลาย

เป็นสโมสรอังกฤษทีมท่ี 3 ต่อจาก แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูล ท่ีจะคว้าแชมป์สโมสรโลก

“บอกได้เลยว่านี่จะเป็นหนึ่งในช่วงเวลา

ที่ตื่นเต้นที่สุดของผม” ทูเคิลกล่าวผ่านเว็บไซต์

อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซี

“เมื่อใดก็ตามที่คูรไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

กับมัน การแข่งขันรายการนั้นๆ ก็จะไม่อยู่

ในโฟกัสที่สูงสุดหรือให้คุณค่าอะไรกับมันมากนัก แต่เมื่อคุณต้อง

เข้าไปร่วมแข่งขันและเริ่มวางแผน คุณจะเริ่มเห็นมันตรงเส้นขอบ

ฟ้าว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก”

ทูเคิลพาเชลซีชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี 1-0 ในแมตช์ชิงชนะ

เลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมา และเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่

แล้ว สิงโตน้ำาเงินคราม ก็ยังเอาชนะบียาร์เรอัล ในการดวลลูกโทษ

ที่จุดโทษ คว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพมาอีกรายการ

การคว้าแชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปทำาให้เชลซีได้กลับไปเล่น

ในฟุตบอลสโมสรโลก คลับ เวิลด์คัพ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยได้

รองแชมป์แพ้ โครินเธียนส์ เมื่อปี 2012 ที่ประเทศญี่ปุ่น นั่นเป็น

ครั้งหลังสุดที่ทีมจากยุโรปคว้าแชมป์รายการนี้

เชลซีจะได้เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศในวันที่ 9 กุมภา 

พันธ์ที่จะถึงนี้ โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่าง อัล ฮิลัล แชมป์เอเอฟซี 

แชมเปียนส์ลีก จากซาอุดีอาระเบีย, อัลจาซีรา สโมสรในอาบูดาบี 

แปดริ้วอาจอดเตะรังเหย้า5นัด

เหตุกองเชียร์ยกทีมตีกับพัทยา

ว่าด้วยการลงโทษ ข้อ 4.10 ก่อการทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์ทีม

เหย้า หรือทีมเยือน ในสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัด

ของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท และระเบียบ 

การลงโทษ บทที่ 3 หมวดที่ 1 ข้อ 2 ลักษณะโทษของทีมหรือองค์กร

สมาชิก ข้อ ค. เล่นโดยไม่อนุญาตให้กองเชียร์เข้าสนาม ประกอบกับ

กฎ “ฟีฟ่า” (FIFA Disciplinary Code) section 9 ข้อ 65 และ 67 ห้าม

กองเชียร์ทั้ง 2 สโมสรเข้าชมการแข่งขันในทุกนัดที่เหลืออยู่ที่สมาคม

กีฬาฟุตบอลจัดการแข่งขันของฤดูกาล

นอกจากนี้การพิจารณาลงโทษทีมเหย้า จะลงโทษตามระเบียบ

ว่าด้วยการลงโทษ ข้อ 5.3.17 ความบกพร่องด้านการรักษาความ

ปลอดภัยในแข่งขัน ข้อ ข. “ไม่สามารถป้องกันหรือระงับเหตุที่เกิด

ขึ้นจากการกระทำาสถานที่จัดการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพลบต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ องค์กร

สมาชิกที่เป็นทีมเหย้า จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท” และลงโทษตาม

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ บทที่ 3 หมวดที่ 1 ข้อ 2 ลักษณะโทษของ

ทีมหรือองค์กรสมาชิก ข้อ ง. และ จ. ประกอบกับกฎ “ฟีฟ่า” (FIFA 

Disciplinary Code) section 9 ข้อ 65 และ 67 ที่เมื่อสนามเหย้าไม่

ได้มาตรฐานในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย มีเหตุการณ์ทำาร้าย

ร่างกายของกองเชียร์ในบริเวณสนามเกิดขึ้นหลายครั้ง อาจสุ่มเสี่ยง

ต่อการเกิดเหตุการณ์ทำาร้ายร่างกายของกองเชียร์ขึ้นได้อีก จึงเห็นควร

ห้ามสโมสรใช้สนามเหย้าในทุกรายการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจัดขึ้น 

เป็นจำานวน 5 นัด เพื่อให้สโมสรดำาเนินการปรับปรุงระบบการรักษา

ความปลอดภัยในการใช้สนามให้ได้มาตรฐานตามที่กำาหนดต่อไป.

‘ทูเคิล’เล็งถ้วยสโมสรโลกที่ยูเออี
จีน • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผยว่า ในการ

ประชุมสมัชชาใหญ่ไอโอซี ครั้งที่ 139 สเกตบอร์ด เซิร์ฟ และปีน

หน้าผา ถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกแอลเอ 2028 แล้ว ส่วนมวยสากล, 

ยกน้ำาหนัก และปัญจกีฬาสมัยใหม่ ยังรอการพิจารณาอีกครั้งในปีหน้า

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิม 

ปิกสากล หรือไอโอซีเมมเบอร์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

มีการประชุมสมัชชาใหญ่ไอโอซี ครั้งที่ 139 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศ

จีน โดยมี โธมัส บาค ประธานไอโอซี เป็นประธานการประชุม ก่อน

ที่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 

4-20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

สำาหรับวาระสำาคัญในการประชุมครั้งนี้ สเกตบอร์ด, เซิร์ฟ และ

ปีนหน้าผา ได้ถูกบรรจุอยู่ใน 28 ชนิดกีฬา ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก

ฤดูร้อน แอลเอ 2028 ที่นครแอลเอ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเน้นไป

ที่การมีส่วนร่วมของนักกีฬารุ่นใหม่

ส่วนกีฬามวยสากล, ยกน้ำาหนัก และ

ปัญจกีฬาสมัยใหม่ ในเบื้องต้นยังไม่ได้รับการ

บรรจุแข่งขันในมหกรรมกีฬา โอลิมปิกฤดูร้อน 

แอลเอ 2028 ซึ่งในช่วงเวลานี้ทั้ง 3 ชนิดกีฬา

ยังมีเวลาในการแสดงให้เห็นว่าเหมาะสมที่จะ

กลับมาได้รับการบรรจุเข้าไปในการแข่งขัน 

โดยการพิจารณาเรื่องนี้ในขั้นตอนสุดท้ายจะมี

ขึ้นอีกครั้งในปีหน้า

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามวยสากลถูกมองว่ามี

ปัญหาในเรื่องความโปร่งใสในการตัดสิน ขณะ

ที่ยกน้ำาหนักมีปัญหาการใช้สารต้องห้าม ส่วน

ปัญจกีฬาสมัยใหม่ยังมีความไม่แน่นอน เรื่อง

การจะตัดขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางออกจากการ

แข่งขันหรือไม่

สำาหรับ 28 ชนิดกีฬาในมหกรรมกีฬา

โอลิมปิกฤดูร้อน แอลเอ 2028 ประกอบด้วย 

กรีฑา, เรือพาย, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, 

แคนู-คยัค, จักรยาน, ขี่ม้า, ฟันดาบ, ฟุตบอล, 

กอล์ฟ, ยิมนาสติก, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, 

มวยปล้ำา, ว่ายน้ำา, รักบี้, เทควันโด, เทนนิส, 

เทเบิลเทนนิส, ยิงปืน, ยิงธนู, ไตรกีฬา, เรือใบ, 

วอลเลย์บอล, สเกตบอร์ด เซิร์ฟ และปีนหน้าผา.

‘มวย-ยกน้ำาหนัก’ต้องลุ้นมีในอลป.2028หรือไม่

ประชุมใหญ่ไอโอซี • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 

(ไอโอซีเมมเบอร์) ถ่ายภาพร่วมกับ โธมัส บาค ประธานไอโอซี หยู ไจชิง ไอโอซีเมมเบอร์

จีน และไอโอซีเมมเบอร์ชาติต่างๆ ในการประชุมสมัชชาใหญ่ไอโอซี ครั้งที่ 139 ที่กรุงปักกิ่ง 

ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 จะ

แข่งขันวันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2565

การวินัยมารยาทฯ ยืนยันที่จะใช้หลักการในมาตรฐานเดียวกันกับกรณีที่

กองเชียร์สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด กับสโมสรการท่าเรือ เอฟซี ที่เคยเกิด

ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

กล่าวคือ หากพบว่ามีผู้ใดกระทำาความผิด จะถูกลงโทษตามระเบียบ

พลตำ�รวจโทอำ�นวย นิ่มมะโน ประธ�นคณะกรรมก�รวินัยม�รย�ท 

สม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ 

“ตี๋” สินทวีชัย หทัยรัตนกุล ผู้รักษ�ประตูโปลิศ เทโรฯ

แฮมิลตัน โซอ�เรส 

ด�วยิงช�วบร�ซิล

ของทีมหนองบัวฯ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา 

เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ

SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 

การแข่งขันที่เฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจที่มุ่งเน้น

ความยั่งยืน จัดโดย SCG Chemicals และ Sasin School 

of Management กลับมาอีกครั้ง พร้อมเปิดรับนิสิต นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี โท เอก ทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ ที่มีไอเดียทางด้านนวัตกรรมและสุดยอดแผน

ธุรกิจเพื่อตอบโจทย์สังคมและความยั่งยืน ในปีนี้การแข่งขัน 

SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin จะครบรอบ  

20 ปี ซึ่งการแข่งขันเวทีนี้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี 2002 ถือ

เป็นการบุกเบิกในการจัดการแข่งขันสตาร์ทอัปภาคภาษา

อังกฤษสำาหรับนักศึกษา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดย

ปีนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมสร้างอนาคตผู้ประกอบการ

อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Redefining the Future of 

Sustainable Ventures”

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand 

Competition ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 20 กุมภา 

พันธ์ 2565 โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26– 

27 มีนาคม 2565 ที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ชิงรางวัลรวม

มูลค่ากว่า 150,000 บาท

สำาหรับทีมที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศจะได้เข้า

ร่วมการแข่งขันระดับโลก (Global Competition) ซึ่งจะจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 8–10 กรกฎาคม 2565 ร่วมชิงถ้วยรางวัล

พร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท รวมทั้งโอกาส

ในการ networking กับทีมต่างๆ จากทั่วโลกที่เข้ารอบมา

ร่วมเป็นหนึ่งในทีมนิสิต นักศึกษาไทยที่ก้าวไกลสู่เวทีระดับ

โลก ด้วยไอเดียและนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ สมัครได้แล้ว

วันนี้ที่ https://submit.link/xw  สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://

bbc.sasin.edu/2022/

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ  

ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://

scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / 

Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

etaverse Era” เป็นยุคที่ผู้คนทั้งโลก 

กำาลังเดินเข้าไป แม้จะมีความรู้

ความเข้าใจในบางกลุ่ม หรือยังไม่

เข้าใจในบางกลุ่ม แต่ด้วยกระแสที่มาแรง จะเป็นตัว

ผลักให้ทุกคนไหลลื่นเข้าไปในระบบ เช่นเดียวกับระบบ

อีคอมเมิร์ซ ที่เมื่อครั้งเกิดขึ้นใหม่ๆ หลายคนอาจปฏิเสธ 

ที่จะซื้อของแบบไม่เห็นของก่อน แต่ในที่สุดการซื้อของ

ออนไลน์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตยุคใหม่ในปัจจุบัน 

ส่วนตัวธุรกิจเองก็เติบโตมีมูลค่ามหาศาล

ทำาให้เมื่อเร็วๆ นี้ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn  

Business School) ได้จัดงานเสวนาธุรกิจ “Chula  

Masterverse 2022: Meeting Business Masters in the 

Metaverse Era” ระดมมาสเตอร์ กูรู จากหลากหลาย

เสวนา‘Metaverse’โลกใบที่สองของธุรกิจ
สาขาทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ แบ่ง

ปันมุมมอง และเสนอแนะแนวทางการดำาเนินธุรกิจ เพื่อ

ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นถึงโลกใบใหม่ในการทำาธุรกิจ 

หรือที่เรียกว่า Metaverse ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่

นำาเสนอความรู้ แต่ต้องการนำาเสนอ Innovative Wisdom

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn 

Business School) กล่าวในงานเสวนาว่า เมื่อคนกำาลัง

เข้าสู่ยุค Metaverse หรือที่เรียกว่า จักรวาลนฤมิต ที่

พัฒนาจากเทคโนโลยี VR/AR ทำาให้ส่งผลกระทบต่อ

รูปแบบการดำาเนินธุรกิจและการตลาดมากมาย สิ่งที่

น่าสนใจคือ การทำาความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ และ

ต้องตั้งคำาถามว่า ทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น จึงจะจัดการกับ

โลกอนาคตได้ ในฐานะเสาหลักการศึกษา จึงได้ระดม

พลเหล่ามาสเตอร์มาร่วมกันคิด ร่วมแชร์และผันจาก 

Metaverse ให้กลายเป็น Masterverse จักรวาลแห่งนัก

คิด จะเห็นได้ชัดเจนว่า บิ๊กดาต้าที่ทำาให้ทราบพฤติกรรม

ผู้บริโภคจากข้อมูลมหาศาลบนโลกจริง จะไม่สามารถ

ใช้ได้กับโลกเสมือน เพราะไม่ได้เป็นโลกของ Actual 

Self หรือลักษณะตัวตนตามที่เป็นจริง แต่เป็น Ideal 

Self หรือตัวตนในอุดมคติ ดังนั้น โลกเสมือนจะต้อง

ไม่ใช้ข้อมูล รูปแบบการทำาวิจัยแบบเดิมที่เข้าใจมนุษย์

แบบเห็นตัวตนจริงๆ แต่นักธุรกิจจึงต้องคิดกลยุทธ์การ

ตลาดแบบใหม่ที่เข้าใจผู้บริโภคในระดับที่ลุ่มลึกกว่าเดิม 

ชัดเจนมากขึ้น และมีความเข้าใจผู้บริโภคเชิงจิตวิทยา

รศ.ดร.วิเลิศพูดถึงทิศทางหลักสูตรการเรียนรู้ของ

คณะบัญชี จุฬาฯ ว่า จะไม่ใช่เป็นเพียงองค์ความรู้ แต่

ต้องมองให้ถึงรากเหง้าถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะความรู้

ล้าสมัยได้ แต่สิ่งที่คงทนคือ ความฉลาดที่จะทำาให้คน

มองทุกอย่างให้ทะลุและมองให้ออกว่านวัตกรรมจะไป

ในทิศทางไหน นวัตกรรมทั้งหลายไม่ได้ถูกพัฒนาจาก

เทคโนโลยี แต่ถูกพัฒนาจาก Human Instinct เพราะ

ฉะนั้น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเกิด

จากความเข้าใจมนุษย์ และ Metaverse คือ นวัตกรรม

ที่บวกกับความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุด

“ฉะนั้น บทบาทหน้าที่ของคณะบัญชี จุฬาฯ จึง

ไม่ใช่นำาพาความรู้สมัยใหม่ แต่เป็นการนำาพาแนวคิด

ความฉลาดสมัยใหม่ เพื่อ Unknown unknowns สิ่งที่

คนยังไม่รู้ว่าไม่รู้ ให้กลายเป็น Known known รู้จริงรู้ลึก 

และในยุคของการทำาธุรกิจออนไลน์นี้ ผู้ประกอบการไม่

เพียงแค่การทำาธุรกิจให้ยั่งยืนเท่านั้น แต่ต้องทำา Digital 

Sustainability เช่นกัน ซึ่งเป้าหมาย SDGs ที่เหมาะกับ

ธุรกิจยุค Metaverse ได้แก่ ข้อ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ 

(Quality Education) ซึ่งนำาไปสู่เป้าหมายข้อ 10 ลดความ

เหลื่อมล้ำา (Reduced Inequalities) และข้อ 5 ความเท่า

เทียมกันทางเพศ (Gender Equality)” รศ.ดร.วิเลิศกล่าว

ในงานเสวนาครั้งนี้ มีการนำาเสนอแนวคิดที่น่า

สนใจมากมาย อาทิ ดร.อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์

บานา เลขาธิการบริหาร คณะกรรมการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (UN ESCAP) Integrating 

the SDGs in Business Management “Preparing 

Business for the Future กล่าวถึงความสำาคัญของเป้า

หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs ต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ ซึ่ง UN ESCAP กระตุ้นให้ผู้นำาองค์กรบรรจุเรื่อง 

Metaverse นี้เข้าไปในกลยุทธ์การบริหารและกรอบ

การดำาเนินงาน ในขณะที่ผู้นำาธุรกิจรุ่นใหม่ต้องการ

สร้างสรรค์ธุรกิจที่ไม่เพียงมุ่งแสวงหากำาไร แต่ต้องการ

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

ในการเสวนาหัวข้อ “Marketing Downside-up 

through Solid Foundation” เป็นมุมมองหลังจากธุรกิจ

ต้องเผชิญกับภาวะขาลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.

เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และ ผศ.ดร.

กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำาภาควิชาการตลาด 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นำาเสนอกุญแจ 

4 ดอก ไขประตูไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คือ  

Mutation (การกลายพันธุ์ของลูกค้า), Fusion (การข้าม

สายพันธุ์ธุรกิจ), VA-Dentification (การหาคุณค่าใหม่ๆ) 

และ Inspiration (การสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้า)

ขณะที่ Prof. Dr. Matthew C. Stephenson จาก

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นำาเสนอข้อมูลในประเด็นการ

คอร์รัปชันและการต่อต้านคอร์รัปชันในมุมมองด้าน

ธุรกิจและการตลาด ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาเชิงลึกต่อ

การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีกูรูมาสเตอร์มาฉายภาพให้เห็นถึง

แนวโน้มนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

AI และ Blockchain โดย รศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์ 

จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาฯ ชี้ว่า ควอนตัมคอมพิวติ้ง จะเป็นเมกะเทรนด์ที่

จะเข้ามามีบทบาทสำาคัญในอนาคต

ส่วน จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา แห่งบิทคับ กล่าวว่า 

โลกกำาลังเข้าสู่ยุคที่ 3 ในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือเรียก

ว่า Web 3.0 ซึ่งจะมีการพัฒนาบนหลายๆ เทคโนโลยี

แห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็น AI, Blockchain, Big Data, 

Metaverse, NFT, Cryptocurrency และ IoT

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนวคิดและโมเดล

เรื่อง “อนาคตที่ยั่งยืนด้วยการเงินแบบกรีน” ที่มุ่ง

เน้นให้สถาบันการเงินมีบทบาทในการผลักดันการ

ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกำาลังจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลัก

ดันให้สถาบันการเงินมีการจำาแนกกลุ่มธุรกิจสีเขียว 

และสีน้ำาตาลให้ชัดเจน รวมไปถึงวิธีการรายงานบัญชี

ทางการเงิน ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พยายามผลักดัน

ให้บริษัทจดทะเบียนมีการทำา One Report ให้มากขึ้น 

จากปัจจุบันที่ดำาเนินการไปแล้วกว่า 60 บริษัท

ส่วนการบริหารจัดการองค์กรแห่งอนาคต ภาค

พาณิชย์แห่งคณะบัญชี จุฬาฯ แนะต้องให้ความสนใจ

และจริงจังกับ ESG, ต้องทำากลยุทธ์จาก purpose, 

การต่อสู้กับ disruption, การควบรวม หรือแยกกิจการ 

สุดท้ายการ hybrid ทุกวันนี้อยู่บนโลกสองใบ ออฟไลน์

และออนไลน์ จะทำาอย่างไรให้สมดุล ก่อนที่จะก้าวสู่ยุค 

Metaverse เต็มรูปแบบ

“Metaverse เป็นนวัตกรรม touchnology ที่

พัฒนาจากการเข้าใจ Human Instinct อย่างลึกซึ้ง 

ปี 2022 ทุกคนมีโลก 2 ใบ Actual Self และ Ideal 

Self ธุรกิจต้องพร้อมบนออนไลน์ 100% และไม่ใช่การ

ขายคุณสมบัติสินค้า แต่เป็นการขายความรู้สึกอารมณ์ 

และสังคม สุดท้ายคือการทำาธุรกิจที่ยังคงต้องมีโลก 2 

ใบเช่นกัน คือขายของทั้ง Offline และ Online ด้วย 

บริษัทต้องเข้าใจ Human Insight ตัวตนของผู้เกี่ยวข้อง

อย่างแท้จริงในยุค Metaverse จึงจะก้าวล้ำาในโลก

อนาคต ไม่ใช่แค่ก้าวทันโลก” รศ ดร.วิเลิศกล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลฉบับเต็มของ Chula Mas-

terverse สามารถชมคลิปวิดี โอได้ที่ https://www.

facebook.com/CBSChula/

“M

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

กรุงเทพฯ • ทปอ.แถลงกรณีถูกแฮ็กข้อมูล 

เป็นข้อมูล TCAS64 ยัน TCAS65 ยังมี

ความปลอดภัยในการใช้งาน และมีการเฝ้า

ระวังสิ่งผิดปกติ  “บัณฑิต” เผยไม่แน่ใจ

ถูกแฮ็กหรือข้อมูลรั่วไหลภายในเอง เพราะ

ระบบปิดนานแล้ว แต่เตรียมถอดบทเรียน

ทุกมหา’ลัย ต้องเฝ้าระวัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กได้

เผยแพร่ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทยเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระบุข้อความ

ว่า ด้วยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏ

ข้อมูลข่าวสารการประกาศจำาหน่ายข้อมูล

ในอินเทอร์เน็ตจำานวน 23,000 รายการ ถูก

กล่าวอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของระบบ

การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษา (TCAS) จากเว็บไซต์ mytcas.

com ทั้งนี้ ได้มีการแสดงข้อมูลตัวอย่าง เช่น 

ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน 

ผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกของสาขา

วิชาที่สมัคร เป็นต้น ขณะนี้ทาง ทปอ.ได้

ตรวจสอบทั้งหมดในไฟล์ตัวอย่างแล้ว พบ

ว่าเป็นข้อมูลของระบบ TCAS64 ในรอบ

ที่ 3 ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของ

ผู้สมัคร และเป็นข้อมูลในรูปแบบ CSV 

ที่เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายของแต่ละ

สถาบันอุดมศึกษาดึงออกจากระบบเพื่อ

ประมวลผลคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชาที่

เปิดรับในสถาบัน โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้า

ถึงได้เฉพาะข้อมูลผู้สมัครในรอบ 3 ของ

สถาบันนั้นๆ ซึ่งข้อมูลในรอบ 3 ของระบบ 

TCAS64 มีทั้งหมด 826,250 รายการ แต่ที่

ผู้ขายข้อมูลกล่าวอ้างนั้น มี 23,000 รายการ 

โดยคาดว่าเป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นในช่วงเดือน

พฤษภาคม 2564 ที่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

อุดมศึกษาดึงข้อมูลคะแนนไปจัดเรียงลำาดับ

ผู้สมัคร (Ranking) ตามเกณฑ์คัดเลือกของ

แต่ละสาขาวิชา ซึ่งข้อมูลที่นำาเสนอขายไม่มี

ผลการจัดเรียงลำาดับ Ranking ของผู้สมัคร

ปัจจุบัน ทปอ.ได้ปิดระบบ TCAS64 ไป

แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 และสำาหรับ

ระบบ TCAS65 มีการเปลี่ยนระบบเป็นรูป

แบบใหม่ และเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในปีนี้ 

มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวใน

รูปแบบ Private ที่ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรงได้ 

การที่จะเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้นั้น ผู้ใช้งานระบบ

ต้องได้รับการอนุญาตจากระบบ (presigned 

URL) ที่มีอายุในเวลาที่กำาหนดเท่านั้น ซึ่งผู้

ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชั่วคราว 

พร้อมระบบบันทึกการใช้งานอย่างละเอียด

อย่างไรก็ตาม ทปอ.ขออภัยอย่างสูง

สำาหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วน

บุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง ตลอดจนตระหนัก

ถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ

คอมพิวเตอร์ จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึง

ได้มีการตรวจสอบระบบและกระบวนการ

ทำางานอย่างละเอียด ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากสำานักงานคณะกรรมการการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 

และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการแจ้งความร้อง

ทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ และแจ้งเหตุไปยัง

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลเพื่อรับทราบสถานการณ์ต่อไป

ทปอ.ขอยืนยันว่า ระบบ TCAS65 

มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีการ

เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ ร่วมกับกองบัญชาการ

ตำารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (บช.สอท.) และสำานักงานคณะ

กรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) อย่างใกล้ชิด 

เพื่อให้คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือในระบบและ

กระบวนการคัดเลือกต่อไป

ด้านนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน 

ทปอ. กล่าวว่า การประกาศจำาหน่ายข้อมูล

ในอินเทอร์เน็ตจำานวน 23,000 รายการ 

และกล่าวอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ

ระบบ TCAS จากเว็บไซต์ mytcas.com ตน

ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้

ตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ชี้แจงเอง และเท่าที่ทราบ

ในเบื้องต้น ข้อมูลมาจากระบบที่มีการปิดใช้

ทปอ.ยันข้อมูลTCAS65ยังปลอดภัย
ส่วนที่โดนแฮ็กเป็นของTCAS64ปิดระบบไปนานแล้ว‘บัณฑิต’ลั่นเป็นบทเรียนต้องระวัง

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ลงดาบผู้ที่จ้างมือปืน

รับจ้างสอบครูผู้ช่วยสังกัด สอศ. 2 ราย ตัด

สิทธิ์การสอบครูตลอดชีวิต ไม่สามารถมา 

สอบเป็นข้าราชการได้อีก ลั่นหากมีทุจริต

การสอบเกิดขึ้น จะต้องโดนตัดสิทธิ์ลงโทษ

รุนแรง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียล 

มีเดียถึงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำาแหน่งครู

ผู้ช่วย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) มีความไม่ชอบมาพากล

เกิดขึ้น ว่า ตนได้รับทราบเรื่องร้องเรียนดัง

กล่าวต่างๆ แล้ว ว่าการจัดสอบดังกล่าวที่

สนามสอบจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าสอบจำานวน 

8 ราย มีการนำาโทรศัพท์มือถือเข้าไปใน

ห้องสอบ ซึ่งเท่าที่รับรายงานการตรวจ

สอบพบว่ายังไม่ทันได้มีการสอบเกิดขึ้น แต่

เจ้าหน้าที่คุมสอบเจอโทรศัพท์มือถือก่อนจึง

เข้ายึดอุปกรณ์ทันที จึงยังไม่มีการทุจริตการ

สอบเกิดขึ้น ส่วนอีกกรณีตรวจสอบพบว่ามี

อดีตครูจังหวัดบุรีรัมย์ที่ลาออกไปแล้ว ทำา

หน้าที่ในลักษณะมือปืนรับจ้างสอบที่ศูนย์

สอบสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(มธ.) ซึ่งศูนย์สอบ มธ.ได้แจ้งความดำาเนิน

คดีแก่ครูผู้รับจ้างสอบคนดังกล่าวแล้ว ส่วน

ผู้ที่จ้างสอบได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้เข้าสอบ

จำานวน 2 รายที่ ไปจ้างมือปืนรับจ้างสอบ 

โดย สอศ.ได้ตัดสิทธิ์การสอบครูผู้ช่วยตลอด

ชีวิตทันที และจะไม่สามารถมาสอบเป็น

ข้าราชการได้อีกต่อไป

“ทั้งนี้ ดิฉันได้เน้นย้ำาไปยัง สอศ.แล้ว

ว่า อย่าให้มีช่องทางหละหลวมในลักษณะ

นี้เกิดขึ้นอีก เพราะการสอบครูเราจะต้อง

ได้ครูมีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง 

และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อมาสั่ง

สอนเด็ก ซึ่งที่ผ่านมาดิฉันได้กำาชับตลอด

ว่าการจัดสอบต่างๆ จะต้องโปร่งใส และ

กระบวนการออกข้อสอบจะต้องทำาให้เกิด

ความรอบคอบ แต่ก็ยังมีช่องทางให้ทุจริต

เกิดขึ้นอีก ดังนั้น ดิฉันขอประกาศไว้ตรง

นี้เลยว่า หากการจัดสอบครู ไม่ว่าจะเป็น

ครูในสังกัดใดก็ตาม หากมีเรื่องทุจริตการ

สอบเกิดขึ้น จะถูกลงโทษด้วยมาตรการที่

รุนแรงและขอตัดสิทธิ์ในเส้นทางราชการ

อย่างแน่นอน” รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • บอร์ด กพฐ.มอบ สพฐ. 

จัดทำาแผนการเปิดโอกาสโรงเรียนในเขต

พื้นที่นวัตกรรม ที่มีความพร้อมสามารถ

ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพราะ

มีกฎหมายรองรับไว้แล้ว

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุม กพฐ.ว่า 

ที่ประชุมมีการหารือถึงการใช้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งที่ประชุม

มีความเห็นว่า หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ถูกนำา

มาใช้อย่างยาวนานแล้ว และควรมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เกิดขึ้น โดยขณะ

นี้ ได้มีการยกร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เพื่อใช้แทนหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการนำาร่องการ

ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะไปแล้วใน

โรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรม จำานวน  

467 แห่ง และในจำานวนนี้มี โรงเรียน

สมัครใจเข้าร่วมทดลองใช้หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ จำานวน 224 แห่ง ซึ่งในกลุ่ม

โรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรมสามารถนำาไปใช้

ทดลองนำาร่องได้เลยทันที เพราะโรงเรียน

ในเขตพื้นที่นวัตกรรมมีกฎหมายรองรับที่

จะนำาหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ได้ทันที

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) ไปจัดทำาแผนการเปิดโอกาสให้

โรงเรียนที่มีความพร้อมแต่อยู่นอกเขต

พื้นที่นวัตกรรมสามารถนำาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะมาใช้ได้ และทำาแผนมา

เสนอที่ประชุม กพฐ.ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ 

ที่ประชุมยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากจะ

นำาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ให้ทัน

ในปีการศึกษา 2565 คงไม่ทัน เพราะ

อาจติดขัดข้อกฎหมายต่างๆ ที่จะนำามา

ใช้ไม่ทัน อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครูผู้

สอนสามารถประยุกต์สอนตามหลักสูตร

ฐานสมรรถนะได้อยู่แล้ว

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึง

การพัฒนาครูโดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Captial 

Execellence Center) หรือ HCEC ซึ่งได้

มีการจัดอบรมครูไปแล้วกว่า 1 แสนคน 

โดยเมื่อครูเหล่านี้ ได้รับการฝึกอบรมไป

แล้ว อยากให้มีโอกาสฝึกทักษะ เพื่อนำาไปสู่

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning ในชั้นเรียน โดยที่ประชุมมอบให้ 

สพฐ.ไปปรับปรุงขยายผลให้ครูที่เข้ารับการ

อบรมไปใช้สอนในชั้นเรียน เพื่อไปสู่เป้า

หมายที่วางไว้ต่อไป” ประธาน กพฐ.กล่าว.

กพฐ.เปิดทางรร.เขตนวัตกรรม

ทดลองใช้หลักสูตรสมรรถนะ

งานไปเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงทำาให้เกิด

ข้อสงสัยว่าเป็นการแฮ็กข้อมูล หรือระบบ

ข้อมูลรั่วจากภายใน อย่างไรก็ตาม ทปอ.ไม่

ได้นิ่งนอนใจ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเหตุภัย

คุกคามทางระบบไซเบอร์ที่ทุกมหาวิทยาลัย

มีความจำาเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้น

กับระบบฐานข้อมูลของตนเองอย่างเข้มข้น 

และ ทปอ.จะมีการถอดบทเรียนในเรื่องดัง

กล่าว เพื่อเตรียมวิธีการและแนวทางให้การ

รับมือเหตุการณ์ในลักษณะนี้ต่อไป.

‘ตรีนุช’ลงดาบ2มือปืนรับจ้างสอบครูผู้ช่วย



ำ�ลังเป็นที่พูดถึงเป็นอย�่งม�ก 

สำ�หรับเหตุก�รณ์ที่นักแสดงหนุ่ม 

บีม-ศรัณยู ประช�กริช เจ้�ของวลี

เด็ด พลังใบ ได้ไลฟ์สดโชว์ก�รกินใบกระท่อม

แล้วขับเรือและขับรถอย่�งน่�หว�ดเสียว 

ทั้งใช้เข่�บังคับพวงม�ลัยรถ ขับรถมือเดียว 

และตะโกนเสียงดังโวยว�ย ลงในเพจเฟซบุ๊ก 

BeamSaranyoo ซึ่งภ�ยหลังเจ้�ตัวได้ไลฟ์

ขอโทษถึงก�รกระทำ�ดังกล�่ว

ล่�สุด ท�งด้�นของช�ช่� ท�ม�

ดะ ภรรย�ส�วของบีม ศรัณยู ก็ได้ออกม�

โพสต์ข้อคว�มร่�ยย�วถึงส�มี โดยมีเนื้อห�

ใจคว�มว่�

“ช่�ในฐ�นะภรรย� อะไรที่บีมทำ�ผิด 

ช่�ก็ต้องดุ ต้องเตือน เพร�ะช่�อย�กให้บีม

เป็นคนดี อย�กให้คนรักบีม ตั้งแต่คบกันม�

ไม่เคยมีครั้งไหนที่บีมทำ�ผิดแล้วช�่จะปล่อยผ่�นหรือให้ท้�ย 

ปลุกบีมตอนตี 2 ขึ้นม�คุยก็เคยม�แล้ว แต่บีมก็เข�้ใจ ยอมรับ

ในคว�มผิด และอย�กจะพัฒน�ตัวเอง ..ดีกว�่คนอีกม�กม�ย

ที่ไม่ยอมรับ ห�ข้ออ้�งไปเรื่อย และไม่คิดอย�กจะพัฒน�ตัว

เองเลย ช่�พูดเสมอ คว�มรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งสำ�คัญที่ 

“ทุกคน” ควรมีค่ะ

และเมื่อบีมเข�้ใจแล้วว�่ บีมผิดพล�ดอะไร หน้�ที่อีก

อย่�งของช่�คือ ก�รเป็นกำ�ลังใจให้บีม และช่�จะคอยอยู่ข�้งๆ 

เวล�ที่บีมท้อนะคะ

ส่วนเรื่องไหนที่ไม่เป็นคว�มจริง ช่�ก็พร้อมจะปกป้อง 

เคี้ยวใบกระท่อมไม่ทำ�ให้คนดีด และช่�รู้ดี คนอย่�งบีมไม่ต้อง

เล่นย�อะไรที่ทำ�ให้ดีด มันไม่คุ้มกับร่�งก�ยที่ดูแลม�เป็นปีๆ 

บีมพลังเยอะม�กอยู่แล้ว บีมแข็งแรง และดูแลสุขภ�พม�ก 

เดี๋ยวบีมก็อย�กลีน เดี๋ยวก็อย�กเพิ่มน้ำ�หนัก แล้วแต่ว�่ช่วงนั้น

อินกับกีฬ�อะไร บีมไม่กลัวแดด ไม่กลัวดำ� พอทั้งลีน ทั้งดำ� ทั้ง

พลังเยอะ + บ�งท่�ท�งของบีม เลยทำ�ให้คนเข้�ใจผิดได้

บีมก็รู้ว�่ ท่�ท�งของบีมบ�งอันช่�ก็ไม่ได้เห็นด้วย อัน

ไหนช่�เห็นว่�ไม่โอเค ช่�ก็จะบอก อันไหนบีมเห็นด้วยบีมก็ปรับ 

อันไหนบีมไม่อย�กปรับ มันเป็นสิทธิของบีมนะคะ #สิทธิในก�ร

เป็นตัวตนของตัวเอง #ถ้�มันไม่เสี่ยงทำ�ให้ใครเดือดร้อน ช่�

เค�รพสิทธิของบีมค่ะ และนั่นคือ “content” ของบีม คือตัวบีม 

ireboy DML” ศิลปินช�ว

ไนจีเรียเจ�้ของร�งวัลชนะ

เลิศ ที่โคจรม�ร่วมง�นกับ 

“Ed Sheeran” ซูเปอร์สต�ร์ระดับโลก

เจ้�ของร�งวัล GRAMMY 4 ร�งวัล!! 

เพื่อรีมิกซ์เพลงฮิต “Peru” ปล่อยผ่�น 

YBNL Nation/EMPIRE โดยเปิดตัวไป

เมื่อวันที่ 24 ธันว�คมที่ผ่�นม� ทั้งนี้

ซิงเกิลและเอ็มวีปล่อยม�เพียงไม่กี่

สัปด�ห์ ก่อนที่ “Fireboy DML” จะเริ่ม

ทัวร์ Apollo U.S. tour ครั้งแรกของเข�

ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภ�พันธ์นี้

เพลง “Peru” ม�พร้อมก�รเค�ะ

จังหวะ และมีจังหวะดนตรีป�นกล�ง 

พร้อมเสียงร้องสะท้อนจ�ก “Fireboy 

DML” ที่ร้องท่อนติดหูว่� “Peru, para” ซึ่งเข�ได้บอกเล�่เรื่องร�วของเพลงนี้ว่� 

“เป็นเรื่องร�วของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำ�ให้เข�หลงใหลแล้วยังคงดึงดูดคว�มสนใจของ

เข�ไปทั่วโลก” ในขณะที่เข�เดินท�งจ�ก Jozi, Miami ไปยัง San Francisco คว�ม

พิเศษของเอ็มวีนี้ ถูกกำ�กับโดย Gabriella Kingsley

“Fireboy DML” และ “Ed Sheeran” พบกันที่ง�นป�ร์ตี้ในโกดังสุดพิเศษ

ในกรุงลอนดอน ขณะที่ “Ed Sheeran” ร้องเพลงในท่อน “pour up the bottle 

I wanna level up. When I’m with you I never get enough. Slow whine, I’m 

not in a rush” ออกเป็นแนว dancehall นิดๆ ในเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของ

เข� ทั้งคู่ดึงพลังบวกของกันและกันออกม�ทั้ง MV และกล�ยเป็นคู่หูที่ไม่น่�จะเป็น

ไปได้ในเพลง “Peru”

ด้�น “Fireboy DML” เล่�อย่�งตื่นเต้นว่� “มันเหมือนฝันม�กๆ ที่รู้ว่� Ed 
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11บันเทิง

ภาพยนตร์..มรดกชาติ

ปีแห่งคว�มหลัง ท้ังรักท้ังชัง ท้ังหว�นและขมขื่น..

จ�ก “ภรรย�-ส�มี” นอนเตียงเดียวกัน วันน้ี “มัดหม่ี พิมด�ว” กับ 

“สัว ศุภชัย” มีใจให้แก่กันแค่ “พ่ีน้อง” ท่ีท้องไม่ได้ติดกันไปเสียแล้ว!

เหตุจ�กอะไร ต�มดูจ�กข่�วบันเทิงเอ�ก็แล้วกัน แต่ฝ่�ยหญิงกำ�ชับ.. 

“ใช้คำ�ว่�เตียงหักไม่ได้นะคะ เพร�ะว่�มัดหม่ีกับพ่ีสัวไม่ได้จดทะเบียนกัน”..

เอ�ล่ะ จะหัก-ไม่หัก สรุปว่� “ด�ร�-นักร้องส�ว” ได้เป็นม่�ยไปอีก

คนแล้ว ส่วนจะอยู่เป็นโสดได้สักก่ีวัน-ก่ีเดือน ใครท่ีชอบยุ่งเรื่องใต้เตียงด�ร� 

กะพริบต�ติดต�มดูกันต่อไป!

สำ�หรับผม ห้วงน้ีขอเวล�ค้นห�-นึกชื่อ “หนังไทยในดวงใจ” ก่อน เผื่อ

จะได้ร�งวง-ร�งวัลกับเข�บ้�ง คืออย่�งน้ี..

“หอภ�พยนตร์” (องค์ก�รมห�ชน) ได้เชิญชวนให้คนรักหนังไทยร่วม

เสนอชื่อหนังไทยในดวงใจ 

เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนในก�รพิจ�รณ�คัดเลือก ข้ึนทะเบียนเป็น “มรดก

ภ�พยนตร์ของช�ติ” คร้ังท่ี 12 ประจำ�ปี 2565 

หมดเขตเสนอวันท่ี 30 เมษ�. และจะประก�ศร�ยชื่อภ�พยนตร์ใน

วันอนุรักษ์ภ�พยนตร์ไทย 4 ตุล�คม 2565 น้ี

โดยผู้ร่วมเสนอร�ยชื่อต�มเงื่อนไขท่ีกำ�หนด ท�งหอภ�พยนตร์จะมี

ของท่ีระลึกให้ ซ่ึง..

เงื่อนไขก�รเสนอร�ยชื่อ

- เสนอร�ยชื่อภ�พยนตร์ไทยท่�นละ 1 เรื่อง พร้อมเหตุผลประกอบ

- ภ�พยนตร์ท่ีเสนอร�ยชื่อต้องไม่ซ้ำ�กับภ�พยนตร์ท่ีได้รับก�รข้ึน

ทะเบียนมรดกภ�พยนตร์ของช�ติไปแล้ว

- ต้องเป็นภ�พยนตร์ท่ีเก่ียวกับคนไทยหรือถ่�ยทำ�โดยคนไทย ไม่

จำ�กัดประเภทภ�พยนตร์

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในก�รพิจ�รณ�คัดเลือก

1.คุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์และคว�มทรงจำ�.. เป็นภ�พยนตร์ท่ีถ่�ย

ทอดเรื่องร�วของสถ�นท่ี ก�ลสมัย บุคคล เหตุก�รณ์ท่ีเก่ียวข้องกับคนไทย

และสังคมไทยในมิติต่�งๆ 

เช่น ม�นุษยวิทย� สังคมวิทย� เศรษฐกิจ ก�รเมือง วัฒนธรรม ท้ัง

ในฐ�นะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน ส�ม�รถทำ�ให้ผู้ชมเข้�ถึงและเข้�ใจมิติ

เหล่�น้ันในเชิงประวัติศ�สตร์หรือคว�มทรงจำ�

2.คุณค่�ท�งศิลปะภ�พยนตร์..เป็นผลง�นภ�พยนตร์ท่ีสร้�งสรรค์ อัน

แสดงถึงศิลปวิทย�ท�งด้�นภ�พยนตร์

3.มีคว�มโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์..เป็นภ�พยนตร์ท่ีมีคว�มโดดเด่น

เป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว เช่น ก�รนำ�เสนอภ�พยนตร์น้ัน ไม่ว่�ก�ร

ถ่�ยทำ� ก�รแสดง ก�รตัดต่อ ฯลฯ 

มีคว�มคิดริเร่ิม ไม่เคยมีแบบอย่�งม�ก่อนในภ�พยนตร์อื่นๆ

4.บูรณภ�พ..คือคว�มสมบูรณ์ครบถ้วนของผลง�นภ�พยนตร์ตรง

ต�มต้นฉบับของผู้สร้�งสรรค์ ภ�พยนตร์ท่ีออกฉ�ยแล้วอ�จถูกตัดทอน ถูก

เสริมเติมแต่งเพ่ิมเติม ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่�งๆ

5.คว�มเส่ียงต่อก�รสูญเสียหรือย�กแก่ก�รห�ทดแทน..เป็น

ภ�พยนตร์ท่ียังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำ�เน�ในรูปแบบอื่นใดอยู่ แต่ตกอยู่ใน

ภ�วะคว�มเส่ียงท่ีจะสูญเสียภ�พยนตร์น้ันไป ด้วยเหตุปัจจัยต่�งๆ

เช่น มีต้นฉบับหรือสำ�เน�อยู่เพียงชุดเดียว หรือภ�พยนตร์น้ันกำ�ลัง

เสื่อมสภ�พ หรือสภ�พก�รจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้ม�ตรฐ�น เป็นต้น

6.อิทธิพลต่อคนและสังคม..ภ�พยนตร์ท่ีส�ม�รถส่งผลกระทบ

โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชนและหรือต่อสังคม ไม่ว่�ท�งด้�น

พฤติกรรม คว�มคิด คว�มเชื่อ อ�รมณ์ ฯลฯ

อ�จก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยม เกิดก�รเปล่ียนแปลง ค่�นิยม 

ขนบธรรมเนียม ไม่ว่�ช่ัวระยะเวล�ส้ันหรือย่ังยืนน�น

ครับ..ของฟรีไม่มีในโลก อย�กได้ร�งวัลก็ต้องใช้สมอง ใช้คว�มคิด 

(หนักหน่อย) ถ้�อย�กร่วมสนุกก็ขอเชิญ แต่เรื่อง “โอ๊กอ๊�ก” อย่�เสนอ

เชียวล่ะ..

น่�..ต้องคิดได้สักเรื่องแหละ!.
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• ผลิตผลง�นภ�พยนตร์คุณภ�พม�อย่�ง

ต่อเนื่อง ล่�สุด บริษัท จีดีเอช ห�้ห้�เก้� จำ�กัด  

เปิดโปรเจ็กต์ใหม่ GDH Casting Call Twin 

Project ประก�ศรับสมัครออดิชั่น คู่แฝดหญิง 

เพื่อแจ้งเกิดเป็นนักแสดงในภ�พยนตร์เรื่องใหม่

ของค่�ยจีดีเอช ดูแลง�นสร้�งโดย โต้ง-บรรจง 

ปิสัญธนะกูล ผู้สนใจ สมัคร

ได้ที่ www.gdh559.com เปิด

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 

กุมภ�พันธ์ 2565  

• เป็นท่ีจับต�มองต้ังแต่

ต้นปีสำ�หรับสองนักแสดงท่ี

หล�ยคนยกให้เป็นแฟช่ันไอคอน

นิกอย่�ง เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคร�ม และ ต้�

เหนิง-กัญญ�วีร์ สองเมือง ล่�สุดประก�ศเปิด

ตัว QOW Entertainment โดยมี วุธ-อนุวัติ วิเชียร                       

ณรัตน์ บ๊ิกบอสโฟร์โนล็อคน่ังเก้�อ้ีหุ้นส่วนบริห�ร

และท่ีปรึกษ� ก�รก้�วเข้�สู่วงก�รธุรกิจในคร้ังน้ี

เรียกว่�เป็นจุดเปล่ียนสำ�คัญของท้ังคู่เลยก็ว่�ได้

• บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ นักแสดงม�ก

ฝีมือ ฝันเป็นจริง ได้รับเลือกเป็นนักแสดงรับเชิญ

กิตติมศักดิ์ในภ�พยนตร์เรื่อง SIX CHARACTERS 

ม�ย�พิศวง ของผู้กำ�กับชั้นครู ม.ล.พันธุ์เทวนพ  

เทวกุล โดยรับบทเป็น นที เลข�ฯ หนุ่มของ ท่�น

สุริย� (ศักดิ์ร�ช ฤกษ์ธำ�รงค์) คหบดีผู้มั่งคั่ง และ

ชะต�กรรมได้ชักนำ�ให้เข�ได้พบกับ อมร เพ็ชร

รัตน์ (ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ) ภรรย�เจ้�น�ยผู้

เลอโฉมจนเข�ไม่ส�ม�รถหักห้�มใจ

ที่จะรักภรรย�เจ้�น�ยได้เลย

• บทแรงจนแฟนๆ ยกให้

เป็นละครรสแซ่บแห่งปี สำ�หรับ 

ร่�นดอกงิ้ว ท�งช่อง 8 ที่กำ�ลังออก

อ�ก�ศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวล� 

20.15 น. โดยเฉพ�ะตัวละครที่ชื่อ 

พิทูร ตัวแทนคว�มร่�นของผู้ช�ยที่ทำ�ให้ผู้หญิง

ต้องเช็ดน้ำ�ต� ได้ตัวพ่ออย�่ง ออย-ธน� สุทธิกมล 

ม�รับบทบ�ทนี้ แถมเจ้�ตัวได้เปิดใจ ไม่คิดว่�จะ

ได้เล่นบทแรงขน�ดนี้ เป็นตัวละครที่สุดของคว�ม

เจ้�ชู้ แต่ก็ไม่หวั่นกลัวแฟนละครจะเกลียด เพร�ะ

มั่นใจว่�แฟนๆ จะแยกแยะได้และไม่ติดเป็นภ�พ

จำ�แน่นอน.

รักชิด

แสดงคว�มยินดี • ศิลปินลูกทุ่งคนดัง ต๊ักแตน ชลด� และข้�วทิพย์ ธิด�ดิน 

ร่วมแสดงคว�มยินดีกับ ต่ี-กริช ทอมมัส อดีตผู้บริห�รแกรมม่ี โกลด์ ท่ีผ่�น

พ้นวัยเกษียนก็เลยหันม�เปิดกิจก�รเล็กๆ รับฝ�กน้องหม� น้องแมว กับ Baan 

TOTO Pets Hotel ต้ังอยู่ในซอยร�มคำ�แหง 118 แยก 50 ตรงไปสุดซอยขว�

มือ โทร. 08-8061-0877 นอกจ�กน้ันยังมีป๋�เต็ด ยุทธน�, ครูสล� คุณวุฒิ, ไผ่ 

พงศธร และต่�ย อรทัย ส่งดอกไม้ม�ร่วมแสดงคว�มยินดีอีกด้วย.

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ชาช่า’ให้กำาลังใจสามี‘บีม ศรัณยู’

เชื่อเค้ียวใบกระท่อมไม่ทำาให้คนดีด

หลังจ�กเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยข่�วต้ัง

ท้องไปเมื่อ 2-3 วันก่อน ล่�สุด ริฮ�นน�โพสต์

ภ�พท้องโย้ของตัวเองลงท�งอินสต�แกรม 

ตอกย้ำ�ข่�วก่อนหน้�น้ีอีกคร้ังว่�เธอคงต้องเตรียม

ตัวแล้วสำ�หรับก�รเป็นคุณแม่

นักร้องส�วผิวสี วัย 33 อวดช่วงกล�งลำ�

ตัวของเธอด้วยภ�พสแนปท่ีถ่�ยจ�กด้�นข้�ง ดู

สภ�พของห้องแล้วก็น่�จะต้องเป็นในห้องน้ำ� 

และเธอโพสต์ภ�พน้ีลงในอินสต�แกรมเมื่อพุธท่ี

ผ่�นม� สนับสนุนภ�พเมื่อ่เร็วๆ น้ี เปิดเผยเรื่อง

ก�รท้องของเธอเมื่อช่วงต้นสัปด�ห์

ริฮ�นน� กับแฟนหนุ่ม ร็อกกี วัย 33 เท่�

กัน เผยข่�วเรื่องก�รต้ังท้อง ด้วยภ�พท่ีท้ังคู่เดิน

ต�มถนนในนิวยอร์ก โดยว่�ท่ีคุณแม่สวมเส้ือคลุม

สีชมพูแบบเปิดหน้�ท้องโชว์ “baby bump” ไป

เมื่อ 2-3 วันก่อน

หลังข่�วแพร่สะพัด คนวงในยังได้ให้ร�ย

ละเอียดเพ่ิมเติม

ด้วยว่� ริฮ�นน�

มีคว�มสุขม�ก

ท่ีสุดในตอนน้ี 

และรู้สึกตื่นเต้น

ม�กท่ีจะได้เป็น

คุณแม่

“ก�รมีลูก

คือส่ิงท่ีเธอไม่เคย

คิดหรือโฟกัสถึง

ม�ก่อน แต่ก�ร

คบกับร็อกก้ีทำ�ให้เธอมีคว�มคิดเรื่องน้ีข้ึนม�”

“เธอรักก�รเปลี่ยนแปลงทุกอย�่งที่เกิด

ขึ้นกับร�่งก�ยเธอระหว่�งก�รตั้งครรภ์ และ

แสดงคว�มยินดีกับหญิงที่กำ�ลังตั้งท้อง 

ระหว่�งรันเวย์ โชว์ สำ�หรับ Fenty”

อันที่จริงข่�วลือเรื่องที่เธอตั้ง

ท้องเริ่มมีให้ได้ยินกันตั้งแต่ปล�ยเดือน 

พฤศจิก�ยน ตอนนั้นริฮ�นน�เผลอ

ว�งมือของเธอบนหน�้ท้องระหว่�ง

พิธีก�รหนึ่ง ซึ่งเธอได้รับก�รยกย่องจ�ก

ท�งส�ธ�รณรัฐบ�ร์เบโดสให้เป็นวีรสตรี

ของช�ติ. 

interthaipost69@gmail.com

‘ริฮานนา’ถลกเสื้อโชว์

ท้องโย้ใกล้เป็นคุณแม่แล้ว

“F

ก

‘Peru’ เพลงปังแรงติดชาร์ตทั่วโลก!!

จาก ‘Fireboy DML’ ศิลปินไนจีเรีย

และซุปตาร์ระดับท็อป ‘Ed Sheeran’

ถ้�ช่�ห้�มบีมทุกอิริย�บถ content ที่ออกม�ก็จะไม่ใช่ตัวบีม 

ช่�ไม่ได้ดูไลฟ์ของบีมทุกอัน กลัวดูแล้วจะระวังให้ไปหมด 

กล�ยเป็นบีม live บนคว�มเครียด

ค่อยๆ นะคะ เดี๋ยวบีมก็จะห�ตรงกล�งเจอ ว่�เท่�

ไหนคือพอดีของบีม ไม่น้อยไป ไม่ล้นไป ทำ�แล้วแฟนคลับ

ชอบ ไม่ผิดกฎจร�จร ไม่ผิดกฎหม�ย ใครชอบก็ดู ไม่ชอบก็

ไม่ต้องดู ไม่ว�่กัน

ถ้�วันไหนช�่ทำ�อะไรผิด บีมช่วยเตือนช�่ด้วยนะคะ 

ช่�ไม่อย�กเป็นคนที่ สักแต่จะว�่คนอื่น แต่ไม่ดูตัวเอง

และก็ขอบคุณม�กที่บีมเข�้ใจว่�ทำ�ไมช่�ต้องคอย

เตือนบีม ช�่ก็ไม่ได้อย�กจะม�คอยว่�คอยเตือนใคร มัน

น�่รำ�ค�ญ บ�งทีช่�ยังรำ�ค�ญตัวเองเลย ขอบคุณที่เข�้ใจ            

เจตน�ของช่�ค่ะ ขอบคุณที่ชีวิตนี้บีมแทบจะไม่ฟังใครเลย 

แต่ยังฟังช่� 

*ช�่เป็นกำ�ลังใจให้นะคะ ทำ� content สนุกๆ ที่พอดี

ในแบบของบีม ให้แฟนคลับได้ดู ช�่เชื่อว่�มีอีกหล�ยคน

พร้อมจะเข้�ใจ ให้อภัย สนับสนุนและติดต�ม page และ

ช่อง YouTube ของบีมค่ะ

#ผิดก็ต้องว่�ไปต�มผิด #อะไรไม่ควรมันก็คือไม่ควร 

และ #อะไรที่มันไม่จริง #มันก็คือไม่จริง! #คว�มจริงมีเพียง

หนึ่งเดียว555 #ส�วกโคนัน”.

Sheeran เป็นแฟนเพลงของฉัน รวมถึงก�รที่เข�ได้

เข้�ม�เป็นส่วนร่วมของเพลงนี้ที่ ได้รับแรงบันด�ลใจ

จ�กฉันในก�รเดินท�งไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวล�ที่น�่ตื่นเต้นสำ�หรับฉัน แต่

สำ�หรับแนวเพลง Afrobeats ด้วย ฉันหวังว�่นี่จะเป็นครั้งแรกในหล�ยๆ คว�มร่วม

มือกับ Ed และรวมถึงศิลปินอื่นๆ ทั่วโลก และที่สำ�คัญฉันอย�กให้ทุกคนได้สนุกกับ

เพลงนี้ ไปด้วยกัน”

ไม่เพียงเท่�นี้ “Peru” ยังคงพุ่งขึ้นช�ร์ตทั่วโลกอย่�งต่อเนื่องไม่หยุด!!! โดยมี

ก�รสตรีมม�กกว่� 75 ล้�นครั้ง และเป็นเพลงที่มีก�รสตรีมม�กที่สุดเป็นอันดับสอง

ในประเทศไนจีเรีย รวมถึง Original Track ยังส�ม�รถขึ้นถึงอันดับ 1 ในช�ร์ต Of-

ficial Afrobeats ของสหร�ชอ�ณ�จักร และอันดับ 1 ในช�ร์ต Apple’s Top 100 

ในประเทศไนจีเรีย ก�น� ยูกันด� แทนซ�เนีย และอีกม�กม�ย จนทำ�ให้พวกเข�

ออกซิงเกิล “Peru (Acoustic Version)” ออกม� เพื่อต่อยอดคว�มปังม�แรง ม�ฟัง

เพลง “Peru” กันที่ https://music.empi.re/perufireanded
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายสุรัตน ฉิมเรือง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑. เงินสด - นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๑๓๒,๐๑๘.๓๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๒. สรอยคอทองคํา ลายโซ นํ้า

หนักประมาณ ๑๕๑.๙ กรัม

๑ เสน นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒๖๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔) 

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๓. สรอยขอมือทองคํา ลายสาย

นาฬ�กา นํ้าหนักประมาณ 

๗๕.๙ กรัม 

๑ เสน นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๑๓๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๔. แหวนทองคํา ลายหัวมังกร 

นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม

๑ วง นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒๖,๒๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๕. แหวนทองคํา ลายนามสกุล 

นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม

๑ วง นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒๖,๒๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๖. รูปพญาครุฑ พรอมกรอบ

ทองคํา น้ําหนักประมาณ 

๑๖.๘ กรัม

๑ องค นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒,๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๖ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๗. เหรียญพระอธิการเปยม 

อินทสุวัณโณ พรอมกรอบ

ทองคํา น้ําหนักประมาณ 

๑๓.๑ กรัม

๑ องค นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๗ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๘. เหรียญพระวัดเขาแดง 

จังหวัดพัทลุง ป ๒๕๑๖ 

พรอมกรอบทองคํา น้ําหนัก

ประมาณ ๑๐ กรัม

๑ องค นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๑,๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๘ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

๙. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

ยี่หอ TOYOTA รุน HILUX 

VIGO สีน้ําตาล หมายเลข

ทะเบียน บน ๖๓๗๐ 

กระบี่ หมายเลขตัวรถ 

MR๐HZ๒๙G๐๐๔๐๐๐๗๐๘ 

หมายเลขเคร� องยนต 

๑KD-๙๒๕๗๖๒๓

๑ คัน นายสุรัตน 

ฉิมเรือง

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๙ 

ตามคําสั่งที่ ย.

๑๒๓/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗๘๔,๕๑๘.๓๑ บาท (เจ็ด

แสนแปดหม� นส่ีพันหารอยสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุรัตน ฉิมเรือง กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพีรพล มนตชัยกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

แสนแปดหม� นส่ีพันหารอยสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9  ชวน

อิ่มหน่ําไปกับกองทัพอาหารอรอย 4 ภาค ใน

งาน "EAT AM ARE" ศูนยรวมเมนูอาหารน�า

ทาน พรอมเสิรฟความอิ่มฟน จุใจ กวา 60 

รานคา อาทิ ขนมจีนน้ําเงี้ยว ขาวซอยไก 

แกงฮังเล ไกอบโอง ไสอั่ว แคบหมู ลูกชิ้นปง 

ชาชัก รวมไปถึงสินคาเพ� อสุขภาพ ของแตง

บาน อ� นๆ อีกมากมาย ในวันเสารที่ 5 - วัน

อาทิตยที่ 13 กุมภาพันธ บริเวณลานไนน 

สแควร ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร 

พระราม 9

บริษัท การีนา ออนไลน (ประเทศไทย) 

ผูพัฒนาและใหบริการเกมออนไลนชั้นนํา 

ภายใตเครือ Sea (ประเทศไทย) รวมกับ 

กรมสุขภาพจิต เปดตัวโครงการ Game On, 

Digitally Safe and Sound เพ� อเสริมสราง

ภูมิคุมกัน สานสัมพันธครอบครัว พรอม

รับมือผลกระทบบนโลกออนไลน และผลักดัน

สังคมออนไลนและเกมใหพัฒนาไปในทางที่

ดีสูสังคมสีขาวที่ปลอดภัยตอใจทุกคน พรอม

ทั้งยังมีเสวนาในหัวขอ “เสริมสรางภูมิคุมกัน 

สานสัมพันธครอบครัว พรอมรับมือผลกระทบ

บนโลกออนไลน เพ� อสังคมออนไลนท่ีปลอดภัย 

(Be Strong, Be Kind, Be There)” โดยมี 

เบเบ-ธันยชนก ฤทธินาคา ไอดอลดานสุขภาพ 

พรอมดวยผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเด็กและ

วัยรุน และตัวแทนจากวงการเกมออนไลน 

มารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถ

ติดตามการเสวนาไดในวันอังคารท่ี 8 กุมภาพันธ 

ทาง Facebook : กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (https://www.facebook.com/

THAIDMH/) ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป

MONLINE.COM โดย เดอะมอลล 

กรุป ใหคุณไดสงความรักถึงคนพิเศษ ผาน

ของขวัญแทนใจชวงเทศกาลแหงความรัก 

กับแคมเปญ MONLINE JOY LUCK LOVE 

: LOVE CODE 2022 พบกับสินคาแบรนด

ดังลดทั้งเว็บสูงสุด 90% พรอมบริการหอของ

ขวัญฟรี พิเศษสุดสามารถเขียนสารรักจาก

ใจถึงคนที่คุณรัก เหมือนไดสงมอบของขวัญ

ดวยตัวคุณเอง พรอมแจกโคดลดเพิ่มสูงสุด 

2,250 บาท และลูกคาบัตร SCB M VISA 

ลดเพิ่มอีกสูงสุด 1,700 บาท หรือแบงชําระ

เบาๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน รับสวนลด

เพิ่มพรอมสิทธิประโยชนจากบัตรเครดิต 

บัตรกดเงินสด และพารทเนอรที่รวมรายการ

อีกมากมาย ทุกการสั่งซื้อบริการจัดสงฟรี

ไมมีขั้นต่ํา เพียงคลิกซื้อผาน MONLINE.COM 

ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 4 – 14 

กุมภาพันธ 

ธนาคารซิตี้แบงก ประเทศไทย เชิญ

ชวนนักลงทุนและผูสนใจ รวมงานสัมมนา

พิเศษออนไลนจับตา “ทิศทางเศรษฐกิจและ

การลงทุนโลก ป 2565” (Citigold Annual 

Outlook 2022) โดยนักวิเคราะหซิตี้ และ

บลจ. ชั้นนํา โดยผูเขาฟงจะไดรับฟงขอมูล

อันเปนประโยชนแกการลงทุน อาทิ ขอมูล

สถานการณเศรษฐกิจและการลงทุนใน

หลายภูมิภาคทั่วโลก แนวโนมและปจจัย

หนุนเศรษฐกิจในตลาด กลยุทธการลงทุนใน

แตละประเภท รวมถึงสินทรัพยที่น�าสนใจ

ในป 2565 ฯลฯ ทั้งนี้งานกําหนดจัดขึ้นในวัน

พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ เวลา 14.00 – 

15.30 น.ผาน http://citi.asia/THscg1 

ผูสนใจกรุณายืนยันการเขารวมไดที่ SMS 

4712228 พิมพ “EV” ติดตอขอขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่ 1588

อยาพลาดแมตชสุดทาย! เตรียมนับ

ถอยหลังระเบิดความมันส ศึกชิงแชมป 

REGAL F.C. ทีมแรกของประเทศไทยในวัน

ท่ี 5 กุมภาพันธนี้ เวลา 17:00 น. เปนตนไป 

ที่ Facebook: Chivas The Blend และ 

YouTube: Chivas The Blend ปรากฎการณ

ครั้งใหญของการรวมกันระหวางฟุตบอลและ

สตรีทคัลเจอร REGAL F.C. by Chivas the 

Blend เดินทางมาถึงโคงสุดทายสําหรับ 3 ทีม

สายสตรีทท่ีฝาดานแขงขันวัดทักษะฟุตบอล

และสตรีทคัลเจอรมาแลว 4 ภารกิจสุดคูล

ภายใตคอนเซ็ปต I RISE, WE RISE เตรียม

รับชมทั้ง 3 ทีมประชันฝเทาในภารกิจสุดทาย

วาทีมใดจะไดแชมปไปครอง พรอมลุนเปน

เจาของเสื้อแมนยูฯ ของแท พรอมลายเซ็น

จากนักเตะสุดดัง และเสื้อ Jersey REGAL 

F.C. เพียงแอดไลน เพิ่มเพ� อนกับ LINE @

chivastheblend (มี@)

เก็บตัวนิ่งสงบสยบทุกขาวลือมาหลาย

ซีซ่ันแลวสําหรับยักษใหญอยาง “พานาโซนิค” 

แบรนดเคร� องใชไฟฟาและโซลูชั่นระดับโลก 

แตพอมาตนปเสือนี้ เห็นทาวาพี่ใหญจะไม

ปลอยใหตลาดเงียบเหงาอีกแลว เพราะมีขาว

แววจากวงในวากําลังวางแผนปรับผังองคกร

ครั้งใหญ ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย

ดวย รายละเอียดยังไมเปดเผย คงตองรอ 

ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุมบริษัทพานาโซนิค

ในประเทศไทย ประกาศอยางเปนทางการอีกที 

รูแควา...ขยับครั้งนี้...มีสะเทือนถึงดวงดาว

“วัน แบงค็อก” (One Bangkok) จับมือ 

THINK Studio จัดโครงการประกวด One 

Bangkok Urban Furniture Competition 2022 

ภายใต โจทยการออกแบบ “Seatscape & 

Beyond” เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับ

อุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชา ท่ีช� นชอบงานดีไซน  

มารวมสรางสรรคที่นั่งสาธารณะสําหรับการ

ใชชีวิตในเมือง (Urban Furniture) พรอม

โอกาสชิงรางวัลมูลคารวมกวา 500,000 บาท 

ไดรวมกิจกรรมเวิรคช็อปและพัฒนาผลงาน

กับนักออกแบบมืออาชีพชั้นนําของไทย 

ผลงานของผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับการ

สนับสนุนคาใชจายในการผลิตผลงาน มีโอกาส

ไดนําไปติดตั้ง และใชงานจริงในโครงการ 

วัน แบงค็อก สรางความภาคภูมิใจในการ

เปนสวนหนึ่งของโครงการที่ยิ่งใหญระดับ

โลกใจกลางกรุง สําหรับผูที ่สนใจสามารถ

เขารวมชมนิทรรศการและผลงานตนแบบที่

นั่งสาธารณะสําหรับการใชชีวิตในเมืองโดย 

THINKK Studio สวนหนึ่งในเทศกาลงาน

ออกแบบกรุงเทพฯ 2565 (BKKDW2022) 

ที่เปนเสมือนจุดนัดพบของคนรุนใหม เพ� อ

คนหาแรงบันดาลใจในการรวมเปนสวนหนึ่ง

ของโครงการประกวดการออกแบบที่จะเปด

โลกจินตนาการสรางสรรคที่นั่งสาธารณะ

อยางไรขีดจํากัด เรียนรูรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ ยวกับการประกวดไดที่ เทศกาลงาน

ออกแบบกรุงเทพฯ 2565 (BKKDW2022) 

บริเวณทางเขาหนาอาคารไปรษณียกลาง 

บางรัก ระหวางวันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ 

และสําหรับนักออกแบบรุนใหมที่สนใจเขา

รวมการประกวดสามารถสงผลงานไดตั้งแต

วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

วันนี้ - 28 กุมภาพันธ 2565 คาเฟ 

แคนทารี ขอเชิญชวนทุกทานมาลิ้มลองเมนู

พิเศษที่ทุกคนรอคอย การกลับมาอีกครั้งของ

บราวน่ีสูตรเด็ดสุดพรีเมียมสไตลคาเฟ แคนทารี 

มารชเมลโลว ครันช บราวน่ี (ราคาสุทธิ 210 บาท) 

เต็มอิ่มกับบราวนี่ช็อกโกแลตเขมขนชิ้นโต 

กรุบกรอบหอมมันกับขาวพอง พีนัทบัตเตอร 

และโรยหนาดวยมารชเมลโลวหลอมเปลวไฟ 

ตบทายดวยไอศกรีมวานิลลา ราดซอสคาราเมล 

อรอยพรอมกันไดแลวท่ีคาเฟ แคนทารี สาขา

บริษัท ติงส ออน เน็ต จํากัด 

(THINGS ON NET CO., LTD.: TON)

ผูนําพัฒนาโซลูชันและเทคโนโลยีไอโอทีครบ

วงจรระดับสากล จับมือ บริษัท แฮปป เวนเจอรส

จํากัด (Happy Ventures) ผูเชี่ยวชาญดาน

ซอฟตแวรและพัฒนาธุรกิจ รุกตลาดเกษตร

และปศุสัตวอุตสาหกรรมอัจฉริยะของไทย 

อันเปนรากฐานที่สําคัญในการขับเคล� อนและ

สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการ

แขงขันไดอยางยั่งยืน สอดรับกับแผนปฏิบัติ

การเกษตรอัจฉริยะ ป พ.ศ. 2565 – 2566 

ของประเทศ

ความรวมมือคร้ังสําคัญน้ี คือการผสาน

จุดแข็งแกรงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของแฮปป เวนเจอรส ในการพัฒนาโครงสราง

ธุรกิจ มาสรางสรรคซอฟตแวรและโอกาส

ทางธุรกิจ ขณะที่ ติงส ออน เน็ต ในฐานะ

ผูนําการออกแบบและพัฒนาไอโอทีโซลูชัน

แบบครบวงจรสําหรับ IoT ecosystem ที่

มีความพรอมทั้งดานอุปกรณและโครงขาย

เทคโนโลยีระดับประเทศและทั่วโลกเขามา

เติมเต็มดานศักยภาพ เพิ่มมูลคาและปฏิวัติ

การเกษตรอัจฉริยะของไทยใหเต็มรูปแบบ

นายสุรพงษ วัฒนานนท บริษัท แฮปป 

เวนเจอรส จํากัด เปดเผยวา "ความรวมมือนี้

เนนวัตถุประสงคเพ� อชวยวางรากฐานและขยาย

โอกาสการเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

กลุมเกษตรกรและปศุสัตว ทั้งสวนราชการ

และเอกชนในประเทศไทย ซ่ึงถือเปนภาคธุรกิจ

ที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย โดยมุงนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือหลักช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ

ติงส ออน เน็ต - แฮปป เวนเจอรส ปฏิวัติปศุสัตว ไทย สู ‘เกษตรอัจฉริยะ’

ชีวิตเกษตรกร และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคเกษตรไทยบนเวทีการคาโลก 

รวมถึงแผนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจตอยอด

ผลผลิตสูตลาด e – Commerce และ e – 

marketplace ในอนาคต ภายใต โครงการช� อ 

Gen Green”

ดาน นายปวิณ วรพฤกษ ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ติงส ออน เน็ต จํากัด 

กลาววา การรุกปฏิวัติการเกษตรและปศุสัตว

อุตสาหกรรม ตองอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

IoT ทั้งดานการเขาถึงโครงขาย และโซลูชันท่ี

ทรงพลังและเช� อถือไดของบริษัท มาประยุกต

ใหตอบโจทยการใชงานในภาคเกษตรและ

ปศุสัตว รองรับได ในทุกสภาพภูมิประเทศ

ของไทย ดวยงบประมาณลงทุนที่ไมสูง รวม

ถึงประสิทธิภาพของโครงขายที่ลําเลียงขอมูล

ที่มีความเสถียรและใหความปลอดภัยขั้นสูง

ผานมาตรฐานและการยอมรับจากทั่วโลก 

อยางเทคโนโลยีซิกฟอกส (Sigfox) เปนหนึ่ง

ในกําลังหลักเขามาเติมเต็มเปาหมายขับเคล� อน

ภาคเกษตรและปศุสัตวไทยสูความอัจฉริยะ

“เทคโนโลยีไอโอทีจะชวยปองกันความ

เสียหายจากพืชผลการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต ขยายโอกาส สรางรายได และผล

กําไรใหเกษตรกรได เม� อผนึกเขากับระบบ

ซอฟตแวรที่ ไดรับการออกแบบมาเฉพาะ

และความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาโอกาส

ทางธุรกิจจากแฮปป เวนเจอรส เราเช� อมั่นวา

จะชวยเรงผลักดันภาคเกษตรและปศุสัตวไทย

เขาสูยุคเกษตรไอโอทีไดเต็มรูปแบบ สอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรชาติ Thailand 4.0 รวมถึง

ตอกย้ําบทบาทของ ติงส ออน เน็ต ในฐานะ

ผูนําบริการโครงขายและโซลูชันดานไอโอที

ชั้นนําของประเทศไทยไดเปนอยางดี”

เอส เอฟ สงแพ็กดูหนังสุดคุมกับ “SF Movie Gift Pack 2022”

โรงภาพยนตร ในเครือ เอส เอฟ 

เอาใจคอหนังดวยแพ็กเกจดูหนังสุดคุมกับ 

“SF Movie Gift Pack 2022” รับเทศกาล

ตรุษจีนและเดือนแหงความรัก พรอมใหเลือก

เปนเจาของ 3 แบบ 3 สไตล โดยแพ็กเกจ

ประกอบดวยบัตรชมภาพยนตรที่นั่ง Deluxe 

จํานวน 2 ที่นั ่ง และปอปคอรน ขนาด L 

จํานวน 1 กลอง พรอมสติกเกอรลายพิเศษ 

จํานวน 1 ชิ้น ในราคาสุดคุมเพียง 300 บาท 

ที่โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ (ยกเวน

สาขาเอ็มพรีเว ซีเนคลับ) ตั้งแตวันนี้ – 28 

กุมภาพันธ 2565 (หรือจนกวาสินคาจะหมด) 

พรอมเก็บสิทธ์ิใชงานไดถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

ลูกคา เอส เอฟ สามารถใชบริการ

ดวยความม่ันใจภายใตมาตรการ “ดูแลดวยใจ” 

ไดท่ีโรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดผานแอป

พลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com 

พรอมทั้ งสามารถติดตามข าวสารและ

สอบถามรายละเอียดไดผานโซเชียลมีเดีย 

WeLoveSF หรือ #SFcinema

ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนสินเช� อ วงเงิน 5,000 ลานบาท 

แก บมจ. ไทยออยล เสริมแกรงธุรกิจโรงกลั่น เพ� อการเติบโตอยางยั่งยืน

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) สนับสนุนสินเช� อระยะยาว วงเงิน 5,000 ลานบาท 

แก บริษัท ไทยออยล ทั้งนี้ ไทยออยลซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจการกลั่นและจําหน�ายนํ้ามัน

ปโตรเลียมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และเปนโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพอยูในระดับชั้นนําแหง

หนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีแผนสรางความเติบโตจากพื้นฐานความแข็งแกรงของธุรกิจ

โรงกลั่น ขยายสูธุรกิจปโตรเคมี และเพิ่มโอกาสการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมใหมที่เนนการ

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม (New S-Curve)  เพ� อสรางรายไดที่มั่นคงและยั่งยืนใหกับบริษัท 

อันเปนรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจของไทย

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสนับสนุน การพัฒนาธุรกิจปโตรเลียมซึ่ง

ถือเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล� อนเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ และพรอมเปนพันธมิตร

เคียงขาง ไทยออยล เพ� อชวยขับเคล� อนการลงทุนใหธุรกิจประสบความสําเร็จและเติบโตอยางย่ังยืน

พบกับความอรอยเกินหามใจ เมนูพิเศษเดือนกุมภาพันธ 2565

มารชเมลโลว ครันช บราวนี่ ณ คาเฟ แคนทารี

อยุธยา ปราจีนบุรี บางแสน เชียงใหม 

เกาะยาวนอย โคราช ภูเก็ต ศรีราชา ระยอง 

และระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร)

โออิชิ กรุป จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)

บริษัท โออิชิ กรุป จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส 

(E-AGM) โดยมี ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานในการประชุม 

พรอมดวยอวยชัย ตันทโอภาส, วิกรม คุมไพโรจน, พจนีย ธนวรานิช, ชัย จรุงธนาภิบาล, 

สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร, ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค, และนงนุช บูรณะเศรษฐกุล เขารวมประชุม ณ 

ซี อาเชียน อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก 

รพ.เจาพระยารวมบริจาคปฏิทินเกา   โรงพยาบาลเจาพระยา รวมบริจาคปฏิทินเกา

แบบตั้งโตะที่ใชแลวจากกลุมผูบริหาร แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ มอบใหแกมูลนิธิชวย

คนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

เพ� อนําไปจัดทําอักษรเบรลลใหเพียงพอตอความตองการที่จะใชเปนส� อในการเรียนการสอน

สําหรับผูบกพรองทางการมองเห็น โดยมี นายปราโมทย หิรัญจารุวงศ ผูอํานวยการฝาย

บริหาร เปนตัวแทนสงมอบในครั้งนี้ 
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องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญประชาชน

ที่สนใจ เขารวมชมงาน สิ่งแวดลอมศึกษา "Green & Clean 

โรงเรียนสีเขียวปที่ ๔" ภายในงานประกอบดวย การจัดแสดง

นิทรรศการงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา, การออกบูทจัดแสดง 

งานและนวัตกรรมที่ตอยอดไปสูงานดานสิ่งแวดลอมของสถาบัน

การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ไฮไลทสําคัญเชนการนําเอา Zero 

Waste School หรือ โรงเรียนปลอดขยะ โดยใชหลัก 3Rs ซึ่ง

ไดแก การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse) และ

การนํากลับมาใชใหม (Recycle) มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ปลูกฝงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยมีสถาบันการศึกษา

เขารวมกวา 60 สถาบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

(ขยะ) และนวัตกรรมกวา 800 ผลงานมาแสดง นอกจากนี้ยังมี

งานเสวนา และการแลกเปลี่ยนความรูในงานดานสิ่งแวดลอม

ศึกษา โดย คุณอุดร รโหฐาน  ผูอํานายการสิ่งแวดลอมองคการ

บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ อุปนายก

สมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี, ผูแทน

ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ โรงเรียนเล็กโกเมศ

อนุสรณ และ คุณวรรณสิงห ประเสริฐกุล  นักแสดง นักเขียน 

และผูผลิตรายการสารคดี

งานสิ่งแวดลอมศึกษา "Green &Clean โรงเรียนสีเขียวป

ที่ ๔" ตามโครงการคลองสวยน้ําใส  จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ - ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ แจงวัฒนะฮอลล 

ชั้น ๕ ศูนยการคาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ จึงขอเชิญชวนผูสนใจเขา

รวมงานในวันและเวลาดังกลาว

นิทรรศการสิ่งแวดลอมศึกษา “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปที่ ๕”   

วันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ แจงวัฒนะฮอลล ชั้น ๕ ศูนยการคาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ

นอกจากโรคซึมเศราแลว อาการแพนิก

หรือภาวะกังวลรุนแรงเปนคําที่ปรากฏให

ไดยินบอยครั้งในปจจุบัน แตกลับเปนโรคที่

หลายคนยังมีความเขาใจจํากัด บอยครั้งจึง

มองวาคนท่ีมีอาการเหลาน้ีแค “ออนไหว

เกินเหตุ” “สติแตกไปเอง” หรือกระทั่ง 

“ใกลบา”  อยาวาแตคนท่ัวไปเลย แมแต

ตัวผูปวยเองยังยากที่จะเขาใจสิ่งที่เกิด

ขึ้นกับตัวเอง และยิ่งยากที่จะอธิบาย

ใหผูอ� นรับรู

“คูมือเอาชนะภาวะสติแตก” 

เลมนี้ทําหนาที่เปนสะพานใหผูปวย

เขาใจภาวะของตนเองและคนรอบ

ตัวเขาใจผูปวยมากขึ้น เขียนโดย

ดร.แคลร วีกส แพทยผูเชี่ยวชาญดาน

การรักษาอาการเจ็บปวยจากภาวะ

วิตกกังวล และถือเปนผูบุกเบิกการ

รักษาตามแนวทางบําบัดความคิด

แบบใหม ในคูมือเลมนี้เราจะไดเรียน

รูอาการลา 4 ประเภทที่เปนสาเหตุ

แทจริงของภาวะกังวลรุนแรง ไปจนถึง

แนวทางการบําบัด 4 ขั้นตอน ซึ่งเปน

ดั่งคาถาเพื่อรับมือและรักษาอาการ

แพนิกรวมถึงอาการตางๆที่ตามมา ไม

วาจะเปนโรคกลัว นอนไมหลับ ย้ําคิด 

หรือปญหาดานปฏิสัมพันธกับผูอ� น

ประชุมใหญสามัญประจําป       สมาคมสงเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดประชุมใหญสามัญประจําป พรอมการเลือกตั้งนายก

สมาคมฯ ณ ราชนาวีสโมสร และขอแสดงความยินดีกับ มนวิภา  ประชัญคดี ไดรับเลือกตั้ง

ใหดํารงตําแหน�งนายกสมาคมฯ อีกสมัย พรอมดวย พล.ร.อ.ไพโรจน แกนสาร, พล.อ.สมโภชน  

นนทชัย, ดร.เกลาสรวง สุพงษธร คณะกรรมการอํานวยการ ป 2565 – 2567

ฟลลิปไลฟ รวมแบงปนความสุขแกนองๆสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟ� องฟา

บริษัท ฟลลิปประกันชีวิต นําโดย อภิพงศ พงศเสาวภาคย ผูชวยกรรมการผูจัดการ

อาวุโสฝายขาย และ CAO รวมแบงปนความสุขใหแกนองๆ ในสถานคุมครองและพัฒนา

คนพิการบานเฟ� องฟา ดวยการสงมอบสิ่งของที่จําเปน อาทิ เคร� องอุปโภคบริโภค ขาวสาร 

อาหารแหง นม และขนม โดยมีตัวแทนจากสถานคุมครองฯ เปนผูรับมอบ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว

บริษัทฯ ไดเปดรับบริจาคจากกลุมผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามนโยบายแผนการ

ดําเนินงานกิจกรรมชวยเหลือสังคม อีกทั้งยังสรางความสุขในการเปนผู ใหและผูรับแกผูที่

เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้

กรุงศรีเฟรสชอยส เจาะตลาดคนรุนใหม เปดตัวแบรนดแคมเปญใหม ตั้งเปายอดบัตร

ใหม โต 40%     กรุงศรีเฟรสชอยส นําโดย พัทธหทัย กุลจันทร กรรมการผูจัดการใหญ 

และ อธิป ศิลปพจีการ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารธุรกิจกรุงศรีเฟรสชอยส 

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส รุกตลาดบัตรเครดิตและสินเช� อ เรงเจาะตลาดคนรุนใหม 

เปดตัว ‘มาริโอ-แพทตี้’ พรีเซ็นเตอรคูแรกของแบรนด พรอมสงแบรนดแคมเปญใหมชูแนวคิด 

‘เฟรสชอยส บัตรของคนยุคใหม สไตล ไหนก็ปง’ ชูจุดเดนสิทธิประโยชนบัตร บริการ และ

โปรโมชันสุดปง สะดวก รวดเร็ว โดนใจ ตอบโจทยไลฟสไตลยุคดิจิทัล หวังตอยอดเสริมภาพ

ลักษณแบรนด มุงสรางอนาคตทางการเงินที่ดีเพ� อคนรุนใหม พรอมครองความเปนผูนําใน

ตลาดบัตรเครดิตและสินเช� อสวนบุคคลตอเน� อง ตั้งเปายอดสมัครบัตรใหมเติบโต 40% ยอด

สินเช� อใหมและยอดใชจายผานบัตรเติบโต 11% ภายในป 2565

คูมือเอาชนะภาวะสติแตก
ดร.วีกส เขียนคูมือเลมนี้ดวยถอยคํา

เขาอกเขาใจความรูสึกของผูปวย ทั้งความ

หวั่นวิตก ตอตาน หรือสิ้นหวัง อีกทั้งได

หยิบยกเคสตัวอยางมากมายจากประสบการณ

วันที่14 กุมภาพันธ 2565 รวมฉลอง

วันแหงความรัก เนรมิตค่ําคืนแหงความรัก

ใหสุดแสนโรแมนติก ที่ หองอาหารเรดสกาย 

ช้ัน 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด   ใหคุณ

ควงแขนคนรักมาเติมเต็มความหวานใหชุม

ฉ่ําในบรรยากาศสุดพิเศษในวันวาเลนไทน 

พรอมประทับใจไปกับมื้ออาหารดินเนอรสุดหรู 

ชมวิ วทิ วทั ศนพระอาทิ ตย ตก ใจกลาง

มหานครสุดตระการตาแบบ 360 องศา โดย 

เชฟคริสเตียน แฮม หัวหนาพอครัวใหญหอง

อาหารเรดสกาย ไดคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ

พรีเมียมนําเขาจากท่ัวทุกมุมโลก นํามาเนรมิต

รังสรรคความอรอยตั้งแตคอรสแรกจนถึง

คอรสสุดทายในค่ํ าคืนวันแหงความรัก 

กับเซตเมนูสุดหรู 4 คอรส สําหรับ 2 ทาน 

ราคาเพียง 6,999++ ตอคู พรอมรับเคร� อง

ด� มวาเลนไทน สุดพิเศษ 2 แกว และดอก

กุหลาบ 1 ดอก

เริ่มตนความอรอยในค่ําคืนวันแหง

ความรักกับอามูส บุช ตอดวยเมนูเรียกนํ้ายอย 

ซุปขนกุงเสิรฟพรอมราวิโอลี่เยรูซาเลมอารทิ

โชก และ ตับหานยางเสิรฟพรอมแอปเปล

และซอสขิง ตามมาดวยอาหารจากหลัก เนื้อ

สันในวากิวยางเสิรฟพรอมผักสลัดรมควัน

สอดไสเห็ดมอเรลราดดวยซอสครีมมัสตารด 

หรือ ปลาคอดอบเสิรฟพรอมมะเขือยาว ซอส

มะเขือเทศสไปซี่ และยอกกี้มันมวง กอนปด

การรักษาท่ีผานมา เพ� อตอบคําถามท่ีอาจผุดข้ึน

ในใจผูปวยขณะอานประหนึ่งไดนั่งพูดคุย

ปรึกษากันตัวตอตัว  กระนั้นแนวทางบําบัด

ของ ดร.วีกส ก็ไมอาจเรียกไดวางายหรือรวดเร็ว

เหมือนยาสําเร็จรูป เน� องจากตอง

อาศัยการปรับความคิดและสราง

การเปลี่ยนแปลงจากภายในของ

ผูปวยเอง  เม� อเขาใจถองแทวา

กําลังเผชิญหนากับส่ิงใด ขจัดความ

กลัวในใจ และสรางเสียงภายในอัน

เขมแข็งขึ้นมาไดแลว เม� อนั้นจึง

กาวผานความเจ็บปวยไดอยางแทจริง

แนวทางบําบัดตามคูมือ

เลมนี้จึงอาจเปรียบไดดั่ง “ยาขม” 

แตหากคุณผานรสชาติขมปรามา

ไดจะชวยเยียวยาอาการที่ตนตอ 

และสราง “ภูมิคุมกัน” ใหคุณพรอม

กาวผานอาการใดๆก็ตามที่ความ

วิตกกังวลนําพามาใหในอนาคต       

สั่งซื้อ โทร. 0-2622-3000 

กด 0 หรือ www.nanmeebooks.com, 

www.facebook.com/nanmee-

booksfan ติดตามขาวสารและ

หนังสือท่ีน�าสนใจอีกมากมายเพียง 

ADD LINE @nanmeebooks 

และ @nmbadult  

บอกรักคนรู ใจดวยเมนูสุดเอ็กซคลูซีฟ ในค่ําคืนวันแหงความรัก

ทายดวยของหวานสําหรับค่ําคืนอันแสน

หวานฉ่ํากับ ช็อกโกแลตรูปหัวใจเสิรฟมา

บนมูสเสาวรส และชา กาแฟ สนใจสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่งไดที่ 

โทร. 0-2100-6255

ทรู 5G รวมเฟนหาผูหญิงยุคใหมที่

สวยสงา เฉลียวฉลาด รักนวัตกรรม เพ� อนํา

เทคโนโลยีมาพัฒนา สรางสรรคสิ่งที่ดีกวา

ใหสังคม...กลุมทรู โดย ธวัชชัย ฤกษสําราญ 

รองผูอํานวยการธุรกิจโมบายล และคณะ

กรรมการยุทธศาสตร 5G พรอมดวย ทพ.ศุภ

กิตติ์ ซองสุข ผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ ทรู 

เฮลท ตอนรับ 24 สาวงามที่มาเขารวมเวิรค

ช็อป “The Smartest Miss Thailand With 

True 5G สวยครบจบที่มงกับ ทรู 5G” ใน

หัวขอ “เทคโนโลยีสมัยใหมในยุค ทรู 5G” 

ณ ทรู ดิจิทัล พารค พรอมถายทอดความรู

เปดมุมมองใหมในการนําเทคโนโลยีส� อสาร

อัจฉริยะสุดล้ํา เร็ว แรงของทรู 5G มา

ชวยสนับสนุนใหสาวงามทุกคนสวยครบทุก

องศาในสไตลผูหญิงยุคใหม ภูมิใจในความ

เปนไทย สามารถเปนกระบอกเสียงที่ดีให

แกสังคมในการยกระดับการศึกษา และสง

เสริมการทองเที่ยวทั่วไทย อีกทั้งยังแนะนํา

แอปพลิเคชัน MORDEE (หมอดี) โดย ทรู 

เฮลท ซึ่งเปนหมอประจําบานในมือถือ เลือก

พบหมอไดกวา 500 คน 20 สาขาเฉพาะ

ทางแบบออนไลนไดทุกที่ ทุกเวลา เหมาะ

กับสถานการณ โรคระบาดในปจจุบัน และ

ยังมีกิจกรรม True Fashion 

Campaign ใหสาวงามได

สรางสรรคความเปนตัวเอง

อีกดวย

ทั้งนี้ แฟนนางงาม

ทั่วประเทศรอติดตามรางวัล

พิเศษ Miss Brilliant Beauty 

by True5G ในรอบพรีลิมมิ

นารีวาสาวงามคนไหนจะได

รับรางวัลนี้ ไปครอบครอง 

สามารถรวมชมและเปน

สวยครบจบที่มงกับ ทรู 5G…24 สาวงามเวทีนางสาวไทย 

รวมเวิรคช็อป “เทคโนโลยีสมัยใหมในยุค ทรู 5G” แนวทางสรางสรรคสิ่งที่ดีใหสังคม

กําลังใจไปพรอมกันผานทุกแพลตฟอรม ทั้ง

ดิจิทัลทีวี ทรูโฟรยู ชอง 24 เว็บไซต https://

true4u.com/live และแอปพลิเคชันทรูไอดี 

รอบพรีลิมมินารี ในวันเสารที่ 5 กุมภาพันธ 

2565 เวลา 18.00 น. และ รอบตัดสิน ในวัน

อาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ เวลา 19.00 น.
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14 บทความ-ต่างประเทศ

สหรัฐสุมฟืนส่งทหารเสริมยุโรป

เชิญเมียนมาไม่ใช่ฝ่ายการเมืองประชุมอาเซียน

พนมเปญ • รายงานรอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 

อ้างคำาแถลงของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาจากกรุง

พนมเปญในวันเดียวกันว่า การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของกลุ่มอาเซียนที่กรุงพนมเปญ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์นี้ 

รัฐบาลกัมพูชาซึ่งเป็นประธานอาเซียนวาระปัจจุบัน ตัดสินใจ

เชิญผู้แทนที่ “ไม่ใช่ฝ่ายการเมือง” ของเมียนมาเข้าร่วมการ

ประชุมนี้ โดยหวังว่าเมียนมาจะส่งผู้แทนเข้าร่วมด้วย แทนที่

จะไม่ส่งใครมาเลย ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเมียนมาว่าจะตัดสินใจ                                                                  

ส่งบุคคลใดมา ชุม สุรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

กัมพูชา กล่าวว่า ชาติสมาชิกอาเซียนไม่สามารถหาฉันทา

มติกันได้เรื่องการเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเมียน 

มาเข้าร่วมประชุมเวทีนี้ เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าในแผน

สันติภาพที่ผู้นำารัฐบาลทหารเมียนมาเคยตกลงไว้กับอาเซียน

เมื่อกลางปีที่แล้ว เมื่อวันพุธ รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์

แสดงความ “ห่วงกังวลอย่างยิ่ง” ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

เมียนมา โดยมีรายงานว่ายังเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่แย่ลง  

ชาวอาร์เจนฯ เสพโคเคนผสมสารพิษตาย 20

บัวโนสไอเรส • เอเอฟพีรายงานการเผยแพร่ของเจ้าหน้าที่

อาร์เจนตินาเมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ ว่า มีผู้เสียชีวิตอย่าง

น้อย 20 ราย และเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 74 คน หลัง

เสพโคเคนผสมสารพิษที่ชานกรุงบัวโนสไอเรส เซอร์คิโอ                                                                           

เบอร์นี ผู้บัญชาการฝ่ายความมั่นคงรัฐบัวโนสไอเรสให้สัม 

ภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่า เจ้าหน้าที่กำาลังเร่งหาแหล่งที่มาของ

สารพิษดังกล่าว สารพิษที่พบมีองค์ประกอบหลักที่ทำาลาย

ระบบประสาทส่วนกลาง ตำารวจบุกค้นบ้านหลังหนึ่งในย่าน

เตรสเดเฟเบรโรที่อยู่อาศัยของคนยากจน ที่เชื่อว่าเป็นสถาน

ที่ขายโคเคนที่ทำาให้คนเสพเสียชีวิต จับกุมผู้ต้องสงสัยราว 

10 คน ยึดห่อโคเคนที่คล้ายกับห่อที่ครอบครัวของเหยื่อแจ้ง

เจ้าหน้าที่ และส่งไปตรวจหาสารพิษที่เมืองลาปลาตา เมือง

หลวงของรัฐบัวโนสไอเรส รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าผู้ที่เสพ

โคเคนมีอาการชักและหัวใจวายเฉียบพลัน 

กลุ่มกบฏโจมตีฐานทัพปากีสถานเสียชีวิต 20 ศพ

เควตตา • รอยเตอร์รายงานการแถลงของกองทัพปากี 

สถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ จากเหตุกลุ่มกบฏแบ่ง

แยกดินแดนโจมตีฐานทัพ 2 แห่งที่แคว้นบาลูจิสถานเมื่อคืน

ที่ผ่านมา มีทหารเสียชีวิต 7 นาย ส่วนฝ่ายกบฏตาย 13 คน 

ทหารยังคงโอบล้อมกลุ่มกบฏบางส่วน กองทัพปลดปล่อย

บาลูจิสถาน (บีแอลเอ) ส่งแถลงการณ์ถึงผู้สื่อข่าวรอยเตอร์

ว่า กลุ่มตนเป็นผู้ โจมตีฐานทัพทั้ง 2 แห่ง มือระเบิดฆ่าตัว

ตายจุดชนวนระเบิดที่บรรทุกในยานพาหนะหน้าประตูทาง

เข้าฐานทัพ สังหารทหารมากกว่า 50 นาย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว                                                                         

กลุ่มบีแอลเอเพิ่งก่อเหตุสังหารทหาร 10 นาย ที่ด่านตรวจ

ใกล้ท่าเรือกวาดาร์.

วอชิงตัน • รัฐบาลสหรัฐเตรียมส่งทหารเกือบ 3,000 นายไปยัง

โปแลนด์และโรมาเนียเพื่อเสริมการป้องกันยุโรปตะวันออก เผื่อกรณี

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกกรณีวิกฤตยูเครน

บานปลาย รัฐมนตรีรัสเซียจวกสหรัฐเดินเกมทำาลายล้างเพิ่มความ

ตึงเครียดทางทหารลดโอกาสทางการเมือง

รายงานของรอยเตอร์และ

เอเอฟพี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 

กุมภาพันธ์ 2565 กล่าวว่า การ

ตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐมีออก

มาหลังจากรัสเซียยังคงยืนกราน

ปฏิเสธจะถอนกำาลังทหารกว่า 

100,000 นาย ออกจากชายแดน

ยูเครน 

“ตราบใดท่ีเขา (ประธานา 

ธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน) ยังคงทำาตัว

ก้าวร้าว เราก็จะทำาให้แน่ใจว่า

เราสามารถสร้างความมั่นใจต่อ

พันธมิตรร่วมนาโตของเราใน

ยุโรปตะวันออกว่าเราอยู่ที่นั่น” 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของ

สหรัฐ กล่าวภายหลังคำาประกาศ

วางกำาลังทหารอเมริกันเพิ่มเติม

ในยุโรปตะวันออก

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ

กล่าวว่า กองทัพสหรัฐจะส่งกอง

ทหารหน่วยสไตรเกอร์ประมาณ 

1,000 นาย ที่ประจำาอยู่ในฐาน

ทัพวิลเซ็กที่เยอรมนีไปวางกำาลัง

ที่โรมาเนีย ส่วนทหารอีกราว 

1,700 นาย ส่วนใหญ่จากกองพล

ส่งทางอากาศที่ 82 จากฟอร์ต

แบร็กก์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา จะ

ถูกส่งไปวางกำาลังที่โปแลนด์ อีก 

300 นายจากฟอร์ตแบร็กก์จะถูก

ส่งไปเสริมที่เยอรมนี 

จอห์น เคอร์บี โฆษกเพน

ตากอน กล่าวว่า วัตถุประสงค์

ของการเสริมกำาลังทหารในยุโรป

ตะวันออกครั้งนี้เพื่อส่ง “สัญญาณ

ที่หนักแน่น” ถึงปูติน และ “บอก

ต่อโลกตรงๆ ว่า นาโตมีความสำา 

คัญต่อสหรัฐ และมีความสำาคัญ

ต่อพันธมิตรของเรา” เรารู้ว่า

ปูตินหงุดหงิดกับนาโต เกี่ยวกับ

เรื่องนาโต เขาไม่เคยปิดบัง เรา

จึงทำาให้ชัดเจนว่าเรากำาลังเตรียม

พร้อมที่จะปกป้องพันธมิตรของ

นาโต หากถึงเวลา แต่หวังว่าจะ

ไม่ถึงเวลานั้น

รัฐมนตรีกลาโหม มาริอุสซ์ 

บลาซแช็ก ของโปแลนด์ กล่าว

ว่า การวางกำาลังทหารเพิ่มเติม

ของสหรัฐเป็นสัญญาณหนักแน่น

ของความสามัคคี ส่วนเยนส์              

สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการนาโต 

ยินดีกับการตัดสินใจของสหรัฐ 

โดยกล่าวว่าการตอบสนองของ

นาโตต่อรัสเซียเป็นไปในเชิง

ป้องกันและสมน้ำาสมเนื้อ

ด้านอเล็กซานเดอร์ กรุชโก 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศของรัสเซีย ตอบโต้

ว่า การดำาเนินการของสหรัฐจะ

ทำาให้การประนีประนอมระหว่าง 

2 ฝ่ายทำาได้ยากขึ้น การวางกำาลัง

ของสหรัฐเป็น “ก้าวย่างที่ทำาลาย

ล้าง ที่เพิ่มความตึงเครียดทาง

ทหารและลดขอบเขตสำาหรับการ

ตัดสินใจทางการเมือง” 

การตัดสินใจของสหรัฐ

เกิดในช่วงยามที่หลายชาติตะวัน

ตกดำาเนินความพยายามทางการ

ทูตอย่างเคร่งเครียด ควบคู่กับ

การขู่คว่ำาบาตรบุคคลวงในของ

ปูติน เพื่อยับยั้งแผนการรุกราน

ยูเครนตามที่ โลกตะวันตกกำาลัง

หวั่นเกรงกัน แม้ว่ารัสเซียจะ

ปฏิเสธเสียงแข็งก็ตาม

เมื่อวันพุธ นายกรัฐมนตรี

โอลาฟ โชลซ์ ของเยอรมนี ประ                                                 

กาศว่าเขาจะเดินทางไปกรุงมอส

โกเพื่ อหารือเกี่ ยวกับวิกฤตนี้  

ขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานู

เอล มาครง ของฝรั่งเศส เผยว่า

เขาอาจเดินทางไปมอสโกเช่นกัน 

ขึ้นอยู่กับผลการเจรจากับผู้นำา

ประเทศอื่นๆ ที่กำาลังจะเกิดขึ้น

มาครงคุยโทรศัพท์กับไบ

เดนเมื่อวันพุธ โดยผู้นำาทั้ง 2 ให้

คำามั่นว่าจะตอบสนองต่อวิกฤตนี้

อย่างสอดประสานกัน สำานักงาน

ของมาครงเผยด้วยว่า เขาจะสนทนา

กับปูตินอีกรอบในวันพฤหัสบดี.

เวลลิงตัน/ซิดนีย์ • นิวซีแลนด์

ประกาศแผนทยอยเปิดพรมแดนที่

ส่วนใหญ่ปิดมาถึง 2 ปี เนื่องจาก

การระบาดของโควิด-19 แต่จะ

เปิดประเทศเต็มรูปแบบในเดือน

ตุลาคม ด้านสมาคมสนามบินเห็น

ว่าควรยกเลิกกฎการกักตัวของนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติ

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย                                                

งานแผนทยอยเปิดพรมแดนของ

นิวซีแลนด์ที่นายกรัฐมนตรีจา

ซินดา อาร์เดิร์น แถลงเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ โดยใน

ขั้นแรก ชาวนิวซีแลนด์ที่ฉีดวัคซีน

โควิด-19 ที่อยู่ในออสเตรเลีย เดิน

ทางกลับบ้านได้ตั้งแต่วันที่ 27 

กุมภาพันธ์ โดยไม่ต้องกักตัวใน

สถานที่กักตัวของรัฐบาล ขณะที่                                          

พลเมืองนิวซีแลนด์ที่อยู่ ในประ 

เทศอื่น กลับประเทศได้ในอีก 2 

สัปดาห์หลังจากนั้น 

ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ที่เดินทางมานิวซีแลนด์เพื่อ

ท่องเที่ยวและทำางาน และแรงงาน

มีทักษะ สามารถเข้านิวซีแลนด์ได้

ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม และจะให้

นักศึกษาต่างชาติไม่เกิน 5,000 คน

เข้าประเทศ เริ่มวันที่ 12 เมษายน 

นักท่องเที่ยวจากออสเตร 

เลียและประเทศอื่นท่ีไม่ต้องขอวีซ่า                 

อนุญาตให้เข้านิวซีแลนด์ ได้ ใน

เดือนกรกฎาคม ส่วนนักเดินทาง

จากประเทศอื่น จะเข้านิวซีแลนด์

ได้ในเดือนตุลาคม ชาวต่างชาติที่

เข้านิวซีแลนด์ทุกคนจะต้องกักตัว 

10 วัน

อาร์เดิร์นกล่าวว่า แผน

ทยอยเปิดประเทศจะทำาให้ครอบ 

ครัวและเพื่อนๆ กลับมาพบหน้า

กันอีก และช่วยแก้ปัญหาการขาด                                             

แคลนแรงงาน โดยท่ีระบบสาธารณ 

สุขสามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจ

เพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์ของเราในการ

รับมือกับไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน

คือชะลอการระบาด การทยอย

เปิดพรมแดนเป็นส่วนหนึ่งของ

ยุทธศาสตร์นี้

อาร์เดิร์นเผยว่า ชาวนิวซี 

แลนด์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 

เข็มแล้วเกือบ 95% ในจำานวนนี้

ฉีดเข็มกระตุ้นแล้ว 1 ใน 3 เป็น

ไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงแผนทยอย

เปิดพรมแดนนี้

ด้านภาคการเดินทางและ

การท่องเท่ียวของนิวซีแลนด์ เห็น

ว่าควรยกเลิกกฎการกักตัวของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงนิว 

ซีแลนด์ 

เควิน วอร์ด ซีอีโอของ

สมาคมสนามบินนิวซีแลนด์บอกว่า 

นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องการ

บินมานิวซีแลนด์ โดยในสัปดาห์

แรกต้องนั่งเฉยๆ ในโรงแรม จาก

การวิเคราะห์ของสนามบินโอ๊กแลนด์                                   

พบความต้องการของนักท่องเท่ียว

ออสเตรเลียที่จะเดินทางมานิวซี 

แลนด์อยู่ที่เพียง 7% ในปี 2562 

ถ้าเมื่อเดินทางถึงแล้วต้องกักตัว.

นิวซีแลนด์เผยแผนทยอยเปิดประเทศ

พังราบ • ถ่ายภาพทางอากาศความเสียหายของอาคารในจังหวัดอิดลิบของซีเรียที่โดนหน่วยพิเศษของกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศ เมื่อวันที่ 

3 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยซีเรียเผยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 13 ศพ ในจำานวนนี้เป็นเด็ก 6 คน และผู้หญิง 4 คน.

กฤตยูเครนทำาให้การถกแถลงว่าด้วยท่อส่งก๊าซจาก

รัสเซียไปเยอรมนีกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที

Nord Stream 2 เป็นท่อส่งก๊าซความยาว 

1,200 กิโลเมตร ที่ทอดยาวในทะเลบอลติกจากเมือง 

Vyborg ในรัสเซียถึงเมือง Lubmin ทางเหนือของเยอรมนี โดย

เลี่ยงยูเครนและโปแลนด์

หรือในภาพใหญ่ก็คือระหว่าง Ust-Luga ใกล้ชายแดน

รัสเซียตะวันตกกับเอสโตเนีย และ Greifswald ทางตะวันออก

เฉียงเหนือของเยอรมนี เพื่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปตอน

กลางผ่านทะเลบอลติก

การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 

ด้วยราคา 8.3 พันล้านปอนด์ (370,000 ล้านบาทโดยประมาณ) 

แต่ถึงวันนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกฎข้อบังคับของยุโรป 

เพราะต้องมีการอนุญาตให้ Gazprom บริษัทก๊าซยักษ์ใหญ่ของ

รัสเซียเปิดก๊อกอย่างเป็นทางการเสียก่อน

หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งอเมริกาไม่ต้องการให้ท่อส่ง

ก๊าซนี้เกิด เพราะจะเป็นการทำาให้ยุโรปต้องพึ่งพารัสเซียในเรื่อง

พลังงานนี้มากเกินไป

หากเริ่มทำางานเมื่อใดก็สามารถส่งก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำา

กว่า 55,000 ล้านลูกบาศ์กเมตรให้ยุโรปต่อปี

ท่อ Nord Stream ดั้งเดิมเสร็จสมบูรณ์ในปี 2555 และ

ขนานไปกับท่อส่งใหม่ และจะสิ้นสุดที่ Greifswald เช่นเดียวกัน 

แต่มีจุดเริ่มต้นต่างกัน จุดใหม่คือ Vyborg บนชายฝั่งทางเหนือ

ของอ่าวฟินแลนด์

Nord Stream 2 จะช่วยให้รัสเซียสูบก๊าซเพิ่มเติม

ประมาณ 55 พันล้านลูกบาศก์เมตร ไปยังเยอรมนีในแต่ละปี

และสามารถเพิ่มกำาลังการผลิตเป็นสองเท่า ถือว่าอยู่ในอันดับ

ต้นๆ ของภูมิภาค

พอเกิดวิกฤตยูเครนขึ้นเพราะอเมริกากล่าวหาว่า

รัสเซียระดมทหารกว่า 100,000 นาย รวมตัวกันตามแนว

ชายแดนของยูเครน ก็ทำาให้เห็นว่าท่อส่งก๊าซ Nord Stream 

แฝดนี้ช่วยทำาให้รัสเซียสามารถส่งก๊าซไปทางตะวันตกได้

ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการผ่านอาณาเขตของเพื่อนบ้าน

โดยตรง 

ก่อนหน้านี้เคยอาศัยผ่านกรุงเคียฟ เมืองหลวงยูเครน จึง

ได้รับค่าธรรมเนียมการขนส่งที่กลายเป็นรายได้สำาคัญ

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน อดีตเจ้าหน้าที่เคจีบี 

ถูกกล่าวขานว่าไม่พอใจความเป็นอิสระของยูเครนนับตั้งแต่การ

ล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1989

ยิ่งยูเครนทำาท่าว่าจะเข้าซบอก NATO ด้วย ก็ยิ่งทำาให้ปูติน

หงุดหงิดหนักขึ้นอีก

รัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้ากับรัสเซียในปี 2014

รัสเซียถูกมองว่าให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่

สนับสนุนรัสเซียในภูมิภาค Donbas ทางตะวันออกของยูเครนที่ติด

กับรัสเซีย

ท่อก๊าซใหม่นี้อาจถูกมองว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อยูเครน

โดยรัสเซียอีกด้านหนึ่ง

ประธานาธิบดี Volodymyr Zelensky ของยูเครนเคยเตือน

ว่า โครงการ Nord Stream เป็น “อาวุธทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็น

อันตราย” 

เขาไม่ใช่ผู้นำาโลกคนเดียวที่มองรัสเซียในแง่ลบในเรื่องนี้

หลายฝ่ายมองว่ารัสเซียอาจใช้ Nord Stream เป็นเครื่องต่อ

รองทางการเมืองเหนือสหภาพยุโรป

แค่ขู่ว่าจะระงับการส่งก๊าซในฤดูหนาวก็ทำาให้ยุโรปตะวันตก

หลายประเทศต้อง “หนาว” ขึ้นมาทันที

เยอรมนีตอนที่อยู่ใต้การนำาของอดีตนายกรัฐมนตรีอังเกลา 

แมร์เคิล ไม่ยอมให้รัสเซียใช้ท่อส่งก๊าชนี้ข่มขู่หรือ “แบล็กเมล์” ได้

โดยยืนยันว่าโครงการนี้เป็น “กิจการร่วมค้า” ที่ไม่ควร

เอาการเมืองมาเกี่ยวข้อง

เพราะประโยชน์หลักของการเป็นท่อส่งพลังงานนั้นจะช่วย

ให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือน 26 ล้านหลัง

และช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากพลังงานนิวเคลียร์ไปสู่

พลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ยุโรปก็กำาลังเผชิญปัญหาวิกฤตพลังงานอยู่ จึงตกอยู่ใน

ภาวะที่มีจุดอ่อนอย่างชัดเจน

อีกทั้งเมื่อเร็วๆ นี้ Gazprom ปฏิเสธที่จะส่งมอบก๊าชตาม

ปริมาณที่รับปากเอาไว้ ทำาให้เกิดความคลางแคลงว่ามอสโกกำาลัง

เล่นเกมกดดันยุโรปตะวันตกใช่หรือไม่

สหราชอาณาจักรนำาเข้าก๊าซเพียง 3% จากรัสเซีย 

เยอรมนีได้รับ 40% และฟินแลนด์ 100%

นั่นย่อมสะท้อนถึงอำานาจต่อรองของรัสเซียเหนือบาง

ประเทศในยุโรปตะวันตกอย่างปฏิเสธไม่ได้

ธนาคารเพื่อการลงทุนของอเมริกา Stifel เตือนในสัปดาห์

นี้ว่าราคาก๊าซอาจพุ่งขึ้น 4 เท่าหากเกิดสงครามอันเกิดจาก

วิกฤตยูเครน

นายกฯ Olaf Scholz ผู้รับช่วงต่อจากหญิงเหล็กมาร์แคล

ได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับ Nord 

Stream 2

“ทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับการทบทวนแนวทางหากมีการ

แทรกแซงทางทหารต่อยูเครน”

นั่นแปลว่าความตึงเครียดทางทหารกรณียูเครนอาจจะมี

ผลกระทบต่อนโยบายของเยอรมนีต่อท่อส่งก๊าซนี้ก็ได้

รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี AnnalenaBaerbock พูดใน

สภาว่าพันธมิตรตะวันตกกำาลัง “ดำาเนินการตามมาตรการคว่ำา

บาตรที่เข้มงวด… รวมถึง Nord Stream”

ปัญหาคือถ้าการเจรจาทางการทูตระหว่างรัสเซียกับโลก

ตะวันตกล้มเหลว สถานการณ์เกี่ยวกับท่อส่งก๊าซนี้ก็อาจจะแปร

เปลี่ยนได้

Emily Haber เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำากรุงวอชิงตัน 

ทวีตว่า “ทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้ รวมถึง Nord Stream 2” หาก

รัสเซียละเมิดอธิปไตยของยูเครน

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ถูกโจมตีจาก ส.ส. และ ส.ว. 

จากทั้งรีพับลิกันและเดโมแครตว่าไม่พยายามมากพอที่จะระงับ

โครงการนี้

อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เคยแสดง

ความเห็นทางลบในเรื่องนี้ระหว่างการประชุมสุดยอด NATO ที่

กรุงบรัสเซลส์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เคยข่มขู่เครม

ลินอย่างชัดเจนว่า วอชิงตันจะขัดขวางการลงนามผ่านกฎ

ระเบียบของส่วนขยายของโครงการนี้ หากรัสเซียไม่ยินยอมทำา

ตามเงื่อนไขของตะวันตก

“หากรัสเซียบุกยูเครนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Nord Stream 

2 จะไม่ก้าวไปข้างหน้า…เราจะทำางานร่วมกับเยอรมนีเพื่อให้

แน่ใจว่าจะไม่มีความคืบหน้าในโครงการนี้”

เยอรมนียังลังเลที่จะให้การสนับสนุนทางทหารที่สำาคัญ

ต่อยูเครนจนถึงขณะนี้ แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากประชาคม

ระหว่างประเทศให้ทำาเช่นนั้นก็ตาม

แต่หากถึงจุดนั้น ก็ยังมีทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นไปได้สำาหรับ

การจัดหาก๊าซหาก Nord Stream 2 ถูกปิดกั้น แม้จะไม่สะดวก

เท่ากับท่อก๊าซทางตรงนี้ก็ตาม

เช่น การส่งจากนอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และ

เดนมาร์กแทน 

ไปๆ มาๆ การเมืองก็เข้ามาแทรกทุกอย่าง...แม้แต่ท่อส่ง

ก๊าชก็ยังหนีไม่พ้น.

วิ

ท่อส่งก๊าซรัสเซีย-เยอรมนี

ร้อนฉ่าใน ‘วิกฤตยูเครน’



0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

สกัดจับรถขนเหล้าเถื่อนยี่ห้อดัง

สงขลา • วันที่ 3 ก.พ.65 ทหารกองกำาลังเทพสตรี โดยหน่วยเฉพาะ

กรมทหารราบที่ 5 ภายใต้การอำานวยการของ พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงษ์

วิไล ผบ.ฉก.ร.5, พ.ท.จตุพร ธานีพัฒน์ เสธ.ฉก.ร.5, พ.ต.กิตติคุณ 

ณ วาโย ผบ.ร้อย.ร.5021, ร.อ.รชานนท์ จอมเมือง หน.ฝยก.ฉก.ร.5 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรปาดังเบซาร์ สกัดจับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า 

วีโก้ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน ผท 1372 สงขลา บนถนน

สายบานท่าข่อย-บ้านคลองรำา ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 

ซึ่งเป็นรถที่ลักลอบขนสุราต่างประเทศที่ไม่เสียภาษีอากร จากการ

ตรวจสอบภายในห้องโดยสารพบสุราต่างประเทศยี่ห้อ red lebel 

จำานวน 25 ลัง และยี่ห้อ passport จำานวน 5 ลัง รวมจำานวน 30 ลัง 

อัดแน่นมาเต็มคันรถ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวคนขับเอาไว้ ทราบชื่อ 

นายปัญญา ก็เด็ม ชาว ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา จากการ

สอบถามก็รับสารภาพว่ารับจ้างขนสุราจากต่างประเทศมาจากแนว

ชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อไปส่งที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่

ชุดจับกุมจึงได้นำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งด่านศุลกากร

ปาดังเบซาร์ เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ไฟป่าคลอกแม่เฒ่าเสียชีวิตคาไร่มัน

ลำาปาง • วันที่ 3 ม.ค.65 นายอุเทน แก้วอินทร์ ชาวบ้านบ้านทุ่ง

ขามหมู่ 9 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำาปาง ได้พาผู้สื่อข่าวเดิน

ทางไปที่บริเวณไร่มันสำาปะหลังของนางอำาภา แก้วอินทร์ อายุ 66 ปี 

ซึ่งเป็นมารดา เพื่อดูร่องรอยของไฟไหม้ป่าและไร่มันสำาปะหลัง

เป็นบริเวณกว้าง หลังจากเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่

สมาคมกู้ภัยเกาะคาลำาปาง พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะคา 

ตำารวจ สภ.เกาะคาลำาปาง พร้อมตำารวจชุดสืบสวนเข้าไปตรวจ

สอบ หลังรับแจ้งมีคนไปพบศพผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกดับ 1 ราย 

กลางไร่มันสำาปะหลัง บริเวณหลังวัดดอยฮาง บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่

พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำาปาง โดยที่เกิดเหตุเป็นบริเวณด้านท้ายไร่

มันสำาปะหลัง ซึ่งมีพื้นที่กว้างประมาณ 20 ไร่ เจ้าหน้าที่พบศพ

นางอำาภา แก้วอินทร์ อายุ 66 ปี ชาวบ้านทุ่งขาม สภาพศพถูกไฟ

คลอกนอนเสียชีวิตอยู่กลางไร่มันสำาปะหลัง จากการสอบถามนาย

อุเทน ลูกชายของนางอำาภา บอกว่า ช่วงเย็นวานนี้แม่ของตนเอง

เข้าไปตัดต้นมันสำาปะหลัง และเข้าไปทำาการขุดดิน พรวนดินต้น

มันสำาปะหลัง จนถึงช่วงกลางคืนแม่ก็ไม่ยอมกลับมาบ้าน ตนเอง

เกิดความสงสัยและเป็นห่วงจึงออกไปตามหา ปรากฏว่าไปพบ

ร่างของแม่นอนเสียชีวิตถูกไฟคลอกอยู่กลางป่าไร่มันสำาปะหลังดัง

กล่าว ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยนายอุเทน บอก

อีกว่าก่อนหน้านี้มีไฟไหม้ป่า แม่คงห่วงไร่มันสำาปะหลังจึงพยายาม

เข้าไปดับไฟด้วย คาดว่าระหว่างดับไฟนั้น เปลวไฟที่ลุกลามน่าจะ

สูงกว่า 1 เมตร แล้วอาจจะเกิดมีลมแรงทำาให้เปลวไฟป่าย้อนกลับ

มา แม่คงหนีไม่ทันจึงถูกไฟป่าเผาคลอกและเผาร่างจนเสียชีวิต 

คากองเพลิงดังกล่าว.

ท้ารอดูเลือกต้ังใหญ่

บ้านเมืองมีปัญหา ประชาชนเดือดร้อนก็ต้อง

ทำางานให้ ได้ ไปก่อน การเมืองก็ต้องไปว่า

ทางการเมืองต่อไป ส่ิงท่ีต้องเผชิญในวันน้ีคือ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา ก็เตรียมความ

พร้อมในการช้ีแจงก็แล้วกัน หลายๆ อย่างได้

ช้ีแจงไปแล้ว ซ่ึงตนให้เกียรติในการท่ีจะมีการ

อภิปราย การเตรียมความพร้อมการอภิปรายก็ไม่

เห็นมีอะไรในญัตติ เป็นการถามรายวันอยู่แล้ว 

 ถามว่าตอนนี้คิดว่าเสียงในรัฐบาล

มีเพียงพอหรือไม่ต้องดึงพรรคใหม่มาร่วม

รัฐบาล โดยเฉพาะพรรคท่ีแยกออกไป 21 เสียง 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เขาก็อยู่ร่วมรัฐบาลอยู่

แล้วไม่ใช่เหรอ เพราะเขายังยืนยันว่าร่วมรัฐบาล

อยู่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกมาอย่าง

น้ัน และยืนยันว่ายังไม่มีความคิดท่ีจะปรับ ครม. 

สถานการณ์ยังไม่มีความจำาเป็นขนาดน้ัน

 ซักว่าสถานการณ์การเมืองในขณะน้ีมี

ความจำาเป็นต้องไปน่ังเป็นหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็ยัง

ไม่ได้คิดอะไรตรงน้ัน อย่างท่ีบอกแล้วไง อะไร

จะเกิดข้ึนมันก็เกิดข้ึน แต่มันก็ไม่ได้ท่ีจะเลว

ร้ายจนกระท่ังมันแย่ไปท้ังหมด อย่างท่ีบอกไป

แล้ว ก็คือการเลือกต้ังเป็นเรื่องธรรมดา เพราะ

เป็นเพียงการเลือกต้ังซ่อม และตนก็ยังเชื่อ

ม่ันว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจอยู่ ไม่

เป็นไรหรอก ไว้คอยดูเมื่อมีการเลือกต้ังใหญ่ก็

ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเมื่อถึงตอนน้ัน

 “การเลือกต้ังใหญ่ต้องรอดูท้ังเร่ือง

กฎหมาย สถานการณ์ทางการเมืองต่างๆ ก็

จะเป็นส่วนประกอบ แต่เรื่องการเลือกต้ังผู้

ว่าฯ กทม.ก็คือส่วนของ กทม. ผมบอกแล้ว

ว่าจะเกิดข้ึนในเดือน พ.ค. พูดมาต้ังนานแล้ว 

และเป็นเรื่องของการเตรียมการของ กกต.

และกระทรวงมหาดไทย ก็มีการเตรียมการ

ทุกอย่าง ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด หรือมีอะไร

ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดหมาย ก็เป็นไปตามน้ัน 

การเลือกต้ังใหญ่ก็ต้องรอรัฐธรรมนูญในเรื่อง

ของกฎหมายลูก ซ่ึงการพูดคุยกับนายวิษณุ  

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ก.พ. 

ก็ไม่ได้มีอะไร เหลือเพียงข้ันตอนการดำาเนิน

การ ก็หวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์

อะไรท่ีจะทำาให้เกิดปัญหาข้ึนก็แล้วกัน ทุก

อย่างก็จะเดินไปตามเป้าหมายตามท่ีกำาหนด

ไว้เดิม” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

 ถามย้ำาว่า ยืนยันจะไม่ยุบสภาตอน

กฎหมายลูกเลือกต้ังยังไม่เสร็จใช่หรือไม่เพื่อ

ให้บัตร 2 ใบตกไป นายกฯ กล่าวว่า   ยังไม่

ยืนยันนอนยันอะไรท้ังส้ิน ผู้สื่อข่าวไม่ต้องมา

ต้ังคำาถามสมมติว่าอย่างน้ันอย่างน้ี จะสมมติ

อะไรนักหนา ถ้าจะให้ประเมินก็มีท้ังตกและ

ไม่ตก มีท้ังได้และไม่ได้ 2 ใบหรือใบเดียวมัน

ยังไม่ถึงข้ันตอนการพิจารณาของเขาเลย ก็

อย่าเพ่ิงไปลงความเห็นว่ามันจะตกหรือไม่ตก 

เราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ทุกๆ ด้านว่าจะ

ต้องทำาอย่างไร มันมีกระบวนการทำาอยู่แล้ว 

สื่อเข้าใจการเมืองมากกว่านายกฯ เสียอีก

ม่ันใจเสถียรภาพรัฐบาล

 เมื่อถึงกระแสข่าวการต่อรองเก้าอ้ี

รัฐมนตรีจากกลุ่ม 21 ส.ส.ท่ีถูกขับออกจาก

พรรคพลังประชารัฐจริงหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า “ผมยังไม่เห็นมีใครขออะไร ยืนยันว่า

ยังไม่มี และยังไม่อยู่ในแนวทางท่ีเราปฏิบัติใน

เวลาน้ี ผมบอกแล้วไงว่าผมทำางานก่อน”

 นายกฯ ปฏิเสธเรื่องการเลือกต้ังซ่อม

พรรค พปชร.แพ้มาตลอด เป็นเพราะกระแส

ความนิยมรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ใน

ช่วงขาลงใช่หรือไม่ โดยระบุว่า การเลือกต้ัง

ซ่อมเขตก็เป็นเรื่องของการเลือกต้ังซ่อมเขต 

ต่อไปประเทศไทยเรามีก่ีเขต ตามรัฐธรรมนูญ

ใหม่ 400 เขตใช่หรือไม่ จะแพ้เขตสองเขต

ก็เป็นเรื่องของการแพ้ชนะ ว่ากันตามความ

นิยมของประชาชน

“ท่ีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะกระแส

ความนิยมรัฐบาล และชื่อ พล.อ.ประยุทธ์อยู่

ในช่วงขาลงน้ัน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขาลง

หรือขาข้ึน ผมก็เหมือนข้ึนบันไดลงบันไดท้ัง

วันน่ันแหละ มันข้ึนอยู่กับการทำางานมากกว่า 

การเมืองก็คือการเมือง ส่วนเรื่องพรรคพลัง

ประชารัฐผมก็ให้กำาลังใจ ผมให้กำาลังใจในการ

ทำางานทุกคน การทำางานไม่ง่ายนักหรอก โดย

เฉพาะทางการเมืองในขณะน้ีกับทุกพรรค ผม

ก็ยืนยันและทราบดี ผมพยายามทำาให้ทุกฝ่าย

เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะใน

พรรคร่วมรัฐบาล เพราะฉะน้ันไม่มีอะไร ผม

ยืนยัน ผมพูดกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุก

พรรคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร” นายกฯ กล่าว

 ถามว่าจะประสานการทำางานกับพรรค

เศรษฐกิจไทยอย่างไร เพื่อรักษาเสถียรภาพ

และเสียงของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 

เป็นการประสานงานโดยพรรคการเมือง ซ่ึง

ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้ว ซ่ึงก็เข้าใจ

ตรงกันว่าเรากำาลังทำางานเพื่อประเทศชาติให้

ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตให้ได้เร็วท่ีสุดก่อน

 ถามว่าท่ี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก 

ระบุ ศัตรูของศัตรูคือมิตร จะทำาให้เศรษฐกิจ

ไทยกลายเป็นหนามท่ีคอยท่ิมตำารัฐบาลหรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ใครจะพูดกล่าวอะไรก็

แล้วแต่ ตนไม่ใช่คนเจ้าคาร้ีสีคารมอะไรแบบ

ใครท้ังส้ิน ใครพูดอะไรก็ฟังไปก็แล้วกัน

ในช่วงท้ายผู้สื่อข่าวถามว่านายกฯ ยังสู้

หรือไม่ นายกฯ ได้หันมาถามสื่อมวลชนกลับว่า 

วันน้ีวันอะไร ผู้สื่อข่าวตอบว่า วันทหารผ่านศึก 

จากน้ัน พล.อ.ประยุทธ์ได้ชูกำาป้ันมือขวาพร้อม

กล่าวว่า “ทหารผ่านศึก” ก่อนเดินกลับข้ึนตึก

ไทยคู่ฟ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการให้

สัมภาษณ์ของนายกฯ ในวันน้ี ได้มีอาการ

กระแอมกระไอและสูดน้ำามูกเป็นระยะๆ  และ

หันไปพูดกับทีมงานว่า “เจ็บคอเพราะพูดมาก”

 ขณะท่ี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน 

กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ระบุนายกฯ เรียกหารือเก่ียวกับ

การเตรียมช้ีแจงประเด็นท่ีฝ่ายค้านเตรียม

อภิปรายรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 

โดยหน่ึงในข้อกล่าวหาคือการเลือกต้ังย้อน

ยุคไปสู่ระบบอุปถัมภ์และการใช้เงินเป็นหลัก

ว่า  ประเด็นท่ีฝ่ายค้านต้ังไปน้ันหลักใหญ่ คือ

เรื่องการปฏิรูปการเมืองท่ีส่อถึงความล้มเหลว 

รัฐบาลแถลงนโยบายว่าจะปฏิรูปการเมืองการ

ปกครองก็ต้องช้ีแจงในส่วนน้ี 

จ้ีตอบปฏิรูปการเมืองเหลว

“คนท่ีมีหน้าท่ีตอบคำาถามน้ีโดยตรงคือ 

พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หาก

ไม่อยากตอบสามารถมอบให้รัฐมนตรีคนอื่น

ตอบคำาถามแทนได้ แต่ถึงอย่างไรรัฐบาลไม่

สามารถปฏิเสธตอบคำาถามเน้ือหาน้ีได้ เพราะ

อยู่ในคำาแถลงนโยบาย” นพ.ชลน่านกล่าว

 ส่วนนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. 

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายวิษณุระบุอ่าน

ญัตติของฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายไม่เข้าใจบาง

ข้อว่า เชื่อว่านายวิษณุรู้ แต่มีเจตนาพยายาม

ทำาเป็นมึนงง ฉะน้ันจึงขอเชิญคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ท้ังคณะมาช้ีแจงในวันท่ี 17-18 ก.พ.น้ี 

อย่างน้อยมาน่ังถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบนบังลังก์ 

ตนเองขอจองกฐินอภิปรายการทำางานของนาย

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รมว.พลังงาน เจ้าของ

ฉายามหาเฉื่อย 4D พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ

กำากับดูแลสำานักงานตำารวจแห่งชาติ นายวรา 

วุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)  

 “แม้การอภิปรายคร้ังน้ีจะไม่มีการลง

มติ แต่จะไปลงมติท่ีสำานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องอย่างแน่นอน” นายจิรายุกล่าว

 ส.ส.เพื่อไทยรายน้ียังระบุถึงกรณีนาย

ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรอง

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ออกมา

ยืนช้ีน้ิวโทษฝ่ายค้านว่าปัญหาสภาล่มเกิดจาก

พรรคร่วมฝ่ายค้านว่า การประชุมสภาท่ีล่ม

เมื่อวันท่ี 2 ก.พ.ท่ีผ่านมา เป็นคร้ังท่ี 15 ของ

รัฐบาลน้ี ปกติแค่ 7 คร้ังก็เกินทนแล้ว และต่อ

จากน้ีจะมีคร้ังท่ี 16 คร้ังท่ี 17 หรือไม่ ขอให้

ติดตาม อีก 2 สัปดาห์เท่าน้ันท่ีจะมีการประชุม

รัฐสภา ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่สามารถทำาได้

ก็ควรลาออกได้ หรือไม่ก็รีบยุบสภาโดยพลัน

 ส่วนความเคลื่อนไหวกลุ่มอดีต ส.ส. 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ท่ีมี ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า เป็นแกนนำาน้ัน นายไผ่ ลิกค์ 

ส.ส.กำาแพงเพชร อดีตสมาชิกพรรค พปชร. 

กล่าวถึงการเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย

ว่า ขณะน้ีมี ส.ส.จำานวน 18 คนได้สมัครเข้า

เป็นสมาชิกแล้ว ซ่ึงข้ันตอนขณะน้ีอยู่ท่ีคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จะส่งเรื่องไป

ยังสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่ ซ่ึงรายละเอียด

ต่างๆ ท้ังการอภิปรายหรือการสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์ต่อไปหรือไม่ ขอให้รอฟังการ

ช้ีแจงของ ร.อ.ธรรมนัส เพราะจะได้จบทีเดียว 

คาดว่าในเร็วๆ น้ีจะมีการช้ีแจง 

นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีราย 

ชื่อ อดีตสมาชิกพรรค พปชร. กล่าวถึงการ

สมัครเข้าสังกัดพรรคการเมืองใหม่ว่า ในวันท่ี 

15 ก.พ.น้ีจะช้ีแจงถึงความชัดเจนในการเข้า

สังกัดพรรคการเมืองใหม่ แต่ตอนน้ีขอเวลา

ดูรายละเอียดหลายๆ อย่างให้ชัดเจนก่อน 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันยังสนิทกับ ร.อ.ธรรม

นัส เพราะเป็นเพื่อนกัน และยังเป็นเพื่อนกัน

เหมือนเดิม หากมีข้อมูลอะไรท่ีเปล่ียนแปลง

จะช้ีแจงในวันท่ี 15 ก.พ.น้ีอีกคร้ัง โดยพรรค

เศรษฐกิจไทยเป็นตัวเลือกแรกท่ีจะเข้าไปสังกัด

 วันเดียวกัน พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน  

ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

พรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์กรณีท่ีโพสต์เฟซ 

บุ๊กลาออกจากพรรค พปชร.ว่า ตนได้เข้า

ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค  

พปชร.กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันท่ี 3 ก.พ.เรียบร้อยแล้ว 

และหลังจากน้ีถ้าพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อม 

ก็จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคต่อไป

ปัดล็อก หน.พรรคให้บ๊ิกน้อย

 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ อดีตสมาชิกพรรค พปชร. กล่าวถึงกรณี 

พล.อ.วิชญ์ลาออกจากประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ของพรรค พปชร. เพื่อมาน่ังหน้า

พรรคเศรษฐกิจไทยว่า  พรรคเศรษฐกิจไทย

ไม่ได้กำาหนดว่าคนน้ันคนน้ีมาเป็นหัวหน้า

พรรคได้ ต้องมีการประชุมใหญ่ มีการเสนอ

ชื่อเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ของพรรคตามข้อ

บังคับพรรค  ฉะน้ันจะกำาหนดว่าคนน้ันคนน้ี

มาเป็นหัวหน้าพรรคเลยมันไม่ใช่ 

 ท่ีพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายรา

เมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. กล่าวถึง

กระแสข่าว ส.ส.ปชป.ล่ารายช่ือเตรียมร้อง

ผู้บริหารพรรค สอบนายอภิชัย เตชะอุบล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ท่ีมีข่าวจะย้ายไปร่วมงานกับ

พรรคเศรษฐกิจไทยว่า เรื่องน้ียังไม่มีการยื่น

มายังพรรคแต่อย่างใด ทุกอย่างมีกระบวนการ

ท่ีระบุไว้ในข้อบังคับพรรค หากมีการยื่นเข้า

มาก็จะผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จ

จริง แล้วนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

พรรคพิจารณาวินิจฉัย ซ่ึงจะต้องมีมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวน

คณะกรรมการบริหารพรรคท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

 ด้านนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา 

และรองหัวหน้าพรรค ปชป. ดูแลภาคใต้ ได้

เรียกประชุม ส.ส.ปชป.ภาคใต้ โดยมีวาระ

สำาคัญคือรับฟังปัญหาในพ้ืนท่ีของ ส.ส.เขต

ในภาคใต้ รวมถึงการพิจารณารายชื่อผู้สมัคร 

ส.ส.ในเขตท่ีมีความพร้อม เพื่อนำาเสนอต่อผู้

บริหารพรรค และให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

หัวหน้าพรรค เดินทางไปเปิดตัว ส.ส.เขตใน

จังหวัดต่างๆ ท่ีมีความพร้อม โดยมี ส.ส.ภาค

ใต้ท้ัง 22 คนเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

โดย ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาว่าแม้พรรคจะร่วม

รัฐบาล แต่รัฐมนตรีของพรรคท่ีดูแลกระทรวง

ต่างๆ ลอยตัว ไม่ค่อยทำาตัวเป็นประโยชน์ต่อ 

ส.ส.เขต มีเพียงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.

เกษตรฯ ในฐานะเลขาธิการพรรค ท่ีลงไปดู

ปัญหาให้ ต่างจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นท่ีมีการ

ใช้อำานาจรัฐและรัฐมนตรีท่ีเป็นเจ้ากระทรวงท่ี

กำากับดูแล ลงพ้ืนท่ีมาช่วยเหลือ ส.ส. ถึงขนาด

ในท่ีประชุมมี ส.ส.ชายคนหน่ึงระบุขอให้ปลด

นายจุติ ไกรกฤษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงมนุษย์ (พม.) เพราะไม่เคยช่วย

เหลืออะไรเลยท้ังท่ีเป็นกระทรวงใหญ่

 ท่ีท่ีทำาการพรรคเพ่ือไทย นายประ 

เสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและ

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวต้อนรับ

สมาชิกใหม่ 6 คน คือ นายรัศม์ิ ชาลีจันทร์ 

เจ้าของเพจทูตนอกแถว นักการทูตเพื่อ

ประชาธิปไตย, นางนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ 

อดีตคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน และอดีต 

บ.ก.อาวุโสเครือเนช่ัน, นายสมชาย แซ่จิว  

นักประวัติศาสตร์ศึกษา, กงล่ี-น.ส.อรุณวตี 

ฉัตรเท นักเขียนคุณภาพท่ีมีผู้ติดตามจำานวน

มาก, นายภัทรพล ฉัตรชลาวิไล นักซ่อมหนังสือ

เก่า, นายชวิศ อุนยโกวิท นักธุรกิจด้านไอที 

 ท่ีพรรคสร้างอนาคตไทย นายอุตตม 

สาวนายน แกนนำาและผู้ร่วมก่อต้ังพรรคสร้าง

อนาคตไทย กล่าวว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างดำาเนิน

การสู่สนามเลือกต้ังคร้ังหน้า ท่ีต้องการส่งผู้

สมัครให้ครบทุกเขต และอยู่ระหว่างรอการ

ตัดสินใจของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี ว่าจะเข้าร่วมทำางานทางการ

เมืองกับพรรคเม่ือใด หลังจากท่ีนายสมคิด 

ให้กำาลังใจและสนับสนุนแนวทางของพรรค

ต้ังแต่ก่อนก่อต้ังพรรค แต่ขณะน้ียังไม่ได้สมัคร

เป็นสมาชิกพรรค ต้องให้เวลาท่านตัดสินใจ.

วิฯ โจรใต้

เฝ้าระวังปี 65 กลุ่มท่ี 1 จ.สงขลา มีหมาย

จับ ป.วิอาญา 9 หมาย อยู่ในอันดับท่ี 7 

2.นายสุรินทร์ กาเส็ง สมาชิกปฏิบัติการพ้ืนท่ี 

อ.สะบ้าย้อย เป็นบุคคลเป้าหมายเฝ้าระวัง 

ปี 65 กลุ่มท่ี 1 มี หมายจับ ป.วิอาญา 6 หมาย 

อยู่อันดับท่ี 8 และ 3.นายอดินันท์ ดอเลาะ 

รวมท้ังยังพบอาวุธปืนในท่ีเกิดเหตุ 3 กระบอก 

ได้แก่ ปืนซุ่มยิง  ปืน AK47 และปืนพกลูกโม่ 

นอกจากน้ียังมีรายงานว่าเจ้าหน้าท่ียังอยู่

ระหว่างการเจรจากับผู้ต้องสงสัยท่ีคาดว่าจะ

สมาชิกขบวนการโจรใต้อีก 1 คน 

 ท้ังน้ี หลังการปะทะเจ้าหน้าท่ียังคงปิด

ล้อมและเคลียร์พ้ืนท่ี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานใน

ท่ีเกิดเหตุอีกคร้ัง รวมท้ังมีการแจ้งเตือนไปยัง

เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยในพ้ืนท่ี 4 อำาเภอชายแดน 

จ.สงขลา รวมถึงพ้ืนท่ีใกล้เคียงท้ัง อ.สะเดา และ 

อ.หาดใหญ่ ให้ยกระดับการรักษาความปลอดภัย

สูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงตอบโต้เจ้า

หน้าท่ี เช่น สภ.หาดใหญ่ ได้มีการวางกำาลังเจ้า

หน้าท่ีดูแลบริเวณทางเข้า สภ.หาดใหญ่ รวมท้ัง

ด่านตรวจท้ังช้ันนอกและช้ันใน

 ต่อมา พ.อ.เกียรติศักด์ิ ณีวงษ์  โฆษก

กองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 

4 ส่วนหน้า ช้ีแจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า 

หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมได้สืบทราบพ้ืนท่ีเป้า

หมาย คนร้าย 4 คน เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในพ้ืนท่ี  

เจ้าหน้าท่ีจึงได้สนธิกำาลัง 3 ฝ่ายเข้าดำาเนินการ

บังคับใช้กฎหมาย จากเบาไปหาหนัก เน้นการ

เจรจากับผู้ก่อเหตุรุนแรงท่ีหลบซ่อนในสถานท่ี

ดังกล่าว โดยได้นำาผู้นำาศาสนา ผู้นำาท้องท่ี ผู้นำา

ท้องถ่ิน ตลอดจนเครือญาติเกล้ียกล่อมให้ออก

มามอบตัวเพื่อต่อสู้ทางคดีตามกฎหมาย 

 “ซ่ึงการเจรจาไม่เป็นผล กลุ่มก่อเหตุ

รุนแรงว่ิงฝ่าวงล้อมและยิงใส่เจ้าหน้าท่ี จึง

เกิดการปะทะ ทำาให้ผู้ก่อเหตุรุนแรง เสียชีวิต 

3 ราย ทราบชื่อเบ้ืองต้นคือ นายศรัทธา อาแว, 

นายสุรินทร์ กาเส็ง  และนายอดินันท์ ดอเลาะ 

โดยตรวจยึดอาวุธปืน 3 กระบอก ทางแม่ทัพ

ภาคท่ี 4 ได้เน้นย้ำาให้เจ้าหน้าท่ีเน้นการเจรจา

เกล้ียกล่อม ให้คนร้ายท่ียังหลบซ่อนอยู่ออกมา

มอบตัว คือนายจิรศักด์ิ เพ็งเลาะ เพื่อต่อสู้ทาง

กระบวนการทางกฎหมาย ท้ังน้ี 4 คน เป็นผู้

ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการ มีหมาย ป.วิ

อาญาหลายหมาย และเคลื่อนไหวก่อเหตุใน

พ้ืนท่ี 4 อำาเภอ จ.สงขลา และมีความเก่ียวข้อง

กับเหตุระเบิดในพ้ืนท่ีในช่วงท่ีผ่านมา” โฆษก 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าระบุ

 อย่างไรก็ตาม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้ายืนยันว่า มัสยิดเป็นศาสนสถาน เป็น

สถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจของพ่ีน้องในพ้ืนท่ี 

ทางเจ้าหน้าท่ีจะไม่ปฏิบัติด้วยความรุนแรง

อย่างแน่นอน หากผู้ก่อเหตุท่ีหลบซ่อนอยู่ไม่

ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าท่ีก่อน และใช้มัสยิดเป็น

สถานท่ีในการหลบซ่อนตัว จึงขอความร่วมมือ

ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข่าวท่ีบิดเบือน ท่ีมีผู้

ท่ีไม่หวังพยายามปลุกป่ัน สร้างความแตกแยก 

ท้ังน้ี ขณะน้ีเจ้าหน้าท่ียังคงปิดล้อมพ้ืนท่ีอยู่ 

พร้อมเจรจาให้คนร้ายท่ีเหลือออกมามอบตัว

 จากน้ันเวลาประมาณ 15.50 น. มีเสียง

ปืนดังข้ึนหน่ึงชุด บริเวณพ้ืนท่ีด้านหลัง ต่อมา

นายจิรศักด์ิ เพ็งเลาะ  สมาชิกปฏิบัติการพ้ืนท่ี 

ต.บ้านนา อ.จะนะ เป็นบุคคลเป้าหมายเฝ้าระวัง

ปี 65 กลุ่มท่ี 1 มี หมายจับ ป.วิอาญา 8 หมาย 

อยู่อันดับท่ี 11  แกนนำาคนสำาคัญท่ีซ่อนตัวอยู่

ภายในพ้ืนท่ี ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าท่ี. 

หนองคาย • วันที่ 3 ก.พ.65 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จำารัส จันแดง 

ผกก.สภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พร้อม

ตำารวจชุดสืบสวน ได้ร่วมกันควบคุม

ตัวนายสุกน ทะนะสิน อายุ 30 ปี 

ชาวบ้านหนองซัย แขวงอุดมไซ 

นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ไป

ทำาแผนประกอบคำารับสารภาพ หลัง

ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 

เวฟ 110 ไอ สีดำา-แดง ทะเบียน  

1 กก 2854 หนองคาย ของนางยุภาพร 

แจ้งคำาสุข อายุ 54 ปี ซึ่งจอดไว้ที่บ้าน

เลขที่ 89 หมู่ 1 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ 

จ.หนองคาย หายไป โดยนางยุภาพร

ได้เข้าแจ้งความกับตำารวจ สภ.ท่าบ่อ

หลังเกิดเหตุตำารวจชุดสืบ 

สวนได้ตรวจสอบข้อมูลและทราบ

ว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุประมาณ 

25-30 ปี รูปร่างสันทัด ผิวดำาแดง 

ศีรษะโล้น สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว 

กางเกงวอร์มขายาวสีเขียวลายพราง 

ต่อมาช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. 

วันที่ 2 ก.พ.65 เจ้าหน้าที่ออกสืบสวน

หาข่าวและไปพบชายต้องสงสัยนั่ง

อยู่ศาลาที่พักริมทางหน้าวัดสุคน

ธาราม บ้านกองนาง ต.กองนาง 

จึงเข้าไปสอบถาม และชายคนดัง

กล่าวยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ขโมย

รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปจริง

จากการสอบสวนนายสุกน

ให้การว่า ตนมาทำางานกับเพื่อนที่ 

อ.ท่าบ่อ แต่ตกงาน แถมเพื่อนยัง

หนี อยากกลับบ้านฝั่งลาวก็กลับไม่

ได้ เพราะไม่มีงาน ไม่มีเงิน เห็น

รถจักรยานยนต์จอดอยู่ ในบ้านผู้

เสียหาย จึงเข้าไปขโมยแล้วขี่นำา

มาขายในตัวเมืองหนองคาย ได้

เงิน 1,000 บาท หลังจากนั้นไม่รู้

จะไปที่ ไหนจึงกลับไปที่บ้านกอง

นางอีกครั้ง กระทั่งมาถูกตำารวจจับ 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา เป็น

คนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ ในราช

อาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม 

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ

ข้อหา ลักทรัพย์ในเคหสถาน แล้ว

คุมตัวดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

รวบหนุ่มลาว

ขโมยรถจยย.

ยอมรับตกงาน
ไทยโพสต์ • ตร.เปิดปฏิบัติ

การบูรพา 491 ทลายแก๊งคอล

เซ็นเตอร์หลอกคนไทยด้วยกัน

ส่งข้ามแดนไปทำางานกัมพูชา 

เข้ารวบสองสามีภรรยาเป็นธุระ

จัดหาส่งให้หัวหน้าใหญ่ชาวจีน

ผ่านเว็บไซต์จัดหางานเพื่อนบ้าน 

แจ้ง 5 ข้อหาหนัก

วันที่ 3 ก.พ.65 พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำานวยการ

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม

ทาง เทคโนโลยี สารสนเทศ 

สำ านั ก ง านตำ า รวจแห่ งชาติ   

(ศปอส.ตร.) หรือ PCT พร้อมด้วย 

พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี รองเสธ. 

กองกำาลังบูรพา นำากำาลังตำารวจ 

PCT ตำารวจภูธรภาค 2 และ

เจ้าหน้าที่ทหารกองกำาลังบูรพา 

ปูพรมตะเข็บชายแดนสระแก้ว 

บุกจับกุมเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์

รายใหญ่

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เผยว่า 

จากสืบสวนทราบว่าเครือข่าย

แก๊งคอลเซ็นเตอร์รายนี้มีสอง

สามีภรรยาอยู่ฝั่งไทย ทำาหน้าที่

เป็นธุระจัดหาคนไทยไปทำางาน

ในประเทศกัมพูชาผ่านเว็บไซต์

จัดหางานประเทศเพื่อนบ้าน 

หลอกว่ามีรายได้ดี งานสบาย ชุด

สืบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลัก

ฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ

สองสามีภรรยารายนี้

“สามารถจับกุมผู้ต้องหา  

2 ราย คือ นายณฐกร อายุ 28 ปี 

และ น.ส.อ้อยใจ อายุ 34 ปี แจ้ง 

5 ข้อหาหนัก “ร่วมกันเป็นอั้งยี่, 

ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำาการใด ไม่

กระทำาการใด หรือจำายอมต่อสิ่งใด 

โดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อ

เสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืน

ใจนั้นเองหรือของผู้อื่นฯ, หน่วง

เหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นฯ, เพื่อจะ

เอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะ

คล้ายทาส หรือส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร หรือหน่วงเหนี่ยว

ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด, เพื่อให้

ได้มาซึ่งค่าไถ่ โดยหน่วงเหนี่ยว

หรือกักขังบุคคลใด มีส่วนร่วมใน

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”

จากการสอบปากคำ าผู้

ต้องหาให้การรับสารภาพตลอด

ข้อกล่าวหา จากนั้นได้เข้าตรวจ

ค้นเซฟเฮาส์ลับที่ ใช้พักคนไทย

ก่อนข้ามชายแดน 2 จุดใน ต.โคก

สูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พบพยาน

หลักฐาน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร 

ระบุชื่อเจ้าของบัญชี น.ส.ชุติมา 

ประนาประโคน กับนายธนากร 

จันทรภิรมย์ หนังสือผ่านแดน 

(Border Pass) ของผู้ต้องหา สมุด

จดบันทึกรายการเข้า-ออก และ

ค่าใช้จ่าย จำานวน 1 เล่ม

พร้อมนำาผู้ต้องหาไปชี้จุด

ที่นำาพาคนไทยข้ามชายแดนไป

ยังกัมพูชา บริเวณทุ่งนาด้าน

หลังปราสาทสด๊กก๊อกธม และ

ขณะนำาชี้ที่เกิดเหตุมีผู้เสียหาย

รายหนึ่งอ้างว่าเคยเป็นเหยื่อใน

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้ ให้ข้อมูล

เพิ่มเติมว่า หลังจากส่งคนไทย

ข้ามแดนแล้วจะมีคนมารับต่อ 

เมื่อไปถึงฐานปฏิบัติการของแก๊ง

คอลเซ็นเตอร์จะถูกจับเป็นทาส

ให้ทำางาน หลอกคนไทยให้ โอน

เงินให้ โดยบังคับให้ทำางานวัน

ละ 15 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ถูก

กักขัง หากขัดขืนไม่ทำางานจะถูก

ทารุณต่างๆ นานา ทั้งกักขังและ

ทำาร้ายร่างกาย บางรายถูกขาย

ต่อให้กับแก๊งอื่นๆ สภาพเหมือน

ตกนรก แต่บางรายก็เต็มใจใน

การหลอกคนไทย เพราะจะได้

เงินส่วนแบ่งดี.

ตร.บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์

สุโขทัย • วันที่ 3 ก.พ.65 ผู้

สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดดอนแค 

หมู่ 7 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ 

จ.สุโขทัย เกิดเหตุการณ์ที่ทาง

ญาติ โยม พระสงฆ์  และ 

เจ้าอาวาส ต่างก็พากันงุนงง

และประหลาดใจ กรณีที่ดินของวัด

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ศาสนสถาน 

ประกอบด้วย อุโบสถ หอสวดมนต์ 

ระบบประปา และห้องน้ำา ที่เริ่ม

ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ซึ่ง

ทุกคนเข้าใจตรงกันทั้งหมู่บ้านว่า

ตรงนี้คือเขตพื้นที่ของวัดดอนแค 

แต่ผ่านไป 28 ปีก็ปรากฏเรื่องไม่

คาดคิด หลังทางวัดได้ยื่นขอออก

โฉนดแล้วช่างรังวัดบอกว่าทำา

ทั้งหมดไม่ได้ เพราะที่ดินบริเวณที่

ตั้งของอุโบสถ หอสวดมนต์ ระบบ

ประปา และห้องน้ำา รวมเกือบ 5 ไร่

นั้นไม่ใช่ของวัด แต่เป็นของชาว

บ้านรายหนึ่งซึ่งเจ้าของที่ดินเองก็

วัดสร้างโบสถ์บนที่ปชช.ผ่าน28ปีเพิ่งรู้

ยังงงเช่นกัน

พระครูโสภิต ธรรมะประ

สาธน์ เจ้าอาวาสวัดดอนแค เปิด

เผยว่า อาตมาบวชเป็นพระเมื่อปี 

พ.ศ.2522 แล้วได้เข้ามาพัฒนา

วัดดอนแคแห่งนี้ โดยเริ่มสร้าง

โบสถ์หลังแรกเมื่อปี 2537 ต่อ

มาก็สร้างหอสวดมนต์ ระบบ

ประปา ห้องน้ำา กุฏิ เมรุ ศาลา

อเนกประสงค์ และวิหารหลวง

พ่อใย แต่ปรากฏว่าเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

ทางวัดได้นำาใบ น.ส.3 ไปขอออก

โฉนดที่ดินจำานวน 21 ไร่ ทว่า

เจ้าหน้าที่รังวัดบอกทำาทั้งหมด

ไม่ได้ เพราะที่ดินบริเวณที่ตั้ง

ของอุโบสถ หอสวดมนต์ ระบบ

ประปา และห้องน้ำา จำานวนเกือบ 

5 ไร่นั้นไม่ใช่ของวัด แต่เป็นของ

ชาวบ้านที่มีโฉนดครอบครองอยู่

ก่อนแล้ว ทั้งโยมทั้งพระก็พากัน

งง แม้กระทั่งตัวเจ้าของที่ดินเอง

ก็ยังงงและคาดไม่ถึงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ทางวัด

และชาวบ้านเจ้าของที่ดินต่างก็มี

เจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้คิดเบียดเบียน

กัน จึงปรึกษากับผู้ ใหญ่บ้านและ

คณะกรรมการวัดดอนแคเพื่อหา

ข้อยุติปัญหาความผิดพลาดที่เกิด

ขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน โดย

จะขอซื้อที่ดินคืนให้แก่วัดในราคา 

1,500,000 บาท พร้อมกับที่ดิน

ข้างเคียงด้วยอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้

เป็นสาธารณประโยชน์ของคนใน

หมู่บ้าน จึงขอวิงวอนญาติโยม

ผู้ ใจบุญร่วมด้วยช่วยกันบริจาค

คนละเล็กน้อยตามกำาลังศรัทธา 

เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินคืนให้แก่

วัด ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา

กงไกรลาศ ชื่อวัดดอนแค (ต.ไกร

นอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย) บัญชี

เลขที่ 635-1-12906-0.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

‘เสี่ยแฮงค์’ ลั่นอนาคตไม่มีหวยแพง 

ไทยโพสต์ • นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคาสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเกินราคาว่า ได้มีข้อสรุปออกมาตามที่ชี้แจงไปก่อนหน้า

นี้ โดยจะมีการประชุมกันในส่วนของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 

และจะนำาเข้าสู่ที่ประชุมต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการลง

ทะเบียนผู้ค้า พร้อมเน้นย้ำาว่าจะต้องทำาให้ โปร่งใสที่สุดเท่าที่จะ

ทำาได้ ทั้งนี้ในอนาคตจะพยายามทำาให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาไม่

สามารถเปลี่ยนมือได้ และจะไม่มีหวยราคาแพงอีกต่อไป ส่วน

คณะกรรมการพิเศษที่ตั้งขึ้นมานั้นจะเข้ามาดูในเรื่องเฉพาะ

หน้า เฉพาะกิจ ซึ่งจำาเป็นจะต้องตรวจสอบผู้กระทำาความผิด 

โดยผู้กระทำาความผิดส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ จึงไม่กระทบ

ถึงผู้ค้ารายย่อย เพราะเป็นผู้ทำามาหากิน และมีการเรียกร้องให้

แก้ไขปัญหาหวยแพงมาโดยตลอด ส่วนบทลงโทษการจำาหน่าย

หวยแพงเป็นเพียงโทษปรับเท่านั้น

‘โค้ชเช’ ได้รับสัญชาติไทยแล้ว

ทำาเนียบฯ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำาสั่งมอบสัญชาติไทย

เพิ่มเติมประจำาปีตามวาระ โดยนายยอง ซอกเช หรือโค้ชเช 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ได้รับสัญชาติ

ไทยเรียบร้อยแล้ว เป็นคนไทยตามที่เขาข้อร้องมา เพราะเขา

ดูแลการกีฬาให้ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร

รบ.เพิ่มสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

ถ.พิษณุโลก • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 65 รัฐบาลได้จัดสรร                                                                                            

งบประมาณให้แก่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนคน

ไทยทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้

เหมาะกับความจำาเป็นของแต่ละช่วงวัย และกลุ่มประชากร

หญิงซึ่งต้องการได้รับการดูแลที่แตกต่างจากผู้ชาย งบประ 

มาณที่ใช้กว่า 19,000 ล้านบาท สำาหรับสิทธิประโยชน์ตามช่วง

วัย อาทิ สิทธิประโยชน์ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด 

สามารถขอรับคำาปรึกษาการเตรียมความพร้อมที่จะมีบุตรได้ที่

หน่วยบริการประจำาที่ลงทะเบียนไว้

‘เนตร นาคสุข’ โผล่สมัคร ปปช. 

รัฐสภา • หลังจากสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัคร

บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แทนตำาแหน่งที่ว่าง จำานวน 

1 คน ตามมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-21 ก.พ. ที่บริเวณ

ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 3 

ก.พ. มีผู้สมัครมาแล้วจำานวน 1 คน คือ นายเนตร นาคสุข อายุ 

67 ปี อดีตรองอัยการสูงสุด ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้

อัยการได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายเนตร ใน

คดีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ขับรถชนเจ้าหน้าที่

ตำารวจจราจร สน.ทองหล่อ จนเสียชีวิต

อสส.ยื่นฟ้อง 3 ส.ส.ภูมิใจไทย 

สนามหลวง • ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง สนามหลวง อัยการสูงสุด (อสส.) ได้ยื่นฟ้องนาย

ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง 

และนางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจ

ไทย เป็นจำาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อศาลฎีกาฯ ตามคดีหมายเลขดำา

ที่ อม. 7/2565 โดยกล่าวหาว่า จำาเลยที่ 1 ถึง 3 ไม่อยู่ในที่

ประชุม แต่จำาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกับผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่น

ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำาเลยที่ 1 ถึงที่ 3 แสดงตนและลง

มติเรียงตามรายมาตรา เป็นเหตุให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่สองและที่สาม ตรา

ขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ อันเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำาแหน่งหรือหน้าที่ ขอ

ให้ลงโทษตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. มาตรา 4 และ 172 โดยจำาเลย

ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้มาศาลและได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว 

ศาลฎีกาฯ นัดฟังคำาสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ และนัด

พิจารณาครั้งแรกในวันที่ 19 พ.ค.65 เวลา 09.30 น.

สอคท.ชูกองทุนแสนล้านแก้หนี้ 

ไทยโพสต์ • นายอุตตม สาวนายน แกนนำาและผู้ร่วมก่อตั้ง

พรรคสร้างอนาคตไทย (สอคท.) เปิดเผยว่า พรรคให้ความ

สำาคัญกับธุรกิจเอสเอ็มอี รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ซึ่ง

เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีประชากรเกี่ยวข้องมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

ของประชากรทั้งประเทศ จึงมีแนวคิดทำานโยบาย สร้าง

อนาคตเอสเอ็มอีไทย แบ่งเป็น 3 กลุ่มมาตรการ ประกอบ

ด้วย 1.มาตรการการเข้าถึงแหล่งทุน โดยจะตั้งกองทุนสร้าง

อนาคตเอสเอ็มอีไทยขนาด 1 แสนล้านบาท เพื่อใช้ ในการ

ช่วยเหลือเอสเอ็มอีครอบคลุมทุกมิติ 2.มาตรการลดภาระ

ทางการเงินและแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน ที่ต้องแก้อย่างเร่ง

ด่วนและครอบคลุม เข้าถึงผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง และ 

3.มาตรการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโต

อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ

อำานวยในการเติบโตของเอสเอ็มอี

ทหารผ่านศึกวอนอย่าทะเลาะกัน 

กรุงเทพฯ • ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้มีการจัดกิจกรรมสดุดี

และรำาลึกในวีรกรรมของทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก 

โดยมีตัวแทนนักรบจากทุกสมรภูมิเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ 

พ.อ.สุวรรณ จินดา อดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำาผู้

บังคับบัญชา ซึ่งเป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามเกาหลี อายุ 94 

ปี กล่าวว่า ฝากถึงทหารรุ่นหลัง รุ่นลูก รุ่นหลาน ขอให้มีวินัย 

อยากให้นักการเมืองมีระเบียบวินัย ไม่ใช่ทะเลาะกันอยู่ในสภา 

อายเขา คนไทยมีอะไรพูดกันได้ ถ้าไม่พอใจ ไม่อยากอยู่ ก็อย่า

อยู่ แต่ว่าอยู่ในประเทศไทยจะต้องรักกัน และเป็นเพื่อนกัน

ได้ และขอให้ทหารมีวินัย อย่าก้าวร้าว ชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย์ ซึ่งเป็นสุดที่รักของเรา ถ้าเราไม่มี 3 สิ่งนี้ เราอยู่ไม่ได้

WHO ห่วง

คือโรงเรียนและสถานศึกษา  วันนี้วัน

เดียวมีถึง 11 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น 

อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ หนองบัวลำาภู 

ยโสธร สุพรรณบุรี  มหาสารคาม  

ศรีสะเกษ กทม. สระแก้ว และชลบุรี 

แต่ละคลัสเตอร์เป็นคลัสเตอร์ขนาด

เล็ก ส่วนใหญ่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 คน 

และเป็นการติดเชื้อในชั้นเดียวกัน ดัง

นั้นกรณีเกิดคลัสเตอร์ ในโรงเรียนไม่

ควรปิดโรงเรียน แต่ให้ ใช้วิธีควบคุม

โดยการปิดชั้นเรียนนั้นๆ เป็นเวลา 3 

วัน รวมถึงงดกิจกรรมการรวมกลุ่ม 

และหากโรงเรียนไหนจะปิดการเรียน

แบบออนไซต์ทั้งหมด ขอให้แจ้งต่คณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วย 

ทั้งนี้ พบคลัสเตอร์ตลาด 21 

จังหวัดได้แก่ กทม. สระบุรี ชลบุรี 

กาญจนบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

ประจวบคีรีขันธ์ น่าน ร้อยเอ็ด นคร 

ราชสีมา ปทุมธานี สุรินทร์ ลพบุรี 

ปราจีนบุรี ตาก ขอนแก่น อ่างทอง 

เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี 

สมุทรสาคร ขณะที่คลัสเตอร์บุคลากร

ทางการแพทย์ เช่น ในแผนกหอผู้

ป่วยเด็ก ศัลยกรรม ผู้ป่วยในฯ พบที่ 

จ.เชียงใหม่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

ปทุมธานี นนทบุรี อุดรธานี ขอนแก่น 

กทม. คลัสเตอร์งานพิธีกรรม งาน

ศพพบที่  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

เพชรบุรี จันทบุรี อุดรธานี คลัสเตอร์

งานแต่งงานพบที่น่าน  ศรีสะเกษ 

มหาสารคาม และคลัสเตอร์งานบวช

พบที่ปราจีนบุรี นอกจากนี้  นายก

รัฐมนตรีสั่งจัดหา ATK มาตรฐาน

ประชาชนเข้าถึงได้ ในราคาประหยัด 

ซึ่งจะมีการประชุมเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน 

และจะนำาเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่

ในสัปดาห์หน้าด้วย 

พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า องค์การ

อนามัยโลก (WHO) ห่วงที่หลาย

ประเทศที่กำาหนดนโยบายผ่อนคลายโค

วิด-19 มากจนเกินไป โดยให้เหตุผล

ว่าไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องป้องกัน

การแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดอีกต่อไป 

ซึ่ง WHO ค่อนข้างเป็นห่วง จึงออก

มาย้ำาเตือนว่าการแพร่ระบาดที่มียอด

ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้นจะหมายถึงมียอดผู้

เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตั้งแต่การ

แพร่ระบาดของโอมิครอนที่รายงานที่

แรกที่แอฟริกาเมื่อ 10 สัปดาห์ที่ผ่าน

มา ทั่วโลกมียอดติดเชื้อไปแล้ว เกิน 90 

ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าจำานวน

ผู้ติดเชื้อทั้งปีของปี 63 จึงมีทิศทางที่

ไม่เห็นด้วยกับการผ่อนคลายมากเกิน

ไป ซึ่งประเทศที่ผ่อนคลายชัดเจนคือ

เดนมาร์ก เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา 

ได้ยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยในที่

สาธารณะ รวมทั้งการสมัครงานหรือ

เข้ารับบริการต่างๆ ไม่จำาเป็นต้องแสดง

หลักฐานหรือใบรับรองสุขภาพอีกต่อ

ไป เช่น เดียวกับประเทศฝรั่งเศส เมื่อ

วันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ยกเลิกการสวม

หน้ากากอนามัยในสถานที่กลางแจ้ง 

เช่น ชมคอนเสิร์ต ดูกีฬา และกำาหนด

ว่า 16 ก.พ.นี้จะเปิดให้บริการไนต์คลับ 

และอนุญาตให้ดื่มได้ในสนามกีฬาและ

โรงภาพยนตร์ เป็นต้น 

“ซึ่ง WHO เป็นห่วงนั้นต้องขอ

ย้ำาว่าการยกเลิกมาตรการสาธารณสุข

ของประเทศเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่าเขา

ได้คำานึงว่ามีความปลอดภัยแล้ว แต่

เป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศเหล่า

นี้ตัดสินใจเปิดกิจการ กิจกรรมผ่อน

คลายมากขึ้นโดยยอมรับความเสี่ยงที่

จะตามมา” พญ.อภิสมัยกล่าว 

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กล่าวถึงการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วัน

ที่ 11 ก.พ.นี้ ว่าเรื่องการผ่อนปรน

มาตรการต่างๆ ยังไม่มี จะมีเท่าที่เสนอ

มาแล้วในขณะนี้ ทุกอย่างยังอยู่ในห้วง

ของการประเมินต่อไปรายสัปดาห์ เช่น 

สถิติสูงขึ้นลดลงจะว่ากันอย่างไร การ

ฉีดวัคซีนมีผลอย่างไร และวัคซีนเด็ก

เป็นอย่างไร การดูแลเยียวยาผู้ที่ ได้รับ

ความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐมี

อะไรบ้าง สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่อง

ของสุขภาพและงบประมาณที่มีอยู่จะ

ต้องสำารองไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินด้วย

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่องค์การ

อนามัยโลกห่วงใยกรณีที่หลายประเทศ

ผ่อนปรนมาตรการมากเกินไป ทั้งที่

ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่ นายกฯ กล่าว

ว่า ตนได้อ่านข่าวและเห็นข่าวก็เป็น

ห่วง ซึ่ ง เราประมาทไม่ ได้อยู่แล้ว 

หลายคนบอกว่าต่อไปอาจจะกลายเป็น

โรคประจำาถิ่น เป็นโรคธรรมดา โรค

ปกติเหมือนโรคอื่นๆ ซึ่งตนยังไม่ ได้

วางใจตรงนี้ เพราะสถานการณ์ยังมี

ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายประเทศ 

สถิติเห็นกันทุกวันก็ยังเป็นห่วงเป็นใย

เหมือนเดิม 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

กล่าวถึงกรณีที่การแชร์ข้อมูลจากเพจ

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผยแพร่อัตรา

ค่าปรับผู้ที่ ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ว่า ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขยัง

ไม่มีใครรายงานเข้ามา แต่อาจเป็น

ข้อเสนอของหน่วยงานใน ศบค.ที่เรา

ต้องมาพิจารณากัน ใครคิดอะไรที่เป็น

ประโยชน์ที่ทำาให้เกิดการป้องกันโรค

ครอบจักรวาลมีสิทธิเสนอได้ ทั้งนี้ หาก

ประชาชนร่วมมือรับเป็นอย่างดี ก็ไม่

ต้องบังคับใช้กฎหมาย แต่หากมีคนไม่

ให้ความร่วมมือไม่สวมหน้ากากอนามัย 

โดยอ้างความเป็นอิสระ แต่ทำาให้คน

อื่นเดือดร้อน ก็ต้องมาหารือกัน เพราะ

ได้รับรายงานว่าต่างชาติบางคนไม่

ยอมสวมหน้ากาก เช่น ที่เกาะสมุย 

จ.สุราษฎร์ธานี  ซึ่งเหตุผลเพราะอะไร

ต้องมาคุยใน ศบค.ว่าจะทำาอย่างไรกับ

คนกลุ่มนี้

เมื่อถามว่า จำาเป็นหรือไม่ที่ต้อง

ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการ 

นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีมาตรการ

กำาหนดออกมาแล้วต้องปฏิบัติตาม เข้า

เมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เมื่อถาม

ว่าต้องนำากฎหมายมาบังคับใช้ในเรื่อง

การสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ ได้หารือ

กัน แต่ถ้าจำาเป็นต้องมาหารือกัน ถ้า

ใช้ก็ต้องบังคับใช้ให้ทั่วหน้า และเวลา

นี้คนไทยส่วนใหญ่ก็สวมหน้ากากหมด

แล้ว จึงส่งผลให้ตัวเลขการติดเชื้อไม่

กระโดดขึ้นไป ส่วนจะมาอ้างว่าเข้า

เมืองแบบเทสต์แอนด์ โก ผ่านขั้นตอน

มาแล้วไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย จะ

มาอ้างอย่างนี้ ไม่ได้ ต้องมีมาตรการ

จัดการ

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้

ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงาน                                          

ท่ีเก่ียวข้อง ประชุมทางไกลกับศูนย์

ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และ ศปก.

ศบค. ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุก 

เฉินแห่งชาติ 191 ตำารวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ตรายงานข้อมูลปัญหาการติดเช้ือ

ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต 

ตามมาตรการ Phuket Sandbox และ               

Test & Go ว่าพบการติดเช้ือในนักท่อง

เท่ียวต่างชาติสูงข้ึนต่อเนื่อง และจำานวน

จะเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนของนักท่องเท่ียว

ท่ีเดินทางเข้ามาตามมาตรการ Test & 

Go ท่ีเปิดในวันท่ี 1 ก.พ.เป็นต้นไป อัน

จะเป็นการเพ่ิมภาระในการดูแลผู้ป่วยสี

เขียวใน Hospitel หรือ Hotel Isolation 

ของจังหวัดภูเก็ตสูงข้ึน

ข้อมูลจากด่านหน้าจังหวัดภูเก็ต 

รายงานสาเหตุของปัญหาว่า 1.นัก 

ท่องเที่ยวบางรายขึ้นเครื่องมาโดยไม่มี 

Thailand  pass ไม่มีผลการตรวจ RT-

PCR ก่อนขึ้นเครื่อง หรือมีแต่ปลอม

แปลงเอกสารหรือตรวจผิดประเภท 

(เป็นผลตรวจ Antigen Test) เป็นปัญหา

ที่นอกเหนืออำานาจของจังหวัดภูเก็ต จึง

ขอความอนุเคราะห์จาก ศปก.ศบค.

พิจารณาให้ความช่วยเหลือ สำาหรับ

ข้อมูล 1 พ.ย.64-1 ก.พ.65 ตรวจพบ

เชื้อนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox 

และ Test & Go จังหวัดภูเก็ต สะสม 

4,369 ราย และยังคงให้ตรวจหาเชื้อ

นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย วิธี RT-PCR 

ที่ DAY 0 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ตต่อไป พร้อมเสนอไปยังสำานักงาน

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยช่วย

กำาชับให้สายการบินของทุกประเทศ

ช่วยกลั่นกรองรายละเอียดของเอกสาร

การตรวจอย่างเคร่งครัด.

กมธ.ป.ป.ช.ไล่

สำาหรับนโยบายขณะนี้มีอยู่ประมาณ

กว่า 10 ด้าน ซึ่งกำาลังพยายามจะ

ทำาให้กระชับ เช่น กทม.เมืองปลอดภัย 

ก็จะต้องดูแลทั้งผู้ ใช้รถใช้ถนน ปัญหา

อาชญากรรม เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยัง

มีนโยบายด้านสาธารณสุข ที่ปัจจุบัน 

กทม.มีคลินิกชุมชนอบอุ่นเพียงกว่า 

200 แห่ง ซึ่งถือว่าน้อยมาก รวม

ทั้งนโยบายด้านการศึกษา จะทำาให้

โรงเรียนเป็น Bully Free School ลด

การประเมินผลของเด็ก

เมื่อถามว่า มีเวลาเหลือเพียง 3 

เดือน เพื่อเตรียมลงแข่งขันสนามผู้ว่าฯ 

กทม. น้อยไปหรือไม่ นายวิโรจน์กล่าว

ว่า ไม่ว่าจะมีเวลาเท่าใดก็จะทำางาน

เต็มที่ และไม่กังวลหากเกิดอุบัติเหตุ

ทางการเมืองจนไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. เพราะเราติดตามอยู่ตลอดและ

ปรับแผนได้

ขณะเดียวกัน ที่รัฐสภา นาย

ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะ

กรรมาธิการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) 

สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณี

ตรวจสอบนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ในข้อสงสัยร่ำารวยผิดปกติ ช่วง

ที่ดำ ารงตำาแหน่งอธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) ว่ามีผู้ร้องเรียนที่ไม่

ประสงค์ออกนาม ยื่นคำาร้องต่อหัวหน้า

พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธาน

กมธ.ป.ป.ช. และบรรจุวาระเข้าสู่ กมธ.

วันที่ 3 ก.พ. โดยให้ตรวจสอบว่าร่ำารวย

ผิดปกติหรือไม่ ในเอกสารแจ้งมาว่าวัน

ที่ 18 ก.พ.2559 นายสุชัชวีร์มีทรัพย์สิน

ทั้งสิ้น 44 ล้านบาทเศษ ต่อมาวันที่ 19 

ก.ย.63 มีทรัพย์สินเพิ่มเป็น 74 ล้าน

บาท และล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 

มีทรัพย์สินรวมกับภรรยาเพิ่มขึ้นถึง 

342 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ

ทรัพย์สินผิดปกติ 

นายธีรัจชัยกล่าวว่า จากการ

ตรวจสอบของทีมงาน กมธ.ป.ป.ช. 

เบื้องต้นมีหลายอย่างที่น่าสนใจ และมี

ข้อมูลที่ทางฝ่ายผู้ร้องให้มา ขณะที่การ

ประชุม กมธ. จะได้เชิญมาสอบถาม

เกี่ยวกับการรับเงินเดือนของนายสุชัช

วีร์ ในช่วงที่เป็นอธิการบดี สจล. และ

ได้เชิญกรมสรรพากร มาสอบถามว่า

นายสุชัชวีร์มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง

หรือไม่ ส่วนผู้เกี่ยวข้องกับนายสุชัชวีร์

ที่มีชื่อปรากฏ กมธ.จะเชิญมาให้ข้อเท็จ

จริงต่อไป  

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกต

การตรวจสอบนายสุชัชวีร์ครั้งนี้เป็น 

การหวังผลทางการเมืองหรือลดความ

น่าเชื่อถือในการลงสมัครชิงตำาแหน่ง

ผู้ว่าฯ กทม. นายธีรัจชัยกล่าวว่า ไม่

ทราบ เพราะมีเรื่องนี้ ให้ตรวจสอบก็

ต้องตรวจสอบ เป็นไปตามกระบวนการ 

เป็นไปตามหน้าที่ ไม่มีธงทั้งสิ้น ได้รับ

เรื่องมาก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้ว  

เมื่อถามอีกว่า ผู้ร้องเรียนเรื่อง

นี้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเป็นคู่แข่ง

นายสุชัชวีร์หรือไม่ นายธีรัจชัยกล่าว

ว่า ต้องถามประธาน กมธ.ป.ป.ช. 

เพราะเป็นการร้องเรียนผ่านประธาน 

ตนเพียงถูกมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้

เท่านั้น 

วันเดียวกัน นายสุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสดิ์ ได้ลงพื้นที่เขตบางนาและเขต

พระโขนง พร้อมด้วยนายสุทธิ ปัญญา 

สกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง

มหาดไทย, นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ 

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ดร.ธน

วัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ คณะกรรมการฯ

ยุทธศาสตร์ กทม. ร่วมกับ นายพลาวุฒิ 

เลิศศิลาทอง ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางนา 

และนายปิฏก อยู่มั่นธรรมา ผู้สมัคร 

ส.ก.เขตพระโขนง ลงพื้นที่ดูปัญหาที่

สถานีสูบน้ำาคลองบางนา

นายสุชัชวีร์กล่าวว่า ปัญหาน้ำา

เน่าเสีย ปัญหาน้ำาท่วม เป็นปัญหา

ซ้ำาซากของ กทม.มายาวนาน ตนจึงได้

ประกาศเปลี่ยนกรุงเทพฯ เราทำาได้ วัน

นี้มาดูที่ต้นตอปัญหา เขตบางนา เขต

พระโขนง พบว่าพื้นที่ทางออกแม่น้ำา

เจ้าพระยาอย่างคลองพระโขนงยังเน่า

เสีย และเน่าเสียเป็นระยะทางหลาย

กิโลเมตร ถ้าเราไม่ทำาอะไร ชาวบ้าน

ไม่มีทางที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดัง

นั้นจึงมีความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนน้ำา

เน่าเป็นน้ำาดี ตั้งใจจะคืนคลอง คืน

รอยยิ้มให้คนกรุงเทพฯ ให้ได้ ยิ่งมาดู

ยิ่งเห็นใจ และยิ่งเข้าใจว่าเราสามารถ

ทำาได้ทันที

“อยากเป็นผู้ว่าฯ กทม.ก่อนที่ฝน

จะมา เพราะเราประกาศว่าเราต้อง

จัดการน้ำาท่วมอย่างเบ็ดเสร็จ และเรา

ก็มีความพร้อมเรื่องนี้มากที่สุด เพราะ

น้ำาคือชีวิต คืนคลอง คืนชีวิต ให้คน

กรุงเทพฯ เราทำาได้ ก็อยากขอเป็นผู้

ว่าฯ กทม. ก่อนที่คนกรุงเทพฯ จะจมน้ำา

ท่วมอีกรอบในปี 65” นายสุชัชวีร์กล่าว

เมื่อถามถึงกรณี ส.ส.พรรคก้าว

ไกลลาออกจากความเป็น ส.ส.เพื่อลง

สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. นายสุชัชวีร์กล่าว

ว่า เป็นโชคของคนกรุงเทพฯ ที่มีผู้

สมัครอาสามาสมัครหลายท่าน เราก็

ต้องขยันมากขึ้น ทำางานให้หนักขึ้น 

ส่วนกรณีที่ทาง กมธ.ป.ป.ช. 

สภาฯ จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล

เพื่อตรวจสอบเนื่องจากมีเหตุอันควร

สงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่และร่ำารวย

ผิดปกติ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ตน

พร้อมและยินดีให้ตรวจสอบ เพราะ

มีความมั่นใจในการทำาหน้าที่เมื่อครั้ง

ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี สจล.อย่าง

ถูกต้อง และไม่เคยทำาความผิด ที่ผ่าน

มาในขณะปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งดัง

กล่าว ตนก็เคยถูก ป.ป.ช., สตง. และ

หน่วยงานอื่นๆ เข้าตรวจสอบตลอด

เวลาอยู่แล้ว เมื่อตนได้ตัดสินใจเข้า

มาเดินในเส้นทางการเมือง จึงต้องมี

ความพร้อม และกล้ารับการตรวจสอบ

อยู่ตลอด หากไปดูสถิติย้อนหลังของ 

สจล. จะเห็นว่าระหว่างที่ตนปฏิบัติ

หน้าที่ได้คะแนนดีจากการประเมินของ 

ป.ป.ช.ด้วย จึงมั่นใจว่าเราทำาหน้าที่

อย่างดีที่สุด

“ผมใช้ชีวิตเปิดเผยและโปร่งใส 

เรื่องบ้านที่หลังใหญ่ โต ที่จริงไม่ ได้

เกี่ยวอะไรกับผม และไม่ได้เผยแพร่

หรืออวดใคร เพียงแต่นิตยสารบ้าน

และสวนได้ติดต่อมา เพราะเป็นบ้าน

ที่มีการออกแบบน่าสนใจ โดยผมเป็น

วิศวกร และมีสถาปนิกเป็นรุ่นน้องที่

เรามีความภูมิใจที่ ได้ทำาบ้านที่น่าสนใจ

ร่วมกัน ส่วนเรื่องมีรถซูเปอร์คาร์นั้น 

เป็นรถเก่าปอร์เช่รุ่นปี 08 เป็นรถมือ

สอง ตอนนี้ก็ 12-13 ปีแล้ว มูลค่าไม่

ได้เยอะอะไร ด้วยความที่ผมเป็นคน

ชอบเครื่องยนต์กลไกเท่านั้น ไม่ได้ขับ

ไปไหน” นายสุชัชวีร์ระบุ 

ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ

ราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย                                                  

จัดประชุมนัดสำ าคัญในส่วนของผู้                                                  

สมัคร ส.ส.และผู้สมัคร ส.ก.กทม. 

เตรียมความพร้อมรับมือการเลือกตั้ง

กรุงเทพฯ พร้อมกับเน้นย้ำาถึงนโยบาย

ของพรรคไทยสร้างไทยเพื่อ “สร้าง

กรุงเทพฯ ให้เป็นบ้านแห่งความสุข

ของคนกรุงทุกคน” และได้เน้นย้ำากับ

ว่าที่ผู้สมัครทุกคนให้ลงพื้นที่อย่างเข้ม

ข้น จริงจัง ตามหลักการของพรรคคือ

ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง 

 นายพงศกร อรรณนพพร ประ 

ธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่พรรค

ไทยสร้างไทย กล่าวว่า พรรคไทยสร้าง

ไทยจะส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบทั้ง 400 เขต

ตาม กกต.ประกาศ และได้เตรียมความ

พร้อมผู้สมัครไว้ในระดับหนึ่งแล้ว ส่วน

เลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม. พรรค

ไทยสร้างไทยก็ได้ทำางานอย่างต่อเนื่อง 

และมีความพร้อมเช่นกัน 

นายอุตตม สาวนายน แกนนำา

และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย 

กล่าวถึงการส่งคนลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. 

ว่าพรรคกำาลังดูอยู่ แต่เนื่องจากมีเวลา

กระชั้นชิด จึงเตรียมตัวไม่ทัน แต่ก็

จะติดตามและสนับสนุนการเลือกตั้ง

ระดับท้องถิ่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง              

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงไทม์

ไลน์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ออกมาแล้ว

ภูมิใจไทยไม่เปลี่ยนใจที่จะส่งผู้ว่าฯ 

กทม.ใช่หรือไม่ ว่า ถือเป็นความโชคดี

ของภูมิใจไทยที่ ไม่ได้เกิดใน กทม. แต่

เราก็ดูแลคน กทม.ได้เยอะ ถือเป็น

หน้าที่  เอาเป็นว่าเราเจนจัดสนาม

ไหนก็อยู่ตรงนั้นดีกว่า ตรงไหนที่เลี่ยง

ปะทะกับใครได้เราก็จะเลี่ยง.

โชว์ ‘คนละครึ่ง’

ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนใน

ส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า

ทั่วไป และบริการ วันละไม่เกิน 150 

บาทต่อคนต่อวันนั้น ไม่ได้มีลักษณะ

ของการแจกเงิน แต่เป็นการสนับสนุน

ให้ประชาชนส่งต่อกำาลังซื้อไปยังผู้

ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกลุ่มหาบเร่แผงลอย ให้สามารถ

มีรายได้จากการขายสินค้าและการ

ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในภาวะที่

เศรษฐกิจถูกกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นวง

กว้าง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีร้านค้าที่เข้าร่วม

โครงการคนละครึ่งมากกว่า 1.3 ล้าน

ร้านค้า และประชาชนมากกว่า 26 

ล้านคน ได้ร่วมใช้สิทธิภายใต้ โครงการ 

จึงกล่าวได้ว่า โครงการคนละครึ่ง

ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ 

สามารถเพิ่มเม็ดเงินจำานวนประมาณ 

326,000 ล้านบาท เป็นรายได้ให้แก่ผู้

ประกอบการรายย่อยในโครงการ ทั้ง

ยังหมุนเวียนต่อเนื่องไปช่วยขับเคลื่อน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การผลิต 

และการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องตลอดทั้ง

ห่วงโซ่อุปทานได้จนถึงปัจจุบันด้วย 

“สำาหรับโครงการคนละครึ่ ง 

ระยะที่ 4 ซึ่งได้เริ่มใช้จ่ายแล้วเมื่อ 1 

ก.พ. และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย.

2565 นั้น จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินที่

เข้าไปหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจใน

ลักษณะเดียวกันได้อีกประมาณ 6.96 

หมื่นล้านบาท และโดยวันแรกเพียงวัน

เดียว มีการใช้จ่ายในโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 4 จำานวน 1,155 ล้านบาท 

เป็นเงินของประชาชน 585 ล้านบาท 

และเป็นเงินที่รัฐบาลสนับสนุน 570 

ล้านบาท” นายพรชัยระบุ

นอกจากการลดภาระการใช้จ่าย

ของประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่ง

ดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังยังได้

ดำาเนินโครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้มี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการ

เพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษควบคู่กันไปด้วย 

เพื่อดูแลและบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

รวมถึงผู้ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน

ให้ได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด

ทั้งนี้  โครงการคนละครึ่งถือ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดมาตรการ

ที่รัฐบาลใช้ดูแลเศรษฐกิจและสังคม

จากผลกระทบของสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องยังคงให้ความสำาคัญและ

ดำาเนินการเพื่อเตรียมการสำาหรับ

การฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมภาย

หลังสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งรวมถึง

มาตรการที่สนับสนุนการจ้างงานและ

การช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชน

เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจต่างๆ และยังมีการใช้จ่าย

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจที่จะเป็นการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ 

และสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  

กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้มี โครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 

ก.พ.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ www.เราเที่ยว

ด้วยกัน.com ได้เปิดระบบให้ประชาชน

ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในโครงการเรา

เที่ยวด้วยกันตั้งแต่เฟสที่ 1-3 ได้ลง

ทะเบียนเพื่อรับสิทธิแล้ว โดยระบบ

ได้เปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 06.00-

21.00 น. ของทุกวัน ส่วนผู้ที่เคยลง

ทะเบียนในเฟสที่ผ่านๆ มาแล้วไม่ต้อง

ลงทะเบียนใหม่ แต่สามารถกดรับหลัก

เกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋า

ตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จำานวน 10 

สิทธิ และเริ่มใช้สิทธิในการจองห้อง

พักได้เลย   

“ข้อมูลจากเว็บไซต์เราเที่ยวด้วย

วกัน.com ระบุว่าเพียง 2 วันแรกหลัง

เปิดให้เริ่มใช้สิทธิของเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิ

จองห้องพักแล้วเกินกว่า 1 แสนสิทธิ 

จากที่รัฐบาลให้ทั้งหมด 2 ล้านสิทธิ 

ซึ่งนับว่ากระแสการตอบรับโครงการ

ดีมาก โดยทางการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยก็ได้ประเมินว่าโครงการนี้

จะช่วยให้การท่องเที่ยวในประเทศใน

ครึ่งแรกของปีจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

โดยต่อเนื่อง” น.ส.ไตรศุลีกล่าว  

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รอง

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี

รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้ ได้รับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน

รอบใหม่ โดยตั้งเป้ามีคนจนผ่านการ

คัดกรองเข้าเกณฑ์ ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้น

จากเดิม 14.6 ล้านคนในปี 2564 เป็น 

17 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าในปี 2565 

จะมีคนจนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.4 ล้าน

คน ทั้งยังเพิ่มเงินช่วยเหลือในบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ 200 บาท 

อีก 3 เดือน สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาล

ยอมรับสภาพว่าภายใต้การบริหารงาน

ของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ทำาให้คนจน

หมดประเทศตามที่รัฐบาลได้เคยกล่าว

เอาไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้ว

“พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศ

จนเศรษฐกิจทรุด แต่ทุจริตเฟื่องฟู 

แล้วรีดภาษีประชาชนมาใช้จ่ายแบบ

สุรุ่ยสุร่าย บั่นทอนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ประเทศอย่างถาวร จนคนยากจนเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ หากอยู่บริหารต่อไปมีหวังได้

จนทั้งแผ่นดินแน่” นายชนินทร์กล่าว.


